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อิสรภาพแหงความคิด

ป65อยากใหศก.ดี

ขอคนละครึ่งเฟส4 

‘หนุม’ผูทรงอิทธิพลวอนเคารพกฎ

รองอธิบดีศาลฯ

ชดใชชนแลวหนี

ไทยโพสต • “ในหลวง” พระราชทานพรปใหม 

และ ส.ค.ส. 2565 แกพสกนิกรชาวไทย ความ

สุขความเจริญของแตละบุคคล กับความสุข

ความเจริญของชาติบานเมืองไมสามารถแยก

ออกจากกันได หากเกิดอปสรรคหรือโรคภัย ทุก

คนตองรวมมือกันดวยรัก สามัคคี อดทน เขาใจ

ปญหา จะพาใหเราผานพนไดอยางสําเร็จ

เม� อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสอํานวย

พรเน� องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565

ไทยโพสต • โควิดไทยขยับตอเน� อง  3.1 พัน

ราย ดับ  26  คน “โอมิครอน” ทะลุพัน! ติดเชื้อ

แลว 1,145 ราย นายกฯ สั่งทุกหน�วยเกาะ

ติดสถานการณ จัดทีมพรอมรับวิกฤตในชวง

เทศกาล นัดถก ศบค.ทันทีหลังปใหม เลขาฯ 

สมช.ยันไมกลับไปล็อกดาวน แตเขมเฉพาะ

พื้นที่ ย้ําขอความรวมมือภาครัฐ-เอกชน 

WFH สธ.แจงใชหนากากผาปองกันโควิดได

ทุกสายพันธุ พรอมแนะใชใหถูกวิธี คลัสเตอร

กาฬสินธุยังลามอีก 16 ราย 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ศูนย์บริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานวา พบติดเชื้อรายใหม 3,111 ราย ติด

เชื้อภายในประเทศ 2,845 ราย จากระบบเฝา

ระวังและบริการ 2,767 ราย คนหาเชิงรุกใน

ชุมชน 78 ราย ติดเชื้อในเรือนจํา 254 ราย จาก

ตางประเทศ 112 ราย  ทําใหมีผูติดเชื้อสะสม

ตั้งแตป 2563 ทั้งสิ้น 2,223,435 ราย หายปวย

เพิ่มเติม 3,241 ราย หายปวยสะสมตั้งแตป  

2563 ทั้งสิ้น  2,168,494 ราย อยูระหวางการ

รักษา 33,243 ราย อาการหนัก 588 ราย ใส

เคร� องชวยหายใจ 148 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 

26 ราย เปนชาย 14 ราย หญิง 12 ราย เปน

ผูมีอายุ 60 ป ขึ้นไป 19 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 

ราย เสียชีวิตมากที่สุด ที่ กทม. 4 คน มียอด

เสียชีวิตสะสมตั้งแตป  2563  ทั้งสิ้น  21,698 ราย

มียอดฉีดวัคซีนเพิ่มเม� อวันที่ 30 ธ.ค. 

383,753 โดส ทําใหมียอดสะสมตั้งแตวัน

ที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 104,278,364 โดส 

ขณะที่สถานการณ โลกมีผูติดเชื้อสะสม 

286,858,755 ราย เสียชีวิตสะสม 5,445,958 

คน สําหรับจังหวัดที่พบผูติดเชื้อมากที่สุด 

ไดแก กทม. 430 ราย, ชลบุรี 310 ราย, 

อุบลราชธานี 150 ราย, สมุทรปราการ 113 

ราย, นครศรีธรรมราช 103 ราย, ขอนแกน 

91 ราย, ภูเก็ต 86 ราย, เชียงใหม 63 ราย, 

อุดรธานี 62 ราย และสงขลา 60 ราย

รัฐสภา • นายกฯ อวยพรปใหมคนไทย  ขอ

เริ่มตนสิ่งใหม นําปที่ผานมาเปนบทเรียน ให

มีสติรอบคอบ ตั้งมั่นความสามัคคีปรองดอง

เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  “สภาลาง-สภาสูง” 

ผวา “โอมิครอน” หลังปใหม สั่งงดประชุม

ตลอดสัปดาห “ชวน” หวดองคประชุมลม 

ส.ส.อางตองลงพื้นที่พบประชาชนฟงไมขึ้น 

“ธรรมนัส-อดีต รมช.เกษตรฯ” คูแคน “บิ๊ก

ตู” ปดปากไมขอวิจารณการทํางานรัฐบาล 

แตยกกนตัวเองทํางานดีมาก ฝายคานทา 

“ประยุทธ” ยุบสภากอน ส.ค. เสนตาย

เดดไลนอยูครบ 8 ป

เม� อวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 20.15 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม กลาวคําปราศรัยเน� อง

ในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ.2565 วา พี่นอง

ประชาชนชาวไทยที่รัก ในโอกาสวันขึ้นป

ใหม พุทธศักราช 2565 ขอเชิญชวนพี่นอง

ชาวไทยรวมกันตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแหงสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ในสากล 

ไทยโพสต • “กรุงเทพโพลล” เผยผลสํารวจ

ป 65 ประชาชนอยากใหเศรษฐกิจดีขึ้น ขอ

คนละครึ่งเฟส 4 เปนของขวัญปใหม “สวน

ดุสิตโพล” พบ “พิธา” นักการเมืองชายแหง

ป เหนือ “บิ๊กตู” ดาน “หนุม กรรชัย” ผูทรง

อิทธิพล หวังปหนาโควิดคลี่คลาย

เม� อวันที่ 31 ธ.ค. กรุงเทพโพลล โดย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไทยโพสต • 7 วันอันตราย ผานมา 

2 วันเกิดอุบัติเหตุรวม 784 ครั้ง เสีย

ชีวิต 85 ราย บาดเจ็บ 786 คน “ขับ

รถเร็ว-เมาแลวขับ” ยังเปนสาเหตุหลัก 

“ปภ.” เรงประสานทองถิ่นคุมเขมเสน

ทางสายรองชวงฉลองปใหม หวั่นกิน

เลี้ยงสังสรรคขับรถเสี่ยงสูง “บิ๊กตู” 

หวง ปชช. ขอเคารพกฎจราจร งดด� ม

แอลกอฮอล “โฆษกศาลยุติธรรม” รับ

หนุมใหญชนแลวหนีเปน “ผูพิพากษา” 

จริง ขอตรวจสอบรายละเอียดกอน

ดําเนินการ “รองอธิบดีผูพิพากษาศาลฯ 

ภาค 5” ยอมเจรจาชดใชใหผูเสียหาย 

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2564 นาย

นิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัด

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธาน

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะ

กิจศูนยอํานวยการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป ผานส� อ

อิเล็กทรอนิกส แถลงถึงการอํานวย

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลปใหมวา 
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2 ในประเทศ

สวัสดีปีใหม่ 2565

happy new year

ข้าสู่ปีใหม่ 2565 กันแล้ว หลังจากปี 2564 ที่ผ่านมา

คนไทยเกือบทั้งประเทศต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤต

โควิดอย่างหนักหน่วง จนส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตและ

สภาวะเศรษฐกิจของตัวเองและคนในครอบครัว ปีนี้ 2565 

จึงหวังว่า จะเป็นปีที่คนไทยได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

และครอบครัว ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต และสภาวะเศรษฐกิจ 

รวมถึงขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโควิดไม่ว่าจะ

สายพันธุ์ ใดๆ ส่วนเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ ก็ต้องรอดูว่าปีนี้จะ

เป็นปีที่มีแต่ข่าวดีๆ เข้ามาตลอดทั้งปีหรือไม่ หลังก่อนหน้านี้

ภาครัฐและเอกชนหวังว่า ปีนี้เศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวขึ้นจากปี

ที่แล้ว หากไม่เจอวิกฤตโควิดโอมิครอนรุมเร้าตลอดทั้งปี 

อย่างความเห็นของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง บอกไว้เมื่อปลายปีที่แล้วว่า กระทรวงการคลังยังคง

คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะฟื้นตัวได้ตามที่ประเมิน

ไว้ ส่วนกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลด

คาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีหน้าลงเหลือ 3.4% จาก

คาดการณ์เดิมที่ 3.9% นั้น เพราะมีการนำาผลกระทบจาก

การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนที่รุนแรงเข้ามา

ประเมินด้วย แต่อาจจะยังเร็วไปที่จะบอกว่าเศรษฐกิจปีหน้า

จะชะลอตัวลง โดยทุกอย่างยังต้องค่อยๆ ประเมิน ต้องดูกัน

ไป ต้องใช้เวลา พร้อมกับย้ำาว่า ปีนี้ 2565 ภาคการส่งออกจะ

ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตได้ที่ 15% 

ขณะที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในปี 

2565 จะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 4 แสนล้านบาท ก็จะยังคงเดิน

หน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง โดยจะมีเพียงบางกิจกรรมที่คง

ต้องหยุดชั่วคราว เช่น Thailand Pass แต่ก็จะกลับมาประเมิน

สถานการณ์กันอีกครั้งในวันที่ 4 ม.ค.2565 ซึ่งรัฐบาลกำาลัง

พยายามรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศให้เดิน

หน้าต่อไปได้ พยายามจัดการทุกอย่างไม่ให้กระทบกระเทือน

กับกิจกรรมที่มีอยู่ หรือถ้ากระทบก็อยากให้กระทบน้อยที่สุด 

เพราะเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในระยะของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้านการวิเคราะห์จากทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย น.ส.ณัฐ

พร ตรีรัตน์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย จำากัด มองว่า ภายใต้มาตรการการเดินทางและสุข

อนามัยต่างๆ ที่คุมเข้มมากขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงการปิด

ประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าทั่วโลกมีความกังวลต่อความรุนแรง

ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แม้จะยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัด 

ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโอมิครอนจะขึ้นอยู่กับอัตราการแพร่เชื้อ 

ประสิทธิภาพของวัคซีน และความรุนแรงของโรค ซึ่งศูนย์วิจัย

กสิกรไทยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ภายใต้สมมติฐานที่การแพร่

ระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอนจะบรรเทาลงในปลายไตรมาส

ที่ 1 ปี 2565 นอกจากนี้ รัฐบาลไทยคาดว่าจะไม่มีการกู้เงิน

นอกงบประมาณเพิ่มเติม โดยให้ใช้วงเงิน 2.6 แสนล้านบาท

ที่คงเหลือจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ในกรณีดีนั้น แม้

ไวรัสจะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แต่หากความรุนแรงน้อยกว่า

สายพันธุ์เดลตาและวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันสามารถลดหรือจำากัด

ระดับความรุนแรงของอาการป่วยได้ ไทยอาจไม่จำาเป็นต้องมี

การล็อกดาวน์ ดังนั้น เศรษฐกิจทั้งปี 2565 ยังน่าจะสามารถ

ฟื้นตัวได้ที่ 3.7% โดยเศรษฐกิจไทยยังจะได้รับแรงหนุนจาก

การส่งออก การฟื้นตัวของการใช้จ่ายครัวเรือน รวมถึงการท่อง

เที่ยวในช่วงปลายปี 

ทั้งหมดคือมุมมองและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ

ประเทศไทยในปีนี้แบบองค์รวม ซึ่งผลจะออกมาอย่างไร ก็

ต้องดูปัจจัยหลายอย่างประกอบด้วย เช่น การท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่ รวมถึงผลกระทบโค

วิดโอมิครอนจะมีมากน้อยแค่ไหน แต่สุดท้าย ก็ขอให้คนไทย

ทุกคนร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาในปีนี้ที่จะเข้ามา และ

เป็นปีแห่งความสุข สมหวังตลอดปีต่อไป.

“เป็นข้อเท็จจริงว่า มีสมาชิกส่วนหนึ่งกลับไปก่อนหรือ

อยู่ในห้องประชุมแต่ไม่แสดงตน ซึ่งแตกต่างกับสมัยก่อน ที่

เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีฝ่ายค้านถูกรัฐบาลกลั่น

แกล้งก่อน แต่ปัจจุบันใช้เกินไปมาก ใช้ฟุ่มเฟือย ใช้มากเกินไป

อาจจะทำาให้ภาพพจน์สภาเสียหายด้วยกันทุกฝ่าย”.

นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อเสนอหลายมิติที่ชี้ว่าถึงเวลาจะต้องรื้อสร้างการศึกษา

และแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะช่วงเวลาการ

เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลวันนี้ ที่การพัฒนายุคใหม่กำาลังปรับ

ตัวเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังความก้าวหน้าที่เร็ว-แรง ในระบบนิเวศ

และภูมิทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และ

การสื่อสารยุค 5g ซึ่งมีนัยสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

และการศึกษายิ่ง!!!

ความสำาคัญและความจำาเป็นที่ต้องรื้อสร้างการ

ศึกษานั้น เป็นเพราะโลกการศึกษายังเคลื่อนอยู่ในกรอบ

เดิมๆ ที่สืบต่อกันมานานนับศตวรรษ บ่มเพาะอยู่ในกรอบ

วิธีคิด ระบบระเบียบ และการปฏิบัติในยุคตั้งแต่ก่อน

โน้น ส่งผลให้มิติมุมมองความคิด แนวการปฏิบัติในการ

ผลิตบุคลากร และวิทยาการส่วนใหญ่ทั้งหลาย เคลื่อน

อยู่อย่างสับสนในแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่

สอดคล้องกับสังคมวันนี้และอนาคตข้างหน้า การศึกษา

อยู่ในสภาพที่ถูกทำาลายล้างจากความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 

ถ้าไม่ปรับตัว!!!

หลักคิดเก่าของระบบการศึกษา เคลื่อนอยู่บนฐาน

ความรู้-ความคิดในยุคการใช้แรงงานเข้มข้น labor-intensive ที่วัน

นี้กำาลังเผชิญกับปัญหาทุกมิติ ตั้งแต่วิสัยทัศน์ กระบวนการ ระบบ

ระเบียบ ไปจนถึงผลผลิตสุดท้าย! การจัดการศึกษาที่ผ่านมาและเป็น

อยู่สร้างความสูญเปล่ามากมหาศาล และส่งผลให้สังคมบิดเบี้ยวพิกล

พิการ ผลิตบัณฑิตตกงานปีละครึ่งล้าน ผลิตคนไม่มีคุณภาพที่ดีพอ-

ขาดทักษะไม่ตรงตามความต้องการของงานยุคใหม่ ผู้จบการศึกษาปี

ละครึ่งล้านไม่มีงาน-ต้องดิ้นรนไปตามชะตากรรมที่เลื่อนลอย! มันคือ

ความสูญเปล่าที่สัมผัสจับต้องได้ชัดเจนยิ่ง! มากไปกว่านั้นถ้าไปตามดู

เด็กที่จบการศึกษาที่มีงานทำา จะพบว่าจำานวนเกือบครึ่งได้งานทำาที่ไม่

ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ส่วนกลุ่มที่ได้งานตรงตามสาขาที่เรียนก็ขาด

คุณภาพ-ทักษะ-ประสบการณ์ ไม่เป็นที่พึงพอใจของระบบงาน สถาน

ประกอบการต้องจับฝึกใหม่และลงทุนซ้ำาในด้านบุคลากร เพื่อปรับ

เสริมทักษะและประสบการณ์ให้ทำางานหน้างานจริงๆ ได้! นี่คือมิติ

ความล้มเหลวซับซ้อนที่แฝงฝังอยู่ในระบบการศึกษา ที่สะท้อนความ

สูญเปล่าของการศึกษาที่ปรับตัวไม่ทันโลกไร้คุณภาพ! ถ้าเปรียบระบบ

การศึกษาเป็นองค์กรหรือระบบบริษัทเอกชน ก็มีสภาพที่เรียกว่าล้ม

ละลายหรือเอาตัวไม่รอด!!!

ถ้าพิจารณาที่หยุดความสูญเปล่าของการศึกษา ต้องทบทวน

ระบบและมองตรงไปที่ผลลัพธ์ปลายทาง! ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ต้องมีเป้าหมายปลายทางชัดว่า บุคลากรที่เป็นผลิตผลของการศึกษา

นั้น เรียนจบแล้วต้องมีงานทำา มีทักษะประสบการณ์ตรงตามระบบ

งานจากสาขาที่ร่ำาเรียนมา มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมีศักยภาพในการ

เป็นผู้ประกอบการหลังจากที่จบการศึกษามา นี่คือผลลัพธ์ปลายทาง

ที่พึงปรารถนา ที่ระบบการศึกษา-การพัฒนาบุคลากรต้องตระหนัก

อย่างยิ่ง ร่วมกับการพิจารณาองค์ประกอบแวดล้อมอื่นๆ ที่สอดคล้อง

กับโลกแวดล้อมในปัจจุบัน! เรื่องอื่นนอกจากที่กล่าวนี้ เป็นเรื่องมายา

คติ เป็นเรื่องดรามา จิปาถะ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพคน คุณภาพ

ระบบการศึกษาทั้งสิ้น!!!

การสร้างผลลัพธ์ตามข้างต้นที่กล่าว เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์

และการมีทักษะการจัดการ ที่คนในระบบการศึกษา ผู้บริหารการ

ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูบาอาจารย์ต้องมีฐานคิดมุมมอง

ที่เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลก และเข้าใจภารกิจที่สำาคัญ

ของระบบการศึกษา-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นมิติที่ต้องรับ

ผิดชอบสร้าง-พัฒนาความก้าวหน้าให้กับผู้คน เศรษฐกิจสังคม และ

คุณภาพชีวิตโดยรวมจากปัจจุบันสู่อนาคต ท่ามกลางโลกที่เคลื่อนไหว

ปรับตัวก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา

บุคลากรในวงการศึกษาต้องสำานึกตระหนักว่า การศึกษาไม่ใช่

เรื่องตำาแหน่งอำานาจ ไม่ใช่เรื่องการแสวงประโยชน์ ไม่ใช่เรื่องการ

ลงทุนค้ากำาไร การจัดอันดับ-ranking ไม่ใช่เรื่องการทำามาหากินกับ

โอกาสของผู้คน รวมถึงไม่ใช่เรื่องการยกตนเหนือผู้อื่น-อวดฉลาด ฯลฯ 

การศึกษาที่แท้จริงต้องสะท้อนศักยภาพ สร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้

ผู้คน สังคม และเศรษฐกิจผ่านการทำางานที่ตรงตามความรู้ ทักษะ 

เข้าใจการปรับตัวและมีประสบการณ์เท่าทันโลก มีความสามารถที่จะ

ต่อยอดสร้างความก้าวหน้าได้ มีสภาวะที่เป็นกำาลังสำาคัญของตนเอง

และสังคม ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณภาพการศึกษาไม่ได้วัดที่จำานวนเด็กมาก

หรือน้อยในระบบ-ในสถานศึกษา หรืออำานาจวาสนา

บารมีของครูบาอาจารย์-สถาบันการศึกษา แต่ต้องวัด

ที่ผลิตผลว่าเด็กที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาสามารถ

สร้างตัวตนเป็นผู้ประกอบการที่ดีและประสบความ

สำาเร็จหรือไม่ หรือมีงานทำาตามสาขาวิชาที่เรียนมา-มี

ทักษะประสบการณ์ มีคุณภาพในงานที่ทำาหรือไม่ ฯลฯ 

นี่เป็นตัวชี้วัดง่ายๆ พื้นๆ ในเป้าหมายปลายทางของ

สถาบันที่ผลิตคน และยิ่งสำาคัญมากสำาหรับโลกยุค

ใหม่ ด้วยว่าการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นั้นเป็นฐานสำาคัญในการสร้างคุณภาพชีวิต-คุณภาพ

สังคม และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่มีผลโดยรวม

ต่อการพัฒนายกระดับบ้านเมือง การตระหนักสำานึก

ที่จะต้องตอบตัวชี้วัดนี้จึงเป็นทั้งฐานคิด-วิสัยทัศน์-ภาคปฏิบัติที่สำาคัญ

ของระบบการศึกษา 

ดรามาเรื่องจำานวนนักเรียน-จำานวนคนที่มากของสถานศึกษา 

การจัดอันดับสถาบัน การอวดตัว อวดอำานาจตำาแหน่ง ฯลฯ ล้วน

เป็นเรื่องไร้สาระ ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาและการมีอนาคต

ที่ดีเลย มันเป็นแค่บทดรามา ที่สะท้อนให้เห็นความลุ่มหลง-ความ

ไม่รู้-ความป่วยไข้หมกมุ่นจากสภาวะปรับตัวไม่ทัน! ฯลฯ ที่จริงแล้ว 

วิสัยทัศน์-ภาคปฏิบัติที่สำาคัญและเร่งด่วนวันนี้คือ การรื้อสร้างความรู้

ทักษะให้ทันโลก สร้างการศึกษาที่รับผิดชอบต่อคุณภาพและการมีงาน

ทำาของผู้จบการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการร่วมช่วยหยุดความสูญเปล่า

มากมหาศาลจากการศึกษาที่สะเปะสะปะไร้ทิศทางลงให้ได้!!!.

ถานการณ์การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี  2564 ที่ผ่านพ้นไป นับเป็นปีที่มีการก่อเหตุมากขึ้นถ้า

เทียบกับปี  2563 และเป็นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ามี

การปฏิบัติการต่อกองกำาลังติดอาวุธได้มาก ในแง่ของการปิดล้อม 

ตรวจค้น เพราะสามารถ “วิสามัญ” คนร้ายได้มากที่สุดเท่าที่เคย

มีมาในรอบหลายๆ ปีของ ไฟใต้  ซึ่งปี 2565 เป็นการย่างเข้าสู่ปี

ที่ 18 แล้ว  

ล่าสุด มีการประเมินว่ากองกำาลังติดอาวุธของขบวนการ

แบ่งแยกบีอาร์เอ็น ทั้งที่มีหมาย

จับและที่ยังไม่มีหมายจับ ซึ่ง

หมายถึง แนวร่วม ที่เพิ่ง

เข้ามาใหม่ที่เรียกว่ากลุ่ม 

หน้าขาว มีอยู่ 900 กว่า

คน ซึ่งก็ต้องถามว่ามีการ

ประเมินจากเหตุและผล

อะไร เพราะในเมื่อปี 2563 

ยังมีตัวเลขของ กองกำาลัง

ติดอาวุธ อยู่ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ถึง  3,000 คนด้วยกัน 

เป็นไปได้อย่างไรที่แค่ปีเดียวจำานวนของ แนวร่วม จะลดลงเหลือ 

900 กว่าคน  

และอาจจะเป็นเพราะฐาน ตัวเลข ของจำานวนกองกำาลัง

ติดอาวุธที่ลดน้อยลงอย่างที่เป็นข่าวจากหน่วยงานความมั่นคง 

จึงทำาให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบจังหวัด

ชายแดนภาคใต้กล้าที่จะประกาศด้วยความมั่นใจว่า 

ปี 2570  จะเป็นปีที่หน่วยงานความมั่นคงสามารถ 

ยุต ิปัญหา ไฟใต้ ได้อย่างถาวร  

ซึ่งการประเมินสถานการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว อาจจะเป็นการ

ประเมินที่ผิดพลาดและไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน 

ไม่รู้เขา แต่รู้เรา อย่างในอดีตก่อนปี 2536 สมัยที่ 

พล.อ.ณรงค์ เด่นอุดม เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ที่หน่วย

งานความมั่นคงเคยประเมินกองกำาลังติดอาวุธของ

ขบวนการ พูโล ซึ่งเป็นแกนนำาขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนในขณะนั้น ว่ามีอยู่ 70 กว่าคน และสลาย

จากการเป็นกองกำาลังเพื่อแบ่งแยกดินแดน ไปเป็นก

ลุ่มโจรเรียกค่าคุ้มครองที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคง

อีกต่อไป  

จนเมื่อมีเหตุการณ์ เผาโรงเรียน เกิดขึ้นเมื่อปี 2536 คืน

เดียว  36 โรง หน่วยงานความมั่นคงจึง มะงุมมะงาหรา ตกอยู่

ในสภาพ จับต้นชนปลายไม่ถูก แทนที่จะกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของ

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น กลับกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของ

นักการเมือง และพรรคการเมืองบางพรรคอยู่เบื้องหลังการเผา

โรงเรียนในครั้งนั้น  

และเหตุการณ์เผาโรงเรียนคืนเดียว 36 โรงในปี 2536 

นั่นเอง คือการเริ่มต้นของขบวนการบีอาร์เอ็น ซึ่งเป็นการลุกขึ้น

เพื่อ ชิมลาง ดูฝีมือของหน่วยงานความมั่นคง นำามาซึ่งปฏิบัติการ 

ใบไม้ร่วง ก่อนที่จะมาถึงการ ปฏิวัติ ภายใน 1,000 วัน ต้นเดือน

มกราคม 2547 และยืดยาวมาจนถึง ณ วันนี้  

การที่ พล.อ.ประวิตรกำาหนดให้ปี 2570 เป็นปีที่จะ ยุต ิการ

เกิดขึ้นของ ไฟใต้ อย่างถาวร เป็นการล้อแผนของบีอาร์เอ็นที่กำาหนด

เอาปี  2570 เป็นปีของการจะลุกขึ้นเพื่อการ “ปฏิวัติ” อีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากที่การ ปฏิวัติ ภายใน 1,000 วัน ประสบความล้มเหลวมา

จนถึงปัจจุบัน  

โดยหลังความล้มเหลวใน 1,000 วัน จากปี 

2547 แกนนำาบีอาร์เอ็นยังพยายามใช้ แรงฮึด ในการลุกขึ้นต่อสู้อีก

หลายครั้ง ตั้งแต่ปี  2547 จนถึงปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรง ทั้งการฆ่าพระ ฆ่าครู วาง

ระเบิดวัด ฆ่าแล้วเผา ฆ่าตัดคอ ฯลฯ  

หลังจากนั้นสถานการณ์การก่อการร้ายก็ลดความ โหด

เหี้ยม ลง  แต่ยังมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นเป็น รายวัน เพื่อ

เป็นการหล่อเลี้ยงสถานการณ์และการแสดง ตัวตน แต่ 

ยุทธศาสตร ์ของบีอาร์เอ็นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง จนถึง

สมัยของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี จึงเกิด

นโยบายการ เจรจาเพื่อสันติภาพ เกิดขึ้น แสดงความเป็น 

ตัวตน อย่างชัดเจนของขบวนการแบ่งแยกดินแดน กลุ่ม

ต่างๆ ที่ถูกนำาขึ้นโต๊ะของการ เจรจาสันติภาพ  

ก่อนที่จะหมดสมัยของรัฐบาล ยิ่งลักษณ ์เพราะถูก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรียึดอำานาจ และเป็นโต๊ะ

การ เจรจาสันติภาพ มาเป็นการ พูดคุยสันติสุข ซึ่งเป็นการ พูดคุย

สันติสุข ที่ไม่เกิด สันติสุข เพราะหัวหน้าคณะ พูดคุย ของฝ่าย รัฐ

ไทย ไม่มีความต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนหัวหน้าพูดคุยไปแล้ว 4-5 คน

ภายใน 8 ปีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เช่นเดียวกับในฝ่ายขบวนการ

ก็มีการเปลี่ยนแปลง จากคณะพูดคุยสันติภาพในยุคของรัฐบาล ยิ่ง

ลักษณ์ มาเป็นกลุ่ม มาราปาตาน ีก่อนที่จะมาเป็นกลุ่มตัวแทนจาก บี

อาร์เอ็น อย่างในปัจจุบัน  

ดังนั้น การประกาศให้ปี 2570 เป็นปีที ่ยุต ิไฟใต้อย่างถาวร 

ของฝ่ายความมั่นคง ไม่ว่าจะมีฐานมาจากข้อมูลของหน่วยไหน แต่

เชื่อว่าหลังจากที่บีอาร์เอ็นทราบถึงการประกาศที่จะให้ปี 2570 เป็นปี

ที่  รัฐไทย ประกาศว่าจะเป็นปีที่ต้อง ยุติไฟใต้ อย่างถาวร 

ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปก็ต้องจับตา ก้าวย่าง ของขบวนการ 

บีอาร์เอ็นว่าจะดำาเนินการอย่างไร แต่ถ้าดูจาก ณ ปัจจุบัน ระดับ

ยุทธวิธีของบีอาร์เอ็นยังมีการก่อเหตุความรุนแรงเป็นระยะๆ เพื่อหล่อ

เลี้ยงสถานการณ์ จนกว่าจะถึงปีที่บีอาร์เอ็นประกาศให้เป็นปีของการ 

ปฏิวัติ  

ซึ่งฝ่ายรัฐก็ใช้วิธีการปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้น และ 

วิสามัญ  ที่เป็นการช่วยให้บีอาร์เอ็นเติบโตในทางอ้อม เป็นการ

นำาไปสู่สถานการณ์ของ อาร์มด์ คอนฟลิกต์ ในอนาคต ซึ่งอาจจะ

เกิดขึ้นก่อนปี  2570 ซึ่งเป็นปีที่รัฐไทยประกาศให้เป็นปีแห่งการ 

ยุติ ปัญหาของ ไฟใต้ อย่างถาวร  

นั่นหมายถึงระดับยุทธวิธีของบีอาร์เอ็นที่ใช้ในการปฏิบัติ

การ ณ  ปัจจุบัน ส่วนในเรื่องของ กลยุทธ์ บีอาร์เอ็นจัดตั้งเด็ก

กำาพร้า เด็กเปราะบางที่เกิดจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ

มั่นคง ซึ่งเป็นงาน ใต้ดิน ที่เจ้าหน้าที่อาจจะได้ยิน แต่มองไม่เห็น

และไม่เชื่อถือ แต่หากมีการตาม แกะรอย ด้วยอาชีพ พรานข่าว 

จะพบร่องรอยของ เจนีวาคอล  ที่เป็นหน่วยงานต่างประเทศ ที่

มีการ เกื้อกูล และ สอดประสาน กับองค์กรในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในชื่อและรูปแบบต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานหรือ

องค์กรที่เป็นผู้ ขับเคลื่อน  

แต่...ถ้าถามจากหน่วยข่าวในพื้นที่จะได้คำาตอบว่า ไม่มี

ขบวนการ บ่มเพาะ เด็กกำาพร้าใดๆ ไม่มีทางที่จะเกิด ทหารเด็ก 

ในอนาคต ก็เหมือนกับสมัยที่ มะแซ อุเซ็ง เป็นหัวหน้าขบวนการ

ในการดูแล ตาดีกา ซึ่งใช้เวลา บ่มเพาะ เป็นเวลา 10 ปี ก่อนที่

จะมีการปฏิบัติการในปี  2547  

ในส่วนระดับแผนและนโยบายของบีอาร์เอ็น คือการจัดตั้ง

แนวร่วมเยาวชนเพื่อเตรียมการปฏิวัติ ด้วยการใช้ ประชามติ หลัง

จากการเจรจาต่อรองกับรัฐไทย ซึ่งอาจจะมีสถานการณ์ที่ถูกทำาให้

สอดคล้องกับเงื่อนไขของ กฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งที่เห็นชัดเจน

โดยไม่ต้อง แกะรอย คือวันนี้ ปีกการเมือง 

ของบีอาร์เอ็นในพื้นที่กำาลังเคลื่อนไหวนโยบาย

การ กำาหนดใจตนเอง หรือ อาร์เอสด ีซึ่ง 

ณ วันนี้หน่วยข่าวของฝ่ายความมั่นคงก็ไม่

สามารถระบุตัวเลขของเยาวชนเหล่านี้ ว่ามีอยู่

จำานวนมากน้อยแค่ไหน  

ถามว่า ทั้งหมดทั้งปวงที่เป็น ยุทธวิธ ี

เป็น กลยุทธ ์และเป็นนโยบายและแผนของ บี

อาร์เอ็น หน่วยงานความมั่นคงมีการ แก้เกม  

อย่างไรบ้าง ถึงได้มั่นใจว่าปี 2570 จะเป็นปี

ที่สามารถ ยุต ิการเกิดขึ้นของ ไฟใต้ ได้อย่าง

ถาวร แต่ในฐานะของคนที่เป็น พรานข่าว มอง

เห็นเพียง ยุทธวิธ ีของหน่วยงานความมั่นคง 

โดยเน้นที่ปิดล้อม ตรวจค้น และ วิสามัญ เป็น

ด้านหลัก แต่ไม่เคยเห็นความ ชัดเจน ของ 

ยุทธศาสตร ์การ ดับไฟใต้ แต่อย่างใด  

หรือจะพึ่งความรู้ ความสามารถของหน่วยงานที่เป็นผู้จัด

ทำา ยุทธศาสตร ์ด้านความมั่นคงของประเทศ อย่างสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ ก็ไม่กล้าที่จะฝากความหวัง เพราะมีความรู้สึกลึกๆ 

ว่าสภาความมั่นคงฯ ในอดีตกับในวันนี้ ไม่มั่นคงเหมือนเดิม เพราะ

แม้แต่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่

ในมือของสภาความมั่นคงฯ ก็ผลัดแล้วผลัดอีก จนผ่านไปแล้ว 2 

ปีก็ยังไม่สามารถที่จะประกาศใช้  

ดังนั้น จึงหมดหวัง ว้าเหว่ และไม่เชื่อว่าปี 2570 จะ

เป็นปีที่ ไฟใต้ จะสงบอย่างถาวร แต่กลัวว่ากว่าจะถึงปี 2570 

สถานการณ์ของ ไฟใต้ จะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำา.

เมือง ไม้ขม รายงาน

เทียบ ‘กลยุทธ์’ บีอาร์เอ็นกับหน่วยความมั่นคงแล้ว 

กำาหนดปี 2570 ยุติ ‘ไฟใต้’ ยังน่าห่างไกล 

ส

เ

มี

ความสำาเร็จของการศึกษาวัดกันที่...

ผลผลิตเป้าหมายปลายทาง

tapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

นต้นต้อนรับปีใหม่ 2565 ต้องขอจ่ัวหัว ออกแขกกัน

ต้ังแต่ไก่โห่ ปีน้ีแวดวง “สีกากี” ดุแน่ๆ

ตามไทม์ไลน์ “กรมปทุมวัน” ในปีเสือ พ.ศ.2565 

จะมีการแต่งต้ัง “ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ” หรือ “ผบ.ตร.” 

คนใหม่ แทน “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ท่ี

จะครบเกษียณอายุราชการวันท่ี 30 กันยายน 2565

ใครจะมาเป็น “ผบ.ตร.” คนใหม่???

นอกจาก “ตาอิน” กับ “ตานา” จะมี “ตาอยู่” มาคว้า

พุงปลาหรือเปล่า???

น่าลุ้น น่าสนใจ น่าติดตาม แบบห้ามกะพริบตา!!!

ณ ข้อมูลปัจจุบัน ตามกฎ ตามเกณฑ์ ตามระเบียบ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบท่ีจะสามารถก้าว

ข้ึนเป็น “ผู้นำาสีกากี” และยังไม่เกษียณอายุราชการปี 2565

มีแคนดิเดตท้ังหมด 3 ราย

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำารวจแห่งชาติ 

เกษียณปี 2566

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เกษียณ

ปี 2566

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เกษียณปี 2567

เพราะรอง ผบ.ตร.ท่ีเหลืออยู่ขณะน้ี ท้ัง พล.ต.อ.ปิยะ   

อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., 

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสด์ิ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุทิน 

ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร.

ล้วนเกษียณอายุราชการพร้อมๆ กับ “ผบ.ป๊ัด” ในวันท่ี 

30 กันยายน 2565 ท้ังส้ิน

จะว่าไปแคนดิเดต ผบ.ตร.ท้ัง 3 ราย ต่างมีดี มีผลงาน 

มีความโดดเด่น มีพลัง มีผู้สนับสนุนก้าวข้ึนกุมบังเหียน “พิทักษ์ 

1” ทุกราย 

ชนิดท่ีต้องบอกว่า ท้ัง 3 ราย ใครจะเข้าเส้นชัย ต้องดู

กันท่ีภาพถ่ายกันเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี ในยุทธจักรโล่เงิน ความแน่นอนคือความ

ไม่แน่นอน “ตำารวจ” ทุกนายล้วนรับรู้ รับทราบ เพราะ

ประวัติศาสตร์เก่าเคยมีบทเรียนเกิดข้ึนมาแล้วท้ังส้ิน

เช่นเดียวกับเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” ปี 2565 ก็ใช่ว่าแคนดิเดต 

3 ราย จะน่ิงนอนใจ จะนอนตีพุง คู่แข่งมีกันอยู่เพียงแค่น้ี

เท่าน้ัน

ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา เร่ิมมีเสียง

เล่าลือ มีกระแสแรงข้ึนเป็นระยะในทำานองช่วงเดือนมีนาคม 

2565 จะมี “ตำารวจ” ระดับ “รอง ผบ.ตร.” ท่ีจะเกษียณอายุ

ราชการปลายปี 2565 

โอนย้ายไปหน่วยราชการอื่น 1 ราย ซ่ึงจะทำาให้เก้าอ้ี 

“รอง ผบ.ตร.” ยศ พล.ต.อ.ว่างลง 1 ตำาแหน่ง!!!

จากน้ันช่วงเดือนเมษายน ท่ีมีการแต่งต้ังตำารวจ

ระดับ “นายพล” วาระเดือนเมษายน จะมีการแต่งต้ัง “ผู้ช่วย 

ผบ.ตร.” ข้ึนมาเป็น “รอง ผบ.ตร.” แทนตำาแหน่งท่ีว่างดังกล่าว

ท่ีสำาคัญ ท่ีน่าสนใจ “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ท่ีจะข้ึนเป็น “รอง

ผบ.ตร.” ป้ายแดงรายน้ี ว่ากันว่าจะเป็นตัวแปรสำาคัญในการ

แต่งต้ัง “ผบ.ตร.” ช่วงปลายปีท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนสิงหาคม

จะเป็นใครคอยจับตากันดู แต่รับประกัน ศึกชิงเก้าอ้ี 

“ผบ.ตร.” ปีเสือ เดือดแน่!!!.

เก้าอี้ ‘ผบ.ตร.’ ปีเสือดุ!

ขึ้

เร่ง‘WADA’เลิกแบนไทย

ยุคใหม่ ‘ไทยรุ่งเรือง’

วัสดี ปีใหม่ ๒๕๖๕ ครับ!

 คนไทยทุกคน สู่ยุค “ศิวิไลซ์ ไทยรุ่งเรือง” นับตั้งแต่ ๑ 

มกราคมนี้เป็นต้นไป

หมู่เลยครับ...

“บัดนี้ ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดผ่อง พี่น้องจงแซ่ซ้องชาติไทย  

รักษาไว้ให้มั่นคง เทิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกล ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ 

ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน”

ร้องกันคนละบ้าน ก็ “บ้านใคร-บ้านมัน” นี่แหละ ถึงอยู่

คนเดียว ก็เดียวแต่ตัว 

ยังมีหัวใจ “คนไทยรักกัน” อีก ๖๐-๗๐ ล้านดวง เคียง

ประสาน สนั่นบ้าน-สนั่นเมือง

“โอมิครอน” ทำาวันปีใหม่ “กร่อยไปนิด” เนอะ ว่ามั้ย?

แต่ก็น่ากร่อยอยู่หรอก ขู่กันจริง ทั้งมด-ทั้งหมอ-ทั้งสื่อ 

ทำาเอาฝ่อถึงสะดือ ตั้่งแต่ปลายปีโน้นแล้ว

ก็โน้นนนนน ธันวา ๖๔ โน้นไง!

ใครกลัว ก็กลัวไป ส่วนผมไม่กลัว เข็ม ๓ เข็ม ๔ ที่ตาตื่น

ไปฉีดกัน  ผมไม่ตื่นหรอก นอนดีกว่า 

แค่การ์ดไม่ตก พก “หลวงพ่อแมสก์” ติดจมูก-ปากไว้ ไม่

ไปสำาส่อนตามอโคจรสถาน ต่อให้พ่อโอมิครอนมาด้วย ก็ไม่กลัว

เพราะถึงฉีดร้อยเข็ม แต่ยังประมาท เปิดจมูก-เปิดปาก

อ้าซ่า เห็นสี-เห็นแสง มืดสลัว ก็หัวตะคุ่มชนกัน ตามผับ-ตาม

บาร์ เป็นปลาแขยงรวมกลุ่ม 

ยังไงมันก็ติด!

เชื่อหมอจ๋าอย่างผมเหอะ แล้วชีวิตจะสบาย

เอาแค่เกรงใจก็พอ ไม่ต้องถึงขั้นกลัวมันหรอก โอมิครอน

น่ะ ตามที่สดับตรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญทางวิจัยเมืองนอก พอ

สรุปได้ว่า

เป็นปรากฏการณ์ “ตื่นลาฟ้าสาง” ซะละมากกว่า

มาเร็ว-ติดเร็ว เอาแค่ป่วย แต่ไม่ถึงตาย!

คือถึงบัดนี้ เท่าที่ฟังจากข่าวคราว ระบุค่อนไปทางว่า “โอ

มิครอนไม่ใช่สายพันธุ์ดุร้าย ประเภท ‘ปอบกินปอด’ อย่างเดลตา”

แค่จำาพวก “กินเสลด” คลอเคลียอยู่ในลำาคอเท่านั้น

ฉะนั้น ๒ เข็ม “ฉีดทั่วหน้า” ก็เอาอยู่แล้ว

รอครบ ๕-๖ เดือน “นับจากเข็ม ๒” ค่อยไปบูสต์เข็ม ๓ 

ลนลานมากไป ๒ เดือน ๓ เดือนฉีด อย่างนี้ ไปเรื่อยๆ เดี๋ยว

ก็กลายเป็นโรค “เสพติดวัคซีน” ไปจนได้

ใช้ชีวิตปกติด้วย “ไม่ประมาท” กันเถอะ ไปไหน-มาไหน 

สวมหน้ากากอนามัยให้เป็นนิสัยประจำากันไว้ แบบนี้ ไม่ว่าสาย

พันธุ์ ไหนก็รอด

ทางฝั่งอินโดฯ เอง กระทั่งแฟนบอลอินโดฯ ก็ยอมรับ ทั้งยังมี

สปิริตชื่นชมนักเตะไทยด้วยซ้ำา 

อินโดฯ รองแชมป์ โดยมีไทยเป็นแชมป์ แฟนชาวอินโดฯ 

ยอมรับได้ในจุดนี้

การท่ีช้างศึกสร้างผลงานเป็น “ของขวัญล้ำาค่า” ทางจิตใจมอบ

ให้คนไทยทุกคนในปีใหม่น้ี นอกจากนักเตะแล้ว คนท่ีต้องขอบคุณเป็น

พิเศษ คือ

“มาดามแป้ง” และทีมงาน กับโค้ช “มาโน โพลกิง” และทีม

งาน

จริงอยู่ นักเตะทุกคนมีพลัง แล้วใครล่ะ ที่จะมีศาสตร์และ

ศิลป์ ดึงศักยภาพในตัวแต่ละนักเตะ อันประหนึ่งความร้อนใต้พิภพ 

ให้พวยพุ่งออกมาโชนฉาน

แล้วไหลรวมและร้อนแรงประหนึ่งลาวา กลืนเรียบทุกทีมใน

อาเซียน?

ใครคนนั้น ก็คือ “มาดามแป้ง” กับ “มาโน” นี่ไง!

“ขวัญ-พลังใจ” ให้นักเตะคึกและกระหายชัยชนะ มาจาก 

“มาดามแป้ง” ผู้เป็นแม่ย่านางทีม 

ส่วนการมองทะลุตีนของแต่ละนักเตะเพื่อการวางตำาแหน่ง

ที่สอดคล้องแต่ละสถานการณ์ และแผนการเล่น เพื่อ “เผด็จศึก” 

ฝ่ายตรงข้าม 

ต้องยกให้ “มาโน โพลกิง” โค้ชที่เพิ่งได้รับการปลดปล่อยจาก

ชะตากรรมกดทับมายาวนาน

เพื่อเป็นเกียรติประวัติกับนักเตะชุด “มาดามแป้ง” และโค้ช 

“มาโน” ปลุกเสกเป็นแชมป์อาเซียน ขอบันทึกรายชื่อทั้งตัวจริง-ตัว

สำารองไว้ เพื่อตอกย้ำาว่า

ฟุตบอลต้อง “เก่งเป็นทีม” จึงจะบรรลุเป้าหมาย ประเภท เก่ง

คนเดียว, ข้าเป็นพระเอกคนเดียว ไม่ตายคนเดียวหรอก

แต่ “ตายหมด” ทั้งทีม!

ต่อไปนี้ เป็นรายชื่อช้างศึก “แชมป์ SUZUKI CUP 2020”

“ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ประตู)

“ฉัตรชัย บุตรพรม” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ประตู)

“กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์” โอเอช ลูเวิน (ประตู)

“ทริสตอง โด” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

“นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

“สุริยา สิงห์มุ้ย” ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

“มานูเอล ทอม เบียห์ร” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

“ธีราทร บุญมาทัน” โยโกฮามา เอฟ มารินอส 

“ปวีร์ ตัณฑะเตมีย์” ราชบุรี มิตรผล 

“เอเลียส ดอเลาะ” การท่าเรือ 

“ฟิลิป โรลเลอร์” การท่าเรือ 

“โจนาธาน เข็มดี” โอเดนเซ

“สารัช อยู่เย็น” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

“ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

“ชนาธิป สรงกระสินธ์” คอนซาโดเล ซัปโปโร 

“วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ” ชลบุรี 

“สุภโชค สารชาติ” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

“พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล” ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด

“ศิวกรณ์ เตียตระกูล” ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

“กฤษดา กาแมน” ชลบุรี

“ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร” เลสเตอร์ ซิตี

“ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

“บดินทร์ ผาลา” การท่าเรือ

“ปกเกล้า อนันต์” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

“วีระเทพ ป้อมพันธุ์” เมืองทอง ยูไนเต็ด

“พิชา อุทรา” เมืองทอง ยูไนเต็ด

“อดิศักดิ์ ไกรษร” เมืองทอง ยูไนเต็ด

“ศุภชัย ใจเด็ด” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

“ธีรศิลป์ แดงดา” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

“เจนภพ โพธิ์ขี” โปลิศ เทโร

.........................................

ขอพูดถึงมาโนอีกนิด เป็นเยอรมัน นิสัยใจคอเข้าถึงความ

เป็นไทยเหมือน “โค้ชเช” ดูจากที่เอา “กวินทร์” ลงรักษาประตู

นัดก่อน เขาแถลงว่า......

“เราไม่ได้ไม่เคารพอินโดนีเซีย แต่เป็นเพราะว่าคุณพ่อของ

กวินทร์เพ่ิงเสียไปเมื่อช่วงบ่าย เราอยากตอบแทนความทุ่มเทของ

กวินทร์ ด้วยการสร้างช่วงเวลาดีๆ ให้เขาได้ลงสนามเพื่อพ่อของเขา”

นี่แสดงว่า มาโนเข้าถึง “จิตวิญญาณคนไทย” ดูจากคลิป 

เขาไม่ได้ดรามาพูด แต่เป็นความรู้สึกจากใจจริงของเขา ขณะพูด 

น้ำาตามาโนไหลออกมา ถึงขั้นเรียกได้ว่าร้องไห้

แบบนี้ “ได้ใจ” คนไทย 

มาโนคงต้องเป็นโค้ช “คู่บุญ” ทีมชาติไทย “มาดามแป้ง

อุ้มสม” ไปนานๆ ซะแล้วล่ะ

สรุปว่า คืนนี้ ไทยต้องชูถ้วยแชมป์ SUZUKI CUP 2020  

ให้ได้นะ 

ไม่งั้น ที่คุยโขมงล่วงหน้าไว้ ผมต้องแทรกแผ่นดินไปโผล่

เอา ๑  มกรา ๖๖ โน่นเลย

ที่ “คุยล่วงหน้า” อย่างนี้ ได้ เพราะอะไร รู้มั้ย?

เพราะ “เชื่อแป้ง” ไงล่ะ!

สรุป “หลวงพ่อแมสก์” แน่นอนที่สุด ในสภาวะ “ยังไม่

แน่นอน” ว่าโอมิครอนมาดีหรือมาร้าย? 

ฟังหมอเขาว่ามีความน่าจะเป็น “โรคประจำาถิ่น” เหมือนอีก

หลายๆ โรคที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

ฉะนั้น ถ้าตื่นกลัวกันมากไปถึงขั้นเตลิด ไม่ตายจากโอมิครอน 

แต่เป็นโรค “วิตกจริต” กันจนทำามาหากินอะไรไม่ได้ ได้แต่ “นั่ง

ด่า-นั่งโทษ” รัฐบาล 

แล้วก็อุปาทานตามท่ีนักการเมืองกรอกหูว่า “ถ้ามีขอนไม้ใหม่” 

แทนขอนประยุทธ์ตอนน้ี ทุกโรค-ทุกปัญหา มันจะหายในบัดดล

มันเป็นได้อย่างนั้นก็ดีซี....

ถ้าเป็นได้ ผมจะเสกให้นายกฯ ประยุทธ์ไปจำาศีลอยู่บนเขาโง

ลังกั๋งซะเดี๋ยวนี้เลย

เกรงแต่ “ขอนใหม่” ที่มา จะเป็นจระเข้สายพันธุ์สัมภเวสี 

เขมือบทั้งบ้าน-ทั้งเมือง ทั้งคนตาบอดไม่กลัวเสือและคนตาดีกลัวเสือ 

อย่างนั้นซะละมากกว่า!

คุยเรื่องฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน SUZUKI CUP 2020  ไทย

เตะกับอินโดฯ “รอบสอง” ที่ช่อง ๗ สี “ถ่ายสด” ให้ดู ตอนทุ่มครึ่ง 

กันดีกว่า

ถ้วยอยู่ในมือช้างศึกจากนัดแรกที่ชนะไป ๔-๐ วันก่อนแล้ว รอ

ชู “ไทย-แชมป์อาเซียน” สมัยที่ ๖ หลังแข่งจบคืนนี้เท่านั้น

ที่พูดนี่ ไม่ใช่ปรามาสนักเตะอินโดฯ 

แต่การที่ไทยตุนไว้แล้ว ๔ ลูก ในขณะที่อินโดฯ ๐ หมายความ

ว่า วันนี้ อินโดฯ ถ้าชนะไทยแบบได้ครองแชมป์อาเซียน

อินโดฯ ต้องยิงไทยให้ได้ ๕-๐ ขึ้นไป!

ซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย ในระดับ “บอลชิงแชมป์” ยิ่งเห็น

ฟอร์มการเล่นนักเตะไทยจากนัดที่แล้ว พูดกันตรงๆ ฝีเท้านักเตะอิน

โดฯ ชุดนี้ ยังห่างนักเตะไทยมาก

ส

บิ๊กป้อมสั่งลุย

สกัดยาเสพติด

ทุบค้าออนไลน์

กรุงเทพฯ • พล.อ.คงชีพ ตันตระ

วาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิด

เผยว่า หลังรับทราบรายงานสรุป

ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และลักลอบค้ายาเสพติดปีท่ีผ่านมา 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนา

ยกฯ ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายความม่ันคง 

ท้ังทหาร ตำารวจ ฝ่ายปกครอง และ 

ป.ป.ส. รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และประชาชน ท่ีร่วมให้เบาะแสและ

กล้าเปิดเผยข้อมูลกันมากข้ึน นำาไป

สู่การสกัดก้ัน กวาดล้างและจับกุม

ขบวนการค้ายาเสพติดได้จำานวนมาก

อย่างต่อเนื่อง

พล.อ.คงชีพระบุด้วยว่า ขบวน 

การค้ายาเสพติดมีการพัฒนาขยาย

เครือข่ายเป็นวงกว้างมากขึ้น โดย

มีกลุ่มเยาวชน ผู้ตกงาน ผู้เสพที่ผัน

ตัวมาเป็นนักค้ายาเสพติดในชุมชน 

มีการสั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์และ

นิยมใช้ระบบขนส่งทางพัสดุภัณฑ์

มากขึ้น โดยเฉพาะเฮโรอีน กัญชา 

และไอซ์ มีการลักลอบขนส่งออก

ไปยังต่างประเทศผ่านเส้นทางเรือ 

โดยซุกซ่อนดัดแปลงไปกับสินค้ารูป

แบบต่างๆ

พล.อ.คงชีพกล่าวว่า พล.อ. 

ประวิตรยังได้แสดงความเสียใจและ

ให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้เสีย

สละ พร้อมย้ำาว่าปัญหายาเสพติดถือ

เป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลให้ความ

สำาคัญติดตาม ขับเคลื่อนแก้ปัญหา

มาโดยตลอด ขอให้ฝ่ายความม่ันคง

และ ป.ป.ส.เฝ้าระวังยาเสพติดช่วงปี

ใหม่ โดยต้องประสานความร่วมมือ

กับประเทศเพื่อนบ้าน ทำาลายสาร

ต้ังต้นและแหล่งผลิตนอกประเทศท่ี

ยังมีอยู่ รวมท้ังเข้มงวดสกัดก้ันการ

ลักลอบนำาเข้าไทยจากประเทศเพื่อน

บ้าน ไม่ยอมให้ใช้ไทยเป็นเส้นทาง

ลำาเลียงผ่าน 

พล.อ.ประวิตรยังได้ย้ำาถึงผล 

กระทบจากปัญหายาเสพติดว่า นำา

ไปสู่ปัญหาอาชญากรรมลูกโซ่ ส่ง

ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินประชาชน จึงได้กำาชับ

ตำารวจให้ปฏิบัติการกวาดล้างจับกุม

เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดใน

ทุกพ้ืนท่ีต่อเนื่องกันไป โดยให้ขยาย

ผลไปสู่การยึดทรัพย์รายใหญ่และ

ผู้เก่ียวข้องทุกราย โดยเฉพาะเข้ม

งวดกวดขันสถานบันเทิงและแหล่ง

อบายมุขในพ้ืนท่ี เพ่ือกันเด็กและ

เยาวชนไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับวงจร

อุบาทว์ของมหันตภัยยาเสพติด” 

พล.อ.คงชีพระบุ. 

‘บิก๊ตู’่ปลืม้‘คนละครึง่’ทีส่ดุแหง่ปี
ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์                                                 

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

พอใจมาตรการฟ้ืนฟูและกระตุ้น                                                          

เศรษฐกิจของรัฐบาล โดย

เฉพาะมาตรการคนละคร่ึง ท่ี

ล่าสุดกรุงเทพโพลล์ โดย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยผล

สำารวจความคิดเห็นประชาชน

เรื่อง “ท่ีสุดแห่งปี 2021” โดย

ทำาการสำารวจผลงานของรัฐบาล

และพบว่า โครงการ/มาตร                                                        

การช่วยเหลือของรัฐบาลท่ีชื่น

ชอบมากท่ีสุดแห่งปี คือ โครงการ

คนละคร่ึง เฟส 3 ร้อยละ 49.6 

สะท้อนถึงการช่วยเหลือเยียวยา

ท่ีตรงกับความต้องการของพ่ีน้อง

ประชาชน ช่วยลดภาระค่าครอง

ชีพประจำาวันได้เห็นผล

นายธนกรกล่าวว่า ในส่วน

ของมาตรการใช้จ่ายลดค่าครอง

ชีพจากการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ของรัฐบาลท้ัง 4 โครงการ 

ได้แก่ โครงการคนละคร่ึง เฟส 3, 

โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ รวมท้ังเพ่ิม

กำาลังซ้ือในบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ และโครงการเพ่ิมกำาลังซ้ือให้

แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ ความคืบหน้า (ข้อมูล 

ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2564) 

มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 41.49 

ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมรวม 

251,403.8 ล้านบาท แบ่งเป็น 

1.โครงการคนละคร่ึง เฟส 3 มีผู้

ใช้สิทธิสะสม 26.34 ล้านคน ยอด

ใช้จ่ายสะสม 221,109.8 ล้านบาท 

แบ่งเป็นส่วนท่ีประชาชนจ่าย

สะสม 112,482.5 ล้านบาท และ

รัฐร่วมจ่ายสะสม 108,627.3 ล้าน

บาท โดยในส่วนของผู้ประกอบ

การร้านอาหารและเครื่องดื่มใน

โครงการคนละคร่ึง เฟส 3 และ

โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ ท่ีขายอาหาร

และเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ด

เดลิเวอรีแพลตฟอร์ม ล่าสุดมี

จำานวนกว่า 82,000 ราย 

โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีระบุด้วยว่า ขณะน้ี

โครงการคนละคร่ึง เฟส 3 มี

จำานวนผู้ใช้สิทธ์ิครบ 4,500 บาท

แล้ว กว่า 7.66 ล้านราย ในขณะท่ี

การใช้สิทธ์ิ e-Voucher โครงการ

ย่ิงใช้ย่ิงได้ มีจำานวนกว่า 312.2 

ล้านบาท และประชาชนสามารถ

ใช้จ่ายในโครงการท้ัง 2 ได้ถึงวัน

น้ีเป็นวันสุดท้าย (31 ธันวาคม 

2564) ซ่ึงหากพ้นกำาหนดดังกล่าว

จะไม่สามารถใช้สิทธ์ิในวงเงินท่ี

เหลือได้อีก

“ท่ีผ่านมาผลงานและ

นโยบายโครงการต่างๆ เป็นท่ี

ประจักษ์ ทุกกระทรวง ทุกหน่วย

งานช่วยกันคิด และรับฟังข้อ

เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ โดย

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดีใจท่ี

ประชาชนตอบรับโครงการคนละ

คร่ึงเป็นอย่างดี ซ่ึงล่าสุด ครม.

ได้เห็นชอบโครงการคนละคร่ึง 

ระยะท่ี 4 แล้ว มอบเป็นของขวัญ

ปีใหม่ให้คนไทย คาดการณ์ว่า

จะเร่ิมโครงการในเดือนมีนาคม 

2565 ถึงเดือนเมษายน 2565 เป็น

ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 

รักษากำาลังซ้ือ และทำาให้เกิดการ

เติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป” โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีกล่าว.

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำาท้องถ่ิน และประชาชน 

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดินข้ึนเขาพนมรุ้ง “ปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ประจำาปี 2565 เมื่อวันท่ี 

31 ธ.ค.64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ราชกิจ

จานุเบกษาได้มีประกาศการออก

พระราชกำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้

สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.

2555 พ.ศ. 2564 โดยให้เหตุผล

ในการออกพระราชกำาหนดดัง

กล่าวว่า โดยท่ีองค์กรต่อต้าน

การใช้สารต้องห้ามโลก (World 

Anti-Doping  Agency) ซ่ึงเป็น

องค์กรระหว่างประเทศท่ีกำาหนด

มาตรการควบคุมการใช้สาร

ต้องห้ามทางการกีฬาในระดับ

นานาชาติ 

ไ ด้ป รับปรุงประมวล

กฎหมายการต่อต้านการใช้

สารต้องห้ามโลก  (World 

Anti-Doping Code) ทำาให้

บทบัญญัติบางประการแห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้

สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 

2555 ของไทยไม่สอดคล้องกับ

ประมวลกฎหมายดังกล่าว ซ่ึง

หากไม่มีการแก้บทบัญญัติเหล่า

น้ันอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระ

ทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ท่ีประเทศไทยได้รับสิทธิในการ

จัดการแข่งขันมาแล้ว และมี

กำาหนดท่ีจะจัดข้ึนในระยะเวลา

อันใกล้หลายรายการ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างรุนแรงท้ังโดยทาง

ตรงและทางอ้อม กับจะทำาให้

ประเทศไทยไม่สามารถเสนอตัว

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา

ในระดับชาติและระดับนานา                                               

ชาติใดๆ ท่ีมีผลประโยชน์ตอบ 

แทนต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศสูงได้อีกต่อไป และจะ

ถูกจำากัดสิทธิหลายประการใน

การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ

อีกด้วย ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการใช้

ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬา อัน

กระทบต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของ

ประเทศและความภาคภูมิใจของ

คนไทยท้ังมวล

จึงเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมี

ความจำาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ

หลีกเล่ียงได้ เพื่อประโยชน์ใน

อันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศ  จึงจำาเป็น

ต้องตราพระราชกำาหนดน้ี

 ขณะท่ี น.ส.ไตรศุลี 

ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

เมื่อวันท่ี 30 ธ.ค.64 ราชกิจจา

นุเบกษาได้เผยแพร่พระราช

กำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช

บัญญัติควบคุมการใช้สารต้อง

ห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 พ.ศ.

2564 แล้ว หลังจากท่ีได้ผ่านการ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค.64 แสดงถึง

ความมุ่งม่ันของรัฐบาลในการ

เร่งแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ

องค์กรต่อต้านการใช้สารต้อง

ห้ามโลก (World  Anti-Doping 

Agency) หรือ WADA ท้ังน้ี 

พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติมพระราช

บัญญัติควบคุมการใช้สารต้อง

ห้ามทางการกีฬาฯ มีผลใช้บังคับ

นับแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา คือต้ังแต่วันท่ี  

31 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ได้มอบหมายให้การ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เร่ง

ประสานไปยัง  WADA เพื่อช้ีแจง

ว่าประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาข้อ

กฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพื่อ

ให้ WADA ได้ปลดล็อกมาตรการ

ต่างๆ ท่ีดำาเนินการลงโทษกับ

ประเทศไทย ท้ังในส่วนการไม่ให้

ตัดสิทธ์ิประเทศไทยในการเสนอ

ตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการ

แข่งขันกีฬา รวมถึงการปลด

ล็อกเรื่องการชักธงชาติไทยใน

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

และในเรื่องอื่นๆ ต่อไป” น.ส.ไตร

ศุลีระบุ 

รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ท้ังน้ี 

การเร่งแก้ไขปัญหาข้อกฎหมาย

ดังกล่าว เป็นการป้องกันผลกระ

ทบทางด้านเศรษฐกิจท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนต่อประเทศไทยในปี 2565 

ประมาณ  55,000 ล้านบาท 

ท้ังจากการพลาดโอกาสเสนอตัว

เป็นเจ้าภาพการจัดมหกรรมกีฬา 

และในอุตสาหกรรมการกีฬา

และการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่อง

ท้ังน้ี เม่ือเดือนตุลาคม 

2564 องค์กรต่อต้านการใช้สาร

ต้องห้ามโลก (WADA) ประกาศ

ไม่ให้การรับรองประเทศไทย 

เน่ืองจากยังไม่ได้ปฏิบัติตาม 

2021 WADA Code.

กรุงเทพฯ • ทำาเฉยไม่ได้แล้ว “บ๊ิกตู่” ส่ังการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่ง

ประสาน WADA ปลดล็อกบทลงโทษไทย พร้อมเร่งสปีดแก้กฎหมาย

สารต้องห้าม มีผลบังคับใช้ทันที 31 ธ.ค.64!
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4 บทความ

ทุ
อย่าลืมปากกา 

จับจ้องกันเหลือเกินว่า ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะงอนตุ๊บป่องหรือไม่ หลังสื่อ 

มวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาลต้ังฉายาประจำาปีให้รัฐบาลว่า ย้ือยุทธ์ 

ในขณะท่ี ลุงตู่ ได้ฉายา ชำารุดยุทธ์โทรม 

เพราะปีก่อนตอนตั้งฉายา ปรากฏ

ว่า ลุงตู่ ไม่ให้สัมภาษณ์ไปหลายวัน แต่

ปรากฏว่าเที่ยวนี้ ไม่โกรธจ้า!... หลังเปิด

ปากบอกสื่อมวลชนแล้วเมื่อวันพุธ พร้อม

กับกล่าวขอบคุณอีกต่างหาก 

ขณะท่ีการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เมื่อวันอังคารท่ีผ่านมา ลุงตู่ ก็ไม่ได้

ฟึดฟัดเรื่องฉายาแต่อย่างใด ตรงกันข้าม 

จ้ิงจกในห้องประชุมรายงาน ท่านผู้นำา

อารมณ์ดีเป็นพิเศษ หยอดมุกเขาไปท่ัว 

ตอนหนึ่งชมของขวัญที่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.

ศึกษาธิการ นำามาแจก ครม.ทุกคน โดยเป็นปากกาลายไทยสลัก

ชื่อเสนาบดีทุกคน แบบว่าของใครของมัน  

พร้อมกับหยอกพวกรัฐมนตรี “อย่าเผลอลืมทิ้งไว้ในสถาน

ที่อโคจรนะครับ เพราะมีชื่อตัวเองสลักไว้!@” เล่นเอาห้อง

ประชุมนี่ครึกครื้นเลยทีเดียว ฮ่า!

แห่ะๆ! ดูแล้วรัฐมนตรีหลายคนไม่กล้าพกไปแน่ เพราะลืม

ไว้ล่ะก็ หลักฐานชิ้นสำาคัญ มัดกันดิ้นไม่ออก ฮ่าๆ

ขายของเก่ง

ฉายารัฐบาลและ ครม. รวมทั้งของรัฐสภาในปี 64 บุคคล

ที่ถูกโยงและพูดถึงมากที่สุดก็คือ เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

เนื่องจากปีที่ผ่านมาถือว่ามี

บทบาทมากในการทำางานแก้ปัญหาโค

วิด รวมทั้งยังทำาหน้าที่ในฐานะหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย สามารถโชว์เอกภาพ

และความมีวินัยของ ส.ส.พรรค 61 คน 

ทำาให้ รัฐบาลลุงตู่ ยังอยู่รอดปลอดภัย

มาได้ โดยเฉพาะกรณีกบฏใน พปชร. 

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่านมา 

นักข่าวทำาเนียบฯ จึงยก ว้ากซีน 

ขณะที่ทางฝั่งรัฐสภา ก็มอบวาทะเด็ดให้

ว่า วัคซีนเต็มแขน

ปะหน้า เสี่ยหนู จึงถามตรงๆ ว่า รู้สึกเคืองหรือไม่ที่ถูกตั้ง

ฉายาแบบนี้  อนุทิน  ตอบว่า ‘‘ภูมิใจ ภูมิใจ ภูมิใจไทย” 

แหม! นอกจากชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้ 100 

ล้านโดสภายในปี 64 แล้ว ยังขายของเก่งอีก 555

อย่าให้บิดเบือน 

แม้ไม่ได้เป็น ส.ส. เดอะแจ๊ค-นายวัชระ เพชรทอง แต่ถ้า

เห็นว่ามีเรื่องอะไรไม่ค่อยชอบมาพากล มีอะไรให้น่าค้น ติดตาม

ต่อ ก็ขอตรวจสอบทันที ผลงานยื่นตรวจสอบคนโน้นคนนี้ หน่วย

งานนั้นหน่วยงานนี้ เป็นที่ประจักษ์ชัด ไม่ต้องบรรยายอะไรกัน

มาก เช่นเดียวกับงานสังคม ที่หากพอช่วยเหลืออะไรได้ เต็มใจ

ทำาให้ด้วยความยินดียิ่ง 

วันก่อนลงไปสุราษฎร์ธานีที่เคย

ศึกษาเล่าเรียน ได้ไปมอบสมุด ปกสมุด  

ร.9 กระเป๋า ให้นักเรียน มี ผอ.โรงเรียน

วัดธารน้ำาไหล โรงเรียนวัดรัตนาราม 

โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนวัด

พระบรมธาตุไชยา และโรงเรียนท่าชนะ  

เป็นตัวแทนรับมอบ 

โดย เดอะแจ๊ค ฝากย้ำาด้วยว่า 

‘ผู้ใหญ่ต้องสอนประวัติศาสตร์ท่ีถูกต้อง

ให้กับเยาวชน อย่าให้ผู้ใดมาบิดเบือนได้’ 

ลงไปมอบของขวัญปีใหม่พร้อมกับของขวัญวันเด็กล่วงหน้า 

แต่ก็ไม่ลืมที่จะเน้นย้ำาประวัติศาสตร์ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

แห่ะๆ ไม่รู้คนบางกลุ่มได้ยินแล้วจะแอบสะดุ้งหรือเปล่า

หนอ (อิอิ)

การเมืองเตือนใจ

ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เราคงได้เห็น 

ส.ส.หลายคนส่ง ส.ค.ส.ไปยังประชาชน แต่สำาหรับ บัญญัติ 

บรรทัดฐาน นักการเมืองรุ่นใหญ่จากค่ายประชาธิปัตย์นั้น พิเศษ

กว่าเพื่อนๆ ในวงการ ตรงที่ทุกปีโชว์

ฝีมือแต่งกลอนเองเป็นหน้าๆ 

 เช่นเดียวกับปีนี้ แน่นอนว่านอก

จากจะไม่พลาดอวยพรอวยชัยแล้ว ก็ยัง

ผสมบทเตือนใจไปยังพี่น้องในเรื่องเกี่ยว

กับการเมืองด้วย

บัญญัติ แต่งกลอนตอนหน่ึง

ว่า “...การเมืองเรื่องสำาคัญ คงนับวัน

จะเดือดพล่าน แข่งขันกันเกินการ มุ่ง

คะคานทุกเรื่องไป การตลาดนำาการเมือง 

ทำาทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ เพ่ิมสีสันเข้าไป 

เพื่อจูงใจประชาชน เห็นคนเป็นลูกค้า เสาะแสวงหาลูกค้าตน คำาม่ัน

จึงมากล้น ส่วนเรื่องผลค่อยว่ากัน ถ้าเราประชาชน ไม่หลงกลพวก

แสร้งสรรค์ รู้คิดรู้เท่าทัน การเมืองพลันเปล่ียนดีไว...”

แหม่!...แต่งกลอนได้ โดนใจ ความจริงครบถ้วนทุกประการ 

เฉียบ! 555

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

วัชระ 

เพชรทอง

อนุทิน 

ชาญวีรกูล

บัญญัติ 

บรรทัดฐาน

กศาสนามีคำาสอนว่าด้วยอันติมสัจธรรม (the Ultimate 

Reality) และปฐมสาเหตุ (the First Cause) ให้เชื่อเป็น

หัวใจของศาสนา ซึ่งในบางศาสนาก็เป็นสิ่งเดียวกัน และ

ในบางศาสนาก็เป็นคนละสิ่ง คือปฐมสาเหตุไม่จำาเป็น

ต้องเป็นสิ่งสูงสุดเสมอไป และสิ่งสูงสุดไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้สร้าง

สรรพสิ่งเสมอไป ภาษาที่ใช้แสดง 2 เรื่องนี้ส่วนมากเป็นภาษา

ภาพพจน์มีสำานวนโวหารลึกลับ ซึ่งนักปรัชญาศาสนาเรียกว่า

ภาษาศาสนาที่ตีความความหมายได้เป็น 5 ระดับ ปรัชญาศาสนา

และศาสนศาสตร์สนใจความหมายระดับลึกคือระดับวิชาการเป็น

สำาคัญ หากจำาเป็นจะอ้างถึงความหมายระดับลึกที่สุดและลึกกว่า

ก็จะอ้างเฉพาะสูตรสำาเร็จรูปและคำาชี้แจงสำาเร็จรูปโดยไม่พยายาม

ตีความเพิ่ม หากฝ่าผืนก็ไม่ถือว่าเป็นวิชาการแล้ว แต่เป็นความเห็น

ส่วนตัวที่วิชาการไม่เกี่ยว นอกจากเป็นศาสนาที่ตายแล้ว และตก

เป็นมรดกของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งก็ควรศึกษาอย่าง                       

เทิดทูนคุณค่า ส่วนความหมายระดับผิวพื้นตามความรู้ของชาว

บ้านก็พึงตีความเพื่อความรู้ระดับวิชาการได้ โดยไม่ละเมิดมารยาท                                                                            

สังคม

วิธีการพหุนิยม แม้จะยุ่งยากอยู่สักหน่อย แต่ผลที่คาดหวัง

นั้นคุ้มค่าเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขของสังคมระดับชาติและระดับ

โลก

ศาสนาเมโสเพเทเมียโบราณเชื่อว่าปฐมเหตุดั้งเดิมคือน้ำาจืด

ปฐมเหตุแห่งความดี และน้ำาเค็มปฐมเหตุแห่งความเลว การผสม

น้ำาจืดกับน้ำาเค็มทำาให้เกิดเทพเทวีผู้สร้างสรรพสิ่งและมนุษย์ อันติม

สัจคือเทพมารดุคผู้สามารถพิชิตความชั่วและควบคุมน้ำาเค็มได้ จึง

ได้รับการยกย่องจากมวลเทพและมนุษย์เป็นอันติมสัจในศาสนาแต่

ไม่ใช่ปฐมเหตุของสรรพสิ่ง ปฐมเหตุน่าจะได้แก่กฎธรรมชาติซึ่งเป็น

บ่อเกิดของมหาเทพ

คัมภีร์ศาสนาของอียิปต์ โบราณระบุว่าปฐมเหตุของสรรพสิ่ง

คือนูนน้ำาศักดิ์สิทธิ์

ของแม่น้ำาไนล์ นูน

ให้กำาเนิดแก่เทพเทวี

ผู้ช่วยกันสร้างมนุษย์

และสรรพสิ่ง อันติม

สัจคือสุริยเทพซึ่งก็

ถือกำาเนิดจากนูนจึง

ไม่ใช่ปฐมเหตุ นูน                              

จึงเป็นปฐมเหตุแต่

สุริยเทพเป็นอัน

ติมสัจ

สำาหรับ

ศาสนาของชาว

กรีกโบราณ คัมภีร์

กำาเนิดเทพของเฮส

เสียดบันทึกไว้ชัดเจน

ว่า แต่แรกเริ่มเดิมที

มี Chaos อันเป็น

ปฐมเหตุให้กำาเนิด

แก่อสูรและสรรพสิ่ง 

อสูรให้กำาเนิดแก่เทพ

รวมทั้งซูสซึ่งเป็น

อันติมสัจธรรม เทพ

ให้กำาเนิดแก่มนุษย์

หลายครั้งหลายคราเพื่อให้เป็นผู้รับใช้เทพ

ศาสนาเซมิติค เช่น คัมภีร์ทานัค (Tanak) ภาษาฮีบรู กล่าว

ว่า แต่แรกเริ่มเดิมที พระยาห์เวห์เอโลฮิมได้ทรงสร้างสรรพสิ่งเป็น 

Tohuwabohu ซึ่งแปลเป็นภาษากรีกว่า Chaos ต่อมาทรงจัดให้เป็น

ระเบียบ (Logos) เป็นเวลา 6 วันหรือวาระ โดยทรงสร้างมนุษย์

เป็นรายการสุดท้ายให้มีปัญญาเพื่อควบคุมดูแลสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง 

จึงหมายความว่าสำาหรับศาสนาเซมิติค พระยาห์เวห์เอโลฮิมทรง

เป็นทั้งปฐมเหตุและอันติมสัจธรรม

อันติมสัจธรรมกับภาษาศาสนา

ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดตั้งใจหมายความเพียงแต่ว่า แต่ละ

ศาสนาย่อมมีอันติมสัจธรรมอันยกย่องเป็นธรรม (ทั้งข้อธรรมและ

ความเป็นจริงเบื้องหลังข้อธรรม) สูงสุด ต้นและปลายของธรรม

อื่นทั้งหลายอันเป็นวิถีแห่งการดำาเนินชีวิตและข้อปฏิบัติของแต่ละ

ศาสนา ซึ่งจะบรรลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบในกรอบ

ของศาสนานั้นๆ เท่านั้น และเมื่อบรรลุถึงแล้วก็แสดงออกได้ด้วย

ภาษาธรรมหรือภาษาศาสนาที่เข้าใจกันได้เฉพาะในหมู่ผู้บรรลุ

ระดับเดียวกันในศาสนาเดียวกัน ไม่อาจแสดงด้วยภาษาสามัญให้

คนทั่วไปเข้าใจได้อย่างทั่วหน้า หรือด้วยภาษาปรัชญาให้เข้าใจใน

ระดับเหตุผล หรือให้ผู้กำาลังปฏิบัติอยู่กลางทางตามวิถีทางที่ถูกต้อง

ได้ที่พึงปฏิบัติในบรรยากาศของพหุนิยมก็คือ รับอานิสงส์จากการ

ปฏิบัติและการบรรลุสัจธรรมระดับต่างๆ ของทุกๆ ศาสนาโดยตรง

ในศาสนาของตนและโดยอ้อมด้วยการรับรู้ในต่างศาสนา และทุก

ฝ่ายนำาเอามาศึกษาร่วมกันด้วยภาษาปรัชญา เพื่อมิให้คุณค่าจาก

การนับถือศาสนาของเพื่อนร่วมชาติสูญหายไปโดยมิได้สร้างความ

สุขอันมีค่ายิ่งแก่พลเมืองของชาติโดยทั่วหน้า คุณค่าดังกล่าวมา

นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่าก็ต่อเมื่อได้มีการรับนโยบายปรัชญาพหุ

นิยมแห่งชาติ โดยมีการวิจัยและจัดกระบวนการอบรมอย่างเป็น

เรื่องเป็นราวขึ้นมาเท่านั้น สิ่งที่หวังได้จากโครงการนี้ก็คือ ลดงบ

ประมาณป้องกันและปราบอาชญากรรมและเพิ่มดรรชนีความสุข

โดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณ

ภาษาศาสนามีความหมาย 5 ระดับ

ภาษาศาสนาที่มีความหมายผูกพันอยู่กับความเข้าใจอันติม

สัจธรรมและปฐมสาเหตุ มักจะต้องตีความออกเป็นความหมาย 5 

ระดับ คือ

1.ระดับผิวพื้น (superficial meaning) เข้าใจในระดับชาว

บ้าน มักจะมีไสยศาสตร์ (superstition) ปะปน

2.ระดับลึก (deep meaning) เข้าใจในระดับวิชาการต่างๆ 

จนถึงระดับปรัชญาศาสนา เป็นข้อมูลที่ผู้กล่าวถึงอาจจะเห็นด้วย

หรือไม่ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

3.ระดับลึกที่สุด (deepest meaning) ความหมายตามเจตนา

ของศาสดา ซึ่งจะบรรลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติสมบูรณ์แบบตามเกณฑ์

ของศาสนานั้นๆ ซึ่งนักวิชาการในกรอบของพหุนิยมพึงให้ความ

เคารพและเกรงใจด้วยวิจารณญาณ

4.ระดับลึกกว่า (deeper meaning) ความหมายที่ได้จากการ

ปฏิบัติที่ถูกต้องระดับหนึ่งตามเกณฑ์ของศาสนานั้นๆ

ขาล เป็นชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์

เป็นเสือ พุทธศักราชที่ตรงกับปีขาล เช่น พ.ศ.2505 พ.ศ.2517 

พ.ศ.2529 พ.ศ.2541 พ.ศ.2553 พ.ศ.2565 พ.ศ.2577  

และ พ.ศ.2589 เป็นต้น โดยวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดรอบปี

นักษัตรไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับปฏิทินสากลและนับต่างกัน

ระหว่างแบบจีนกับแบบไทย.

ปีขาล

5.ระดับวิจารณญาณ (critical meaning) ความเข้าใจ

ศาสนาของกันและกันโดยผู้สนใจด้วยท่าทีพหุนิยม

ความหมายของคำา Logos

เดวิด แกรห์ม (David W. Graham) ใน Borchert, 

Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2005, vol.5, p.567. 

กล่าวไว้ว่า คำานี้ในภาษากรีกมีความหมายมาก ขนาด The 

Unabridged Greek Dictionary ให้นิยามไว้ราว 3 หน้าใหญ่ๆ   

เอาเฉพาะความหมายสำาคัญทางปรัชญาก็กำาหนดได้ 6 ความหมาย 

คือ

1.หมายถึงคำาของภาษา

2.หมายถึงคำาสอนที่ต้องใช้ภาษาสอนและเข้าใจได้ด้วยภาษา

3.หมายถึงระบบของคำาสอนที่อยู่ในกรอบ เรียกได้ว่าเหตุผล 

(Logic) ของคำาสอน

4.หมายถึงเนื้อหาความรู้ทั้งหมดที่เป็นระบบเดียว

5.หมายถึงบ่อเกิดของความรู้ทั้งหมด

6.หมายถึงพลังที่แฝงอยู่เบื้องหลังความหมายต่างๆ

ความหมายทั้ง 6 นี้ล้วนแต่ปรากฏในภาษาต่างๆ ที่ใช้

แสดงความคิดปรัชญาและศาสนา โดยไม่จำาเป็นต้องใช้คำาเดียว

ให้มีความหมายได้ทั้งหมดอย่างภาษากรีก แต่ถ้าต้องการก็อาจจะ

นิยามขึ้นมาเพื่อเทียบความหมายกับภาษากรีกซึ่งเป็นเจ้าตำารับ               

ได้ อย่างเช่นภาษาไทย “วาจา” มีความหมายตรงๆ ว่าคำาพูด                                                                            

และ “วจนาตถ์” วิเคราะห์รากศัพท์ วจนะ=คำาพูด + อัตถ=ความ

หมาย แต่ก็นิยามรู้กันว่าหมายถึงพระเยซูเจ้าตามบทแรกแห่ง

พระวรสารโดยนักบุญยอห์น และถ้ายินยอมกันก็อาจจะนิยาม

ต่อไปได้อีกว่า “วจนะ” ให้มีความหมายทั้งหมดของคำา Logos 

ของภาษากรีก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการศึกษาคำานี้ของ                                                                     

ภาษากรีก

ความหมายของคำา Chaos

เป็นคำาภาษากรีก มีความหมายที่สำาคัญคือ

1.มีความหมายตามรากศัพท์ว่าอ้าปากกว้าง ที่เวิ้งว้าง

2.ความสับสน วุ่นวาย ไร้ระเบียบ ตรงข้ามกับ Logos

3.สารไร้รูป (Formless material) สสารที่ยังเป็นสสารบริสุทธิ์ 

ยังไม่มีรูปแบบชี้บ่งว่าเป็นอะไร

4.สารรวมรูป (All-forms-material) 

5.ความคิดที่ไร้ระบบระเบียบ

6.พลังทำาลายบริสุทธิ์จนถึงทำาลายตัวเอง

ความหมายของคำา Pluralism

มาจากภาษาอังกฤษว่า plural มาจากคำาภาษาละตินว่า 

pluralis พหูพจน์ นักปรัชญาศาสนาสร้างคำานี้ขึ้นมาในบรรยากาศ

หลังนวยุคสายกลาง ที่ต้องการหาคำาเรียกกระแสความคิดปรัชญา

ศาสนาระหว่างลัทธิ Exclusivism (อิทเมวสัจนิยม ความคิดนี้ของ

ฉันเท่านั้นถูกต้อง อย่างอื่นผิดหมด) และ Inclusivism (นานา                  

จิตตังนิยม ความคิดเป็นเรื่องส่วนตัว ใครคิดอย่างไรก็ถูกสำาหรับ

คนนั้น คนอื่นไม่เกี่ยว) ทางสายกลาง (Pluralism พหุนิยม) ทุก

คนมีสิทธิ์ที่จะคิดและเชื่อความคิดของใครก็ได้ แต่ในความ

ต่างย่อมมีความเหมือนอยู่บ้างไม่มากก็น้อย จึงควรเสวนาแลก                                                                          

เปลี่ยนความคิดเห็นกันฉันมิตร เพื่อหาความเหมือนสำาหรับ

ร่วมมือกันบนหลักการ เอกภาพในความหลากหลาย (Unity in 

Diversity) และกำาหนดความต่างเพื่อเป็นเครื่องประดับในสังคม

พหุนิยม ด้วยหลักการความหลากหลายในเอกภาพ (Diversity                    

in Unity) 

Logos ในกรอบปัญญา (mindset) ของกระบวนทรรศน์

ดึกดำาบรรพ์

อภิปรัชญา เป็นสาขาปรัชญาบริสุทธิ์ (pure philosophy) 

ตรงข้ามกับปรัชญาประยุกต์ (applied philosophy) อันได้แก่ 

การนำาเอาปรัชญาบริสุทธิ์ไปตีความผลสรุปของวิชาการต่างๆ ก็

หมายความว่า ความอยากรู้ของมนุษย์ทุกเรื่องเป็นปรัชญาได้

ทั้งสิ้น แต่ก่อนจะตั้งคำาถามเอากับปรัชญาก็ให้ถามวิชาต่างๆ ดู

ก่อนว่ามีวิชาใดให้คำาตอบไว้บ้าง ว่าอย่างไร แล้วจึงค่อยถาม

นักปรัชญาว่ายังมีปัญหาอะไรถามต่อได้อีกไหม และตอบว่า

อย่างไร คำาถามและคำาตอบช่วงหลังนี้คือปรัชญาประยุกต์ คือ 

นักปรัชญามีปรัชญาบริสุทธิ์อยู่ในใจที่เอามามองเรื่องอะไรก็ได้

แล้วเห็นปัญหาและอยากให้คำาตอบ ก็เป็นปรัชญาประยุกต์ได้

ทั้งสิ้น ที่ว่ามานี้เป็นปรัชญาที่ศึกษากันในห้องเรียน เป็นปรัชญา

วิชาการ (academic) สำาหรับสอบเทียบได้ปริญญาที่รัฐบาลทั่วโลก

รับรอง ซึ่งในประเทศไทยไม่สู้จะมีให้เห็นมากนัก ที่เห็นกันดาด

ดื่นทั่วทุกหัวระแหงของประเทศไทยและทั่วโลกและสร้างปัญหา

ทั่วไปโดยไม่รู้ตัวคือปรัชญาชาวบ้าน (popular philosophy) ซึ่ง

ไม่ต่างไปจากปรัชญาวิชาการ แต่ไม่ใช้ศัพท์แสง แต่พูดอะไรก็ได้

หรือทำาอะไรก็ได้ที่แสดงว่ามาจากกระบวนทรรศน์ปรัชญากระ

บวนทรรศน์ใดกระบวนทรรศน์หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวน               

ทรรศน์ดึกดำาบรรพ์อันเป็นสัญชาตญาณของปัญญาที่เห็นอะไร

หรือประสบอะไรปัญญาก็ตีความโดยอัตโนมัติว่ามาจากน้ำาพระทัย

ของเบื้องบน (the Divine) หรืออำานาจลึกลับ (Mysterious Power) 

สักอย่างที่ทำาอะไรตามน้ำาพระทัย คืออยากได้อะไรก็ต้องได้อย่าง

นั้น ความคิดอย่างนี้เป็นอภิปรัชญาและปรัชญาบริสุทธิ์ของมนุษย์

ดึกดำาบรรพ์และของทารกเริ่มรู้ความของทุกชาติทุกภาษาและทุก

ยุคทุกสมัย ผู้ใหญ่ที่เชื่ออย่างนี้ ไปจนตายแสดงว่าไม่มีการพัฒนา

กระบวนทรรศน์เลยจนตลอดชีวิต พัฒนาแต่การประยุกต์ใช้หรือ

ปรัชญาประยุกต์เท่านั้น ปรัชญาบริสุทธิ์ไม่พัฒนาซึ่งเป็นเช่นนั้น

เป็นปกติในยุคดึกดำาบรรพ์และในหมู่คนป่าที่ยังไม่พัฒนาจนถึงยุค

ปัจจุบัน

สำาหรับทารกอายุ 1 ขวบในปัจจุบัน พอเริ่มรู้ภาษา

สัญชาตญาณปัญญาเริ่มทำาการ ปัญญาจะแสดงสัญชาตญาณด้วย

คำาถามว่า “อะไร” เมื่อได้คำาตอบแล้วก็มีความสุข เพราะได้ตอบ

สนองสัญชาตญาณของปัญญา รู้แล้วก็อยากถามอะไรต่อไปเรื่อยๆ

และก็มีความสุขไปเรื่อยๆ สำาหรับเด็กปัจจุบันจะพัฒนาคำาถามต่อ

ไปเป็นทำาไมเพื่อหาความสุขจากหลักการ หากไม่พัฒนาก็จะถาม

แค่อะไรและมีความสุขกับความรู้ระดับเดิมต่อไปจนตาย  มนุษย์

ดึกดำาบรรพ์เป็นอย่างที่ว่านี้ โปรดฟังดูรายงานเรื่องนี้จากการศึกษา

ของสแทรชฉั้น (J.Strachan) ใน Encyclopedia of Religion and 

Ethics เล่ม 4 หน้า 

226 ดังต่อไปนี้

มนุษย์

ดึกดำาบรรพ์หาก

ได้ชื่อว่ามนุษย์จริง 

เขาย่อมมีปัญญาที่

ทำาให้สมองของเขา

ทำางานต่างระดับ

กับสัตว์เดรัจฉานทั้ง

หลาย เครื่องหมาย

บ่งบอกอย่างหนึ่ง

ก็คือ รู้จักโยงว่า

อะไรเป็นสาเหตุ

ของอะไรตามทฤษฎี

ความเป็นสาเหตุ 

(the principle of 

causality) นั่นคือ

เห็นความเชื่อม

โยงระหว่างสาเหตุ 

(cause) กับผลลัพธ์ 

(effect) อย่างเป็นกฎ

สากล มิเพียงแต่เห็น

ว่าเป็นเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน

เป็นกรณีๆ (in sequence) อย่างที่สัตว์เดรัจฉานบางตัวบางชนิดก็

ทำาได้ โดยไม่ต้องมีปัญญา  แต่มนุษย์ผู้มีปัญญาทำาได้มากกว่านั้น 

จึงแสดงว่ามีปัญญา

“หลักความเป็นสาเหตุเป็นประเภทคิด (category) ที่จำาเป็น

ต้องมีเพื่อจะได้ชื่อว่ามีปัญญาคิด ความอยากรู้ถึงธรรมชาติของ

สิ่งทั้งหลายและต้นกำาเนิดของสิ่งทั้งหลายจึงเป็นความอยากที่ร่วม

เกิด (innate) กับความเป็นมนุษย์ มันกระตุ้นความสนใจอยากรู้ 

(eagerness, wonder) และสร้างความพร้อม (promptness) ใน

ตัวของเด็กและคนป่าให้ โวยวายถามหา (clamorous question) 

มนุษย์ดึกดำาบรรพ์ได้ชื่อว่ามีปรัชญาอยู่ในใจ (philosophical) ก็

เพราะไม่นั่งดูดายกับสิ่งที่พบเห็นรอบๆ ตัวเขา แต่เก็บเอามาตรึก

ตรองและเข้าใจอย่างเฉียบคม (keen to understand) ว่าปรากฏ

การณ์รอบๆ ตัวเขานั้นเป็นมาอย่างไร ปัญญาความคิดของมนุษย์

ดึกดำาบรรพ์อยู่ระดับเดียวกันกับปัญญาของเด็กปัจจุบัน (mentally 

a child) กลัวสิ่งไม่รู้อย่างเด็กๆ (fears of the unknown) ชอบ

เรื่องเล่าตื่นเต้น (love of thrilling tale)  พร้อมพอใจสักแต่ว่ามีคำา

อธิบาย (readiness to be satisfied with any explanation) ไม่ว่า

จะส่งเดช (grotesque) หรือไร้สาระ (absurd) สักปานใดก็ตาม ขอ

ให้น่าสนใจเป็นพอ (interest) ความมักรู้ (curiosity) และความเชื่อ

ง่าย (credulity) จึงนับได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษ (characteristics) 

ของความคิดแบบดึกดำาบรรพ์และเป็นรากเหง้าของระบบปรัมปรา 

(mythology) ทุกระบบ จนถือได้ว่าเป็นอภิปรัชญาดึกดำาบรรพ์ 

(primitive metaphysics) แต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าปัญญาความ

คิดของมนุษย์ดึกดำาบรรพ์นั้นเป็นปัญญาเด็กของมนุษยชาติ 

(childhood of the race) ในมันสมองของผู้ใหญ่ (maturity of 

the individual) พึงสังเกตได้ว่าในปรัมปราไม่น้อยของมนุษย์

ดึกดำาบรรพ์ส่อให้เห็นกิเลส (vices) และตัณหา (passions) ของ

ผู้ใหญ่ในความคิดซื่อๆ (simplicity) แบบเด็กๆ...มนุษย์ดึกดำาบรรพ์

ยืนงงมองดูเอกภพรอบๆ ตัวที่เขาไม่รู้ว่ามีกฎควบคุม เขามีแต่

จินตนาการเพียบ (imagination all compact) เขาจึงไม่ย่นย่อ 

(never at a loss) ที่จะกล้าตอบคำาถามยากๆ ที่วิทยาศาสตร์

และปรัชญาพยายามตอบกันเรื่อยมาจนทุกวันนี้ พวกเขามีคำา

อธิบายปรากฏการณ์ของเอกภพ (ฝนตกฟ้าร้องพายุกระหน่ำาน้ำา

ท่วม) กำาเนิดของเอกภพและความเป็นมาของมนุษยชาติ เบื้อง

หลังของเรื่องเล่าปรัมปราทั้งหมดได้มาจากการตีความของมนุษย์

ดึกดำาบรรพ์ด้วยปรัชญาดึกดำาบรรพ์ เรื่องราว (tales) ที่พวกเขา

ผูกขึ้นก็ดี ทฤษฎีที่พวกเขากำาหนดขึ้นก็ดี ไม่ว่าจะคิดลึก (grave) 

หรือคิดตื้น (gay) ไม่ว่าจะใช้สำานวนร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ดี ไม่

ว่าจะถูกใจ (attractive) หรือบาดใจ (repulsive) ก็ดี จะเฉียบคม 

(clever) หรือเฉียบเฉา (absurd) ก็ตาม ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสิ้นหาก

ตอบสนองกระบวนทรรศน์ดึกดำาบรรพ์ของพวกเขา พวกเขามอง

ไม่ออกดอกว่ามันผิดกฎตรรรกะอย่างไรหรือฟุ้งซ่านแค่ไหน พวก

เขากำาลังทดสอบกระบวนทรรศน์ของพวกเขาอย่างขมีขมัน จีวันส์

ในหน้า 9 ของหนังสือ F.B.Jevons: Introduction to the History  

of Religion, 1896 ว่า” ความรู้ของนักปราชญ์ปัจจุบัน (modern 

savant) ก็ได้อาศัยพัฒนามาจากความคิดผิดๆของคนป่าธรรมดาๆ 

(simple savage) อย่างนี้แหละ”

ที่มาภาพ : https://www.atheistalliance.org/wp-content/uploads/2018/06/Knocking-over-dominoes-1050x 600.jpg



ซอร์ ไพรส์พอสมควร หลังที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ที่มีพลเอก

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าพรรค เป็นประธาน มีมติให้ “ชัยวุฒิ ธนาคมา

นุสรณ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) กรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ เป็นผู้อำานวยการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 หลักสี่ และ

จตุจักรบางแขวง

เพราะฐานเสียงของนายชัยวุฒิอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี 

โดยมีนายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ น้องชาย เป็น ส.ส. 

สิงห์บุรี อยู่ในปัจจุบัน 

ความเชื่อมโยงเดียว

ที่นายชัยวุฒิเกี่ยวข้องกับ

พื้นที่กรุงเทพมหานครคือ มี

นางกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ 

ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 

1 พรรคพลังประชารัฐ เป็น

ภรรยา  

เพียงแต่นางกานต์กนิษฐ์

เป็น ส.ส.เขตกรุงเทพฯ ชั้น

ใน คือเขตพระนครและเขต

ป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยทั้ง

สองคนมีลูกด้วยกัน 3 คน 

เป็นแฝดหญิง และบุตรชายคนเล็ก

นางกานต์กนิษฐ์ หรือที่เรียกกันว่า ส.ส.กานต์ เป็น

ลูกสาวของเภสัชกรแก้ว แห้วสันตติ อดีตสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตพระนคร

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยวุฒิกับนายสิระ 

เจนจาคะ ที่ครั้งนี้ส่งนางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ หรือคุณนาย

หลี ภรรยา มาป้องกันแชมป์นั้น เคยทำางานร่วมกันมาบ้าง

สมัยนายชัยวุฒิเป็นเลขานุการวิปรัฐบาล โดยนายสิระจะ

สนิทกับนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรอง

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมากกว่า

นายชัยวุฒิเองไม่ได้มีความชำานาญในพื้นที่หลักสี่

เท่าใดนัก ยกเว้นครั้งนี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสกลธี  

ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะยื่นมือเข้า

มาช่วย เพราะทั้งสามคนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกัน 

โดยเฉพาะในระยะหลังมานี้

นายสกลธีเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตหลักสี่ สมัยอยู่

พรรคประชาธิปัตย์ ทำาพื้นที่นี้มานาน และว่ากันว่าเบื้อง

หลังชัยชนะส่วนหนึ่งของนายสิระเมื่อปี 2562 มีเขามา

ช่วยแบบลับๆ ในพื้นที่ที่ตัวเองเคยทำาเอาไว้

ส่วนกระสุนดินดำานั้นไม่น่าจะมีปัญหา เพราะ 

นายชัยวุฒิมีความสนิทสนมกับ เสี่ย ก. คนดัง นักธุรกิจ

พลังงาน ที่เป็นนายทุนของพรรคพลังประชารัฐ

แม้หลายคนจะมองว่านายชัยวุฒิไม่ได้ยินดีกับ

ภารกิจครั้งนี้ แต่อีกฝ่ายมองว่า เขาน่าจะเต็มใจ เพราะจะ

เป็นสนามที่สามารถสร้างผลงานให้ตัวเองได้ โดยเฉพาะ

การมอบหมายให้ดูแลการเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่เมืองหลวง

ในคราวหน้า.

พัฒนาสายพันธุ์ ไปแล้ว ๑๕ สายพันธุ์.

แมวน้ำา

ตามกฎหมายเมียเป็น ส.ส.แทนผัวได้ ถ้าคุณสมบัติครบ

ทุกประการ แต่ในแง่ศีลธรรมทางการเมืองคงสะกดกันไม่

ค่อยจะออกครับ ฉะนั้นอย่าคาดหวังเรื่องศีลธรรมจากนักการ

เมือง ไม่ว่าพรรคไหนก็ตาม อีกอย่างการเมืองไทยปฏิบัติเรื่อง

นี้จนเป็นบรรทัดฐานไปแล้ว พี่โกงหนีไปต่างประเทศ ส่งน้อง

สาวเป็นนายกฯ แทน นี่ยังไม่เข็ดส่งลูกสาวมาอีกคน 

ผมเริ่มเฉยๆ กับวัคซีนโควิดแล้วครับ อยากให้นักวิจัย 

นักวิทยาศาสตร์ ช่วยคิดค้นวัคซีนแก้ โกงหน่อย แบบว่าฉีด

แล้วโกงไม่เป็น ฮ่าๆๆๆๆ ฝันเฟื่องตั้งแต่ปีใหม่เลยครับ. 

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

บอกตรงๆ หลังตุลาการรัฐธรรมนูญ (ฝ่ายอวยเรียก

ศาลรัฐธรรมนูญ) ๑ ใน ๘ องค์กรอิสระ ที่มาจากการแต่ง

ตั้งของวุฒิสภามีพฤติกรรมต่างเกาหลังซึ่งกันและกัน ท่าน

ผู้อ่าน นสพ.ไทยโพสต์ที่จิตใจรักความเป็นธรรมคงเห็น

ประจักษ์ เนื้อแท้มันมิใช่ระบอบประชาธิปไตยเลย แต่ก็อ้าง

แบบน้ำาขุ่นๆ ที่แกว่งสารส้มแล้วว่า เป็นประชาธิปไตยแบบ

ไทยๆ ก็ว่ากันไป ศรีธนญชัยจึงเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าฝ่าย

ไหนๆ ประกาศว่า “ปฏิรูปคือล้มล้างการปกครอง” อย่าว่าแต่

นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเลยที่งง ยิ่งนักเรียนมัธยมต้นถึง

ปลายงงหนัก คนที่ปวดกะโหลกคืออาจารย์สอนวิชาภาษา

ไทย โทรศัพท์ให้ผมตอบออกอากาศทางโทรทัศน์ ผมก็ว่า

ของผมไปตามหลักภาษาไทยว่า ปฏิรูปคือทำาให้ดีขึ้น จะมาก

จะน้อยอีกเรื่องหนึ่ง แต่มิใช่ล้มล้างการปกครองแน่นอน ก็มี

คน (อ้างสถานภาพโน่น นั่น นี่) ว่าผมไม่เคารพคำาประกาศ

ของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นกบฏนะ ผมบอกเป็นนัยๆ ว่าผม

เป็นนักเขียน กวี นายกสมาคมการอ่านฯ กรรมการตัดสิน

การใช้ภาษาไทยตามสถาบันการศึกษา (ตามสูตรหัวใจนัก

ปราชญ์ สุ.จิ.ปุ.ลิ.) ให้บิดาท่านที่เก่งกฎหมายเถียงผมได้ .

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย 

.....................................................

5บทความ

วัสดีปีใหม่ครับ 

ใครๆ ก็ว่าการเมืองปีเสือ จะดุเดือดกว่าปีที่ 

ผ่านมา 

 ย้อนกลับไปดูปีที่ผ่านมา การเมืองนอกในสภาดุเอาเรื่อง 

 ม็อบสามนิ้วชุมนุมเกือบทั้งปี 

 กะจะโค่นรัฐบาลลงให้ได้

 สุดท้ายเหลว 

 ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ หวังจะเปลี่ยนรัฐบาล 

เขียนญัตติด้วยถ้อยคำารุนแรง ถ้าจริงตามที่ฝ่ายค้านกล่าวไว้ ก็

ไม่ควรให้ “ลุงตู่” เป็นนายกฯ เลยแม้วินาทีเดียว 

 ...เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตสำานึก

รับผิดชอบ  ไร้คุณธรรมจริยธรรมและไร้ความสามารถที่จะ

เป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้นำาประเทศ 

 ทำาให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว 

ผิดพลาด บกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน ทั้งด้าน

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในภาวะปกติและในภาวะ

วิกฤต 

 โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  ได้รวมศูนย์อำานาจ รวบอำานาจและมี

อำานาจตามกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 เป็นผู้กำากับการปฏิบัติงานตามพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประธานกรรมการ

บริหารสถานการณ์ โควิด-๑๙  ผอ.ศบค. ประธานศูนย์บริหาร

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (ศบศ.) และ  ผอ.ศบค.กทม.

 อีกทั้งยังได้รวบอำานาจตามกฎหมายต่างๆ ถึง ๔๐ ฉบับ 

ที่เป็นอำานาจของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมาไว้กับตนเอง ต้อง

ไม่ใช้อำานาจตามอำาเภอใจ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 

เปิดเผยข้อมูลความจริง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และทุกภาคส่วนในการเตรียมมาตรการป้องกัน 

ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงทีและ

มีประสิทธิภาพสูงสุด และบริการประชาชนโดยทั่วถึง 

การเมืองปีเสือ

 แต่กลับปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ

ไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำานาจ

หน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่ง

การของตนในลักษณะ “กลืนน้ำาลายตัวเอง” ปล่อยปละละเลย

ต่อมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคในหลายเรื่อง 

จนมีการแพร่ระบาดของโรคจากกลุ่มก้อนเล็กๆ กระจายไปยัง

พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วจนยากที่จะควบคุม จากการ 

กลายพันธุ์ของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่เพิ่มสายพันธุ์ขึ้นจากเดิม 

 กระทั่งปัจจุบันการแพร่ระบาดดังกล่าวเข้าไปสู่ชุมชนและ

ครัวเรือน  ส่งผลให้เพียงระยะเวลา ๔ เดือนเศษ มีผู้ติดเชื้อเกือบ

เก้าแสนคน และเสียชีวิตกว่าเจ็ดพันคน

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา มีหน้าที่และอำานาจในการ

จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักจริยธรรมและหลัก

วิชาการเพื่อฉีดให้กับประชาชนโดยทั่วถึงและรวดเร็ว โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ “ประชาชนทุกคนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนต้อง

ได้ฉีด” 

 รวมถึงวัคซีนทางเลือกอีกหลายประเภทที่ประชาชน

ต้องการ แต่ที่ปรากฏคือความล่าช้า เลื่อนลอย ไม่แน่นอนว่าจะ

ได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือกหรือไม่ 

 การตรวจหาเชื้อก็ทำาได้ ในปริมาณน้อย มีมาตรการไม่

แน่นอน  เครื่องมือในการตรวจหาเชื้อไม่เพียงพอ ไม่ทันกับการ

แพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้นจำานวนมากทุกวัน การจัดหาเครื่อง

มือเป็นไปโดยทุจริต

 ส่วนมาตรการควบคุมโรคก็ไร้ทิศทาง ผิดเป้าหมาย และ

แผนงาน และไร้ประสิทธิภาพ ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับ

ผลกระทบและความเสียหายจากมาตรการของรัฐ 

 อาทิ การล็อกดาวน์ การสั่งปิดสถานประกอบการ โดยขาด

การศึกษาวิเคราะห์ที่ดีพอ อันนำามาสู่ความเสียหายจนทำาให้ภาค

ธุรกิจต้องเลิกกิจการจำานวนมาก การดำารงชีวิตของประชาชน

เป็นไปอย่างยากลำาบาก เกิดภาวะตกงาน ต้องกลับไปต่อสู้ดิ้นรน

ยังภูมิลำาเนาบ้านเกิด 

 มาตรการที่กำาหนดขึ้นทั้งจากการปิดเมือง ปิดโรงงาน กำาหนด

ข้อห้ามต่างๆ ออกข้อกำาหนดครั้งแล้วครั้งเล่า กลับไม่สามารถ

หยุดยั้งหรือลดการแพร่ระบาดของโรคได้ จนส่งผลกระทบต่อ

ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน.....

 ครับนั่นคือเหตุการณ์เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 การเมืองในสภาทำาอะไรรัฐบาลลุงตู่ไม่ได้ 

 หลายข้อหาที่นำามาซักฟอก ถูกตั้งคำาถามว่าฝ่ายค้านตั้ง

กระทู้ถาม หรือยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแน่ 

 พรรคเพื่อไทยแทบไม่มีเครดิตเรื่องการปราบคอร์รัปชัน 

เพราะยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยหนีคุก

คดีโกงไปต่างประเทศ

 ทั้งๆ ที่การทุจริตในรัฐบาลลุงตู่อาจมีอยู่จริง แต่คนตรวจ

สอบมีชนักปักหลัง หนำาซ้ำาทำาการบ้านมาปราบโกงไม่ดีพอ 

 เรื่องสำาคัญจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาไป 

 ยืนอยู่ ณ ปัจจุบันแล้วมองย้อนกลับไปจะเห็นว่า เฉพาะ

กรณี โควิด-๑๙ ที่่ฝ่ายค้านนำามาโจมตีรัฐบาลนั้น ล้วนจับแพะ

ชนแกะ 

 ใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริง

 ไม่เฉพาะฝ่ายค้านที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำา ที่ ไม่

แสวงหาข้อเท็จจริง

 “ทักษิณ ชินวัตร” ร่วมผสมโรงด้อยค่ารัฐบาล เหยียดหยาม

การทำางานของรัฐบาลว่าไร้ราคา 

 “ทักษิณ” พูดในนาม “โทนี่ วูดซัม” วันที่ ๑ มิถุนายน 

 “...วันนี้เลยไม่รู้ว่าตกลงจะสั่งอะไรที่ ไหน ก็มีแต่พูด

แต่ชื่อมา แต่ข้อเท็จจริงแล้วเรารู้ว่ายังไม่ได้เซ็นอะไรมาเลย  

แอสตร้าฯ ก็ยังมีปัญหาว่าตกลงผ่านแล้วหรือยัง แล้วมันจะ

มาใช้ได้จริงหรือเปล่า 

 ถ้าจริงคงสาธุ ขอบคุณแทนประชาชนจริงๆ 

 แต่ว่าวันนี้คือท่านอย่าไปรับรายงานอย่างเดียวว่า

เรียบร้อย โอ้ โห วันนี้ท่านมั่นใจว่าร้อยล้านโดสมาแน่นอน 

สิ้นปีนี้ 

 ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียว สิ้นปีนี้ ไม่มีร้อยล้านโดสฉีด

ให้ประชาชน...”

 วันที่ ๑๙ ธันวาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยฉีดวัคซีนครบ 

๑๐๐ ล้านโดส 

 ขี้หมากองเดียวยังมีค่ามากกว่า “ทักษิณ” 

 ครับ...โดยสรุปการเมืองในสภา ม็อบบนถนน ในปี ๒๕๖๔ 

ทำาอะไรรัฐบาลลุงตู่ ไม่ได้ 

 ฉะนั้นปี ๒๕๖๕ นี้จะเป็นนัดล้างตา

 การเมืองปีเสือเข้มข้นกว่าปีวัวแน่นอน

 ม็อบสามนิ้วประกาศ ชุมนุมหลังปีใหม่ ไล่รัฐบาลลุงตู่ 

จาบจ้วงสถาบันต่อ 

 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะเป็นสงครามตัวแทน วัดคะแนน

นิยมระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล  

 ที่แน่ๆ พรรคเพื่อไทยจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

วาระดำารงตำาแหน่งนายกฯ ๘ ปี ของลุงตู่ อย่างแน่นอน

 ถ้าวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ลุงตู่” ยังเป็นนายกฯ อยู่ 

ก็เจอกัน

 นอกจากนี้ฝ่ายค้านยังสามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ได้อีก 

 ขณะที่ “ลุงตู่” มีงานใหญ่รออยู่

 คือ “โอมิครอน” 

 อุณหภูมิการเมืองปีวัวกับปีเสือแทบไม่มีอะไรแตกต่าง

มากนัก 

 ถ้าลุงตู่ผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญ ก็อยู่ยาว

 ต้นปี ๒๕๖๖ ไปเลือกตั้ง. 

อธิษฐานปีใหม่

Happy New You

นำาพา ทุกผู้ อยู่เพื่อ

เป็นคนมีคุณจุนเจือ

ช่วยเหลือผู้อื่นชื่นใจ

เปลี่ยนตนเองให้ดีขึ้น

ลดเลิก เมามึน ปีใหม่

ส่วนผิด ลดละ ชนะภัย

ส่วนถูก ทำาให้ ทวีคูณ

ศีลธรรมผัวศีลธรรมเมีย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

กรณี ส.ส.พรรคพลังแป้งพ้นสภาพเพราะไม่มีคุณสมบัติ

ในการสมัคร ส.ส. แต่เจ้าตัวโกหกว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน 

และเมื่อพรรคไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ หรืออาจ

จะรู้แล้วแต่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เพราะถ้าไม่มีผู้ร้อง

เรียนประเทศชาติก็จะเสียหายมาก เพราะปล่อยให้ผู้ที่ไม่มี

คุณสมบัติมามีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ทำาให้กฎหมาย

มีมลทิน นอกจากพรรคพลังแป้งจะประกาศรับผิดชอบที่

ตนไม่สามารถกลั่นกรองผู้สมัครที่ ไม่มีคุณสมบัติมาเป็นผู้

สมัครให้ประชาชนเลือก ซึ่งถ้าจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะ

ประชาชนชอบก็คงฟังไม่ขึ้น เพราะในเมื่อไม่มีไพรมารีโหวต 

พรรคส่งใครมาประชาชนที่ชื่นชอบพรรคนั้นก็จะเลือกผู้

สมัครคนนั้นทันที

แต่สำาหรับ ส.ส.ผัวที่เพิ่งพ้นสภาพ ก็ส่งภรรเมียมา

เป็นตัวแทนของตน เพราะผัวเมียมีสถานภาพบุคคลเป็น

คนคนเดียวกัน แต่กรณีที่พรรคพลังแป้งยินดีต้อนรับภรร

เมียมาเป็นผู้สมัครของพรรคนั้น แสดงให้เห็นว่าพรรค

พลังแป้งไม่สนใจศีลธรรม เพราะผัวและเมียย่อมมีศีล

เสมอกัน เมื่อผัวเป็นคนโกงแล้ว เมียจะเป็นคนซื่อสัตย์

ได้อย่างไร พรรคพลังแป้งยิ่งอยู่นานยิ่งเสื่อม หวังจะ

ใช้จำานวน ส.ส.หนุนหลังรัฐบาลอย่างเดียว แต่ก็ต้องดู

ว่าประชาชนในเขตจะยอมรับหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ยิ่ง

เป็นการตบหน้าซ้ำา

บูสเตอร์ โดสเข็ม ๔ มาแล้วนะครับ ไวรัสสายพันธุ์ 

โอม-อี-ครอน  ใครว่าไม่ร้ายแรง อังกฤษติดเชื้อรายวัน  

วันละเกินแสน ทั้งๆ ที่ประชาชน ๘๒% ได้รับวัคซีนแล้ว

อย่างน้อย ๑ เข็ม เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา (๘๙%) ที่มีสถิติ

ติดเชื้อใกล้เคียงกัน แต่มีสถิติเสียชีวิตนำาหน้า วันนี้อิสราเอล

ประกาศให้บูสเตอร์ โดสเข็มที่ ๔ แก่ประชาชนแล้ว ซี่งก็ยัง

ไม่รับรองว่าจะหยุดที่เข็มที่ ๔ ประเทศไทยก็เร่งให้เข็มที่สาม 

โดยย่นระยะเวลาลง เรื่องนี้บ่งบอกว่าทุกๆ ประเทศสนใจ

แต่จะหยุดการแพร่ระบาดให้ได้ ไม่สนใจว่าผลระยะยาวใน

ร่างกายมนุษย์จะเป็นอย่างไร เพราะวัคซีนเข็ม ๑ ถึงเข็ม ๔ 

ต่างก็เป็นวัคซีนทดลองทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ขอให้คนไทยปลอดภัยจากวิกฤตการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด ไม่ว่าจะทำาอย่างไรก็ขอให้ไม่

เสียชีวิตเพราะไวรัส มาตรการป้องกันมิให้สัมผัสเชื้อไวรัส

ยังเป็นมาตรการสำาคัญ อย่าเชื่ออย่าหวังว่าเดี๋ยวก็มีวัคซีน

เทพมาจัดการกับไวรัส เพราะเพียงสองปีไวรัสก็สามารถ

งานหิน ‘ชัยวุฒิ’

• สักวา “จารีตรก” ปกครองรัฐ

แนวความคิดขวาจัดปัดทุกเรื่อง

ใช้กฎหมายปราบฝุ่นมากขุ่นเคือง

แล้ววางเขื่องวางท่าวางหน้ายิ้ม

คือนรกหมกร้อนป่าคอนกรีต

ชาวพุทธซีดกับสงครามความกระหยิ่ม

นักศึกษาเป็นเหยื่อเชื้อลองลิ้ม

คนที่อิ่มในอำานาจ “ขาดศีล” เอย.

ประธาน ฤทธิลี/อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

• สักวา “รังเกียจ” คอยเหยียดหยาม

ก่อสงครามนักศึกษาหาหยุดไม่?

จักอิ๊บอ๋ายวายป่วงห่วงบรรลัย

ประเทศไทยบนซากล้วนหักพัง

ย้อนอดีตกรีดใจแล้วหลายหน

ถึงที่สุดประชาชนก่นแทบคลั่ง

ฆ่าลูกหลานทั้งเป็นเห็นประดัง

จับกุมขังไร้เมตตา “ท้าทาย” เอย.

ร.ศ.อรอนงค์ (พัดพาดี) ตั้งก่อเกียรติ/กทม.

• สักวา “ทำาตัวให้” คนไหว้กราบ

ต้องซึมซาบศีลธรรมนำาวิถี

เป็นตัวอย่างสร้างชาติบทบาทดี

ธาตุทั้งสี่งดงามตามฐานะ

อบายมุขทุกทางเลิกตั้งมั่น

หากดื้อรั้นจักเปลี้ยเสียสัจจะ

ลูกหลานเหลนเห็นทั่วไป “อะไรวะ?”

ถึงวาระสนิมกิน “สิ้นทรง” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

• สักวา “นิติรัฐ” ศาสตร์หลายหลาก

ใช้ฐานจากสังคมปมหลากหลาย

เพื่อปกครองผองชนเกลื่อนกล่นกลาย

สถานภาพทุกฝ่ายได้เท่าเทียม

ยึดนิติศาสตร์ตรงลงก้นเหว

ยึดรัฐศาสตร์เหมือนน้ำาเหลวเสวนาเยี่ยม

ประนีประนอมพร้อมสู่รู้จักเจียม   

        ชาติสงบสุขเสงี่ยม “เอี่ยมอ่อง” เอย.

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตดอนเมือง กทม.

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

ส
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6 เศรษฐกิจ

ม่ว่ายุคสมัยใด ทุกคนต่างล้วนเคยเป็น “คนรุ่นใหม่”   

ในช่วงสมัยนั้นๆ มาก่อน ที่ย่อมมีความต้องการการ

ประสบความสำาเร็จ การมีสินทรัพย์จำานวนมากในครอบ

ครอง ตลอดจนความร่ำารวย ซึ่งหนึ่งในเส้นทางพารวย

ที่นิยมคือ “การลงทุน” แต่รูปแบบการลงทุนก็มักจะ

แตกต่างกันไปตามแต่ละสมัยนิยม และในปัจจุบันที่เป็นโลกยุค

ดิจิทัลเช่นนี้ กระแสการลงทุนที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ใน

กลุ่มคนรุ่นใหม่ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คงหนีไม่พ้น

เรื่อง Cryptocurrency (คริปโตเคอเรนซี) ที่คนมักเรียกย่อว่า      

คริปโตฯ หรือสกุลเงินดิจิทัล ที่นับว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท

หนึ่ง และด้วยความเป็นเรื่องใหม่ของใครหลายๆ คน สนามนี้จึง

ยังมีต้นแบบผู้เชี่ยวชาญหรือคู่มือให้ศึกษาเรียนรู้ตามไม่มาก

นัก ดังนั้นถ้าผู้เล่นขาดทักษะ การเตรียมตัว และรู้ไม่เท่าทัน

โลกเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากพอ ก็อาจแบกรับความเสี่ยงที่

กระแทกเข้ามาจังๆ จนตั้งรับไม่ทัน และชีวิตพังได้ 

ทางเสี่ยงหวังรวยของ ‘คนรุ่นใหม่’  

นายบุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า 

ในโลกยุคดิจิทัลปัจจุบัน พบว่าคนรุ่นใหม่สนใจการลงทุน 

Cryptocurrency (คริปโตเคอเรนซี) เพิ่มขึ้นจำานวนมาก ซึ่ง

ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของคนรุ่นใหม่ยุคนี้ ที่มี

พฤติกรรมต้องการประสบความสำาเร็จรวดเร็ว ไม่ยึดติดแพต

เทิร์นเดิมๆ ชอบเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ และเก่งด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ซึ่งจะแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ เช่น Baby Boomer คือ 

ทำางานตามระเบียบแบบแผนเพื่อเติบโตในหน้าที่การงานตามลำาดับ

ไปเรื่อยๆ แต่ก็ใช่ว่าคนรุ่นก่อนจะไม่สนใจการลงทุน ไม่มี

ความฝันอยากรวยเหมือนเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

ซะทีเดียว เพราะคนรุ่นก่อนก็เคยเป็นคนรุ่น

ใหม่ในสมัยนั้น และรุ่นไหนๆ ก็อยากรวย

ทั้งนั้น ไม่มีใครอยากจน เพียงแต่รูปแบบ

การลงทุนที่นิยมและความเสี่ยงอาจจะ

แตกต่างกันตามยุคสมัย 

โดยย้อนไปช่วงปี 1997 

หรือ 20-30 ปีที่แล้ว เป็นยุคที่คน

รุ่นใหม่สมัยนั้นนิยมกระโดดเข้า

วงการ “เล่นหุ้น” และคิดว่าเมื่อซื้อ

หุ้นแล้วดัชนีหุ้นโตก็สามารถนำาไป

ซื้ออะไรก็ได้ เหมือนสมัยนี้ที่เวลา

คริปโตฯ ขึ้น ทุกคนก็คิดว่าซื้อ

อะไรก็ได้ แต่ปัญหาคือ คนไม่ได้

ดูพื้นฐานของหุ้นที่ชัดเจน ไม่ได้

รู้สภาวะเศรษฐกิจ ไม่ได้รู้ผล 

กระทบว่าการเล่นหุ้นมีความ

เสี่ยงและอันตราย ขณะ

เดียวกันหลังปี 1997 ได้เกิด

วิกฤตต้มยำากุ้ง ส่งผลให้

สถาบันการเงินพังจำานวน

มาก และบรรดาหุ้นทั้ง

หลายก็พังทลายลง 

ซึ่งหลายคนมีใบหุ้น

และได้รับผลกระทบหนัก 

เพราะจากใบหุ้นมูลค่าสูง 

เช่น มูลค่าหลักสิบ หลัก

ร้อย กลับลดลงฮวบเหลือ

เพียง 1 สตางค์ หรือ .01 

บาท เป็นต้น และความ

อยากได้เหล่านี้ก็มีไม่สิ้นสุด 

มีผู้คนสนใจการลงทุนนอก

ระบบเพื่อเสี่ยงรวยเช่นกัน 

อย่าง “แชร์แม่ชม้อย” แชร์

ลูกโซ่ที่เป็นข่าวดังหน้า

ประวัติศาสตร์ เนื่องจาก

พบว่าแม่ชม้อย เจ้าแม่

แชร์ หลอกลวงชักชวนคน

ให้มาแชร์และโกงเงินไปนับ

กว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งได้

รับผิดทางกฎหมายแล้ว ดัง

นั้นการลงทุนไม่ว่าจะอยู่ใน

ระบบหรือนอกระบบ จึง

ควรมีความรู้ด้าน Financial 

Literacy หรือความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การเงิน เช่น ถ้าหากเล่นหุ้นควรมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน 

การจัดพอร์ต รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของหุ้น ซึ่ง

การลงทุนในหุ้นคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ดังนั้นการลงทุนเล่นหุ้นจึงควรมองภาพ 2 ส่วนสำาคัญให้

เป็น คือ 1.ผลประกอบการบริษัท และ 2.ความน่าเชื่อมั่นในอนาคต 

ของบริษัทนั้นๆ 

ขณะเดียวกัน ตลาดการลงทุนแบบคริปโตเคอเรนซีทุกวัน

นี้ ไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากพอให้พิจารณาเหมือนการเล่น

หุ้น และหากโดนโกงก็ไม่สามารถตามแหล่งคนโกง แหล่งสินทรัพย์

คนผิดได้เหมือนแชร์แม่ชม้อย เพราะการลงทุนแบบคริปโตฯ หรือ

เงินสกุลดิจิทัลนี้เชื่อมต่อต่างประเทศ มีการเทรดไปทั่วโลก และ

ไม่มีระเบียบข้อบังคับ (Regulation) ที่ควบคุมได้อย่างชัดเจน 

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ดังที่ผ่านมา มีเหรียญ Squid Game 

Token หรือ SQUID ซึ่งเกิดขึ้นมาล้อกับกระแสซีรีส์เกาหลีดังเรื่อง                                   

Squid Game และราคาเหรียญสูงน่าลงทุน ทำาให้คนแห่ไปซื้อ

เหรียญดังกล่าวจำานวนมาก  

โดยไม่รู้ว่าเจ้าของโปรเจ็กต์เหรียญ SQUID วางแผนปล้นเงิน 

โกงเงินลงทุนไป เพียงชั่วข้ามคืนก็ปิดเว็บไซต์ทันที โดยไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ว่าใครขโมยไป ทำาให้เกิดผู้เสียหายจำานวนมหาศาล ดัง

นั้น การลงทุนแบบคริปโตฯ ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อ

กันได้ทั้งโลกบนอินเทอร์เน็ต พร้อมกระแสเหรียญราคาสูง ราคา

‘‘ในมุมการตลาด การใช้คริปโตเคอเรนซีกับธุรกิจก็ถือเป็นกิมมิก 

เพราะสะท้อนในเชิงภาพลักษณ์ของบริษัทหรือธุรกิจนั้นๆ ได้

ว่าเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย 

ยอมรับนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เรื่องราว

ใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่มาใช้ในธุรกิจ 

เห็นได้จากธุรกิจในประเทศไทย กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มห้างสรรพ

สินค้า ที่เริ่มเปิดให้มีการซื้อขาย ชำาระ

เงินค่าสินค้า หรือซื้อคอนโดมิเนียม 

ผ่านเหรียญคริปโตเคอเรนซี แต่

เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวยังไม่มี

ความเสถียรภาพที่ชัดมากพอ หลัง

บ้านของธุรกิจเมื่อรับสกุลดิจิทัลมา

แล้ว จึงมักไม่เก็บเงินสกุลนั้นไว้นาน 

แต่จะเปลี่ยนกลับเป็นเงินบาททันที

เพื่อลดความเสี่ยง’’  

แนะคนรุ่นใหม่เติม 3 ทักษะ  

รู้ทันโลกลงทุน ‘Cryptocurrency’  

นแวดวงค้าปลีกก็มีความเคลื่อนไหวจากบริษัท 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด ที่ได้จับมือกับบริษัท บิท

คับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด ผู้นำาธุรกิจด้าน

สินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท บิทคับ เอ็ม 

จำากัด ในสัดส่วน 50:50 เพื่อร่วมลงทุนและบริหารบิท

คับ เอ็ม โซเชียล ให้เป็นดิจิทัลคอมมูนิตีแห่งแรกของเมือง

ไทยที่จะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ความรู้ การจัด

สัมมนาและการประชุมทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับตัว

สู่ยุคดิจิทัล สนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้สำาหรับสตาร์ท

อัป (Startup) และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneur 

Economy) และเป็นแหล่งพบปะของนักลงทุนที่สนใจในการ                    

ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็น

ศูนย์การเทรดและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้ง

มี NFT Gallery & Gaming และนำาเข้าสู่โลกของ METAVERSE                      

ในอนาคต 

นอกจากนี้ยังสามารถนำาสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตฯ 7 

เหรียญ ได้แก่ BITCOIN, TETHER, ETHEREUM, STELLAR, 

XRP, BITKUB COIN และ JFIN COIN แลกเป็นสินค้า หรือ

บัตรกำานัล ทั้งห้างและศูนย์ฯ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ระหว่าง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565 พิเศษ สมาชิก M 

CARD ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่า 100 บาท แลกรับ 800 M 

POINT อีกด้วย 

ด้านบริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด เจ้าของและผู้บริหาร

ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ 

หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต 

กรุงเทพ ผนึกกำาลัง ZIPMEX (ซิปเม็กซ์) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำาของประเทศไทย เพื่อ

ทำาการมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่เรียกว่า “Money Can’t 

Buy Experiences” ต้องแลกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม ZipWorld (ซิป

เวิลด์) ของ ZIPMEX โดยใช้ Zipmex Token (ZMT) เพื่อให้ลูก

ค้าได้เป็นคนแรกในการเข้าถึงคอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึง

กิจกรรมต่างๆ ทั้ง Offline และ Online เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์

ของลูกค้าทั้งสองแบรนด์ 

อย่างไรก็ดี การผนึกกำาลังความร่วมมือกันในครั้ง

นี้จะส่งผลให้สยามพิวรรธน์ สามารถขยายฐานลูกค้าไป

ยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้ลงทุนในโลก Digital หรือ Trade 

Online ที่มีกำาลังสูงซื้อ พร้อมกับการตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้า ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาในการสร้างประสบการณ์ที่แตก

ต่าง ตรงใจ ให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริงอีกด้วย.  

ค้าปลีกกระตุ้นนักช็อปผ่านเงินดิจิทัล

ใ

สวย ที่

เกิดจากความ

เชื่ออิงกับเรื่องราว

ของหลายๆ คน เชื่อว่าเป็น

เงินในอนาคตจริงก็ทำาให้เกิดการ “เก็งกำาไร” ต่อการลงทุนเหรียญ

สกุลเงินดิจิทัลนั้นๆ ค่อนข้างมาก จนกระทั่งมากเกินพื้นฐานความ

เป็นจริง ซึ่งเชื่อถือได้แท้จริงหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้   

การใช้คริปโตฯ กับธุรกิจเสริมภาพลักษณ์ทันสมัย 

อย่างไรก็ตาม ในมุมการตลาด การใช้คริปโตเคอเรนซีกับ

ธุรกิจก็ถือเป็นกิมมิก เพราะสะท้อนในเชิงภาพลักษณ์ของบริษัท

หรือธุรกิจนั้นๆ ได้ว่าเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย ยอมรับนำา

เทคโนโลยีใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่มาใช้ในธุรกิจ เห็น

ได้จากธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มห้าง

สรรพสินค้า ที่เริ่มเปิดให้มีการซื้อขาย ชำาระเงินค่าสินค้า หรือซื้อ

คอนโดมิเนียม ผ่านเหรียญคริปโตเคอเรนซี แต่เนื่องจากการลงทุน

ดังกล่าวยังไม่มีความเสถียรภาพที่ชัดมากพอ หลังบ้านของธุรกิจ

เมื่อรับสกุลดิจิทัลมาแล้ว จึงมักไม่เก็บเงินสกุลนั้นไว้นาน แต่จะ

เปลี่ยนกลับเป็นเงินบาททันทีเพื่อลดความเสี่ยง  

ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกใหม่ๆ มีเรื่องใหม่เกิดขึ้น

จำานวนมาก บางสิ่งที่เราเคยเห็นว่าไม่จำาเป็นต้องใช้ ยกตัวอย่าง 

ถ้าไม่มีเหตุการณ์ โควิด-19 หลายคนก็ยังมองไม่เห็นความจำาเป็น

ของ E-Banking, QR Code, Shopping Online หรือ Food 

Delivery แต่ทุกวันนี้ทุกคนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังพบว่า อย่างไรสิ่ง

เหล่านี้ก็ต้องใช้แล้ว 

เติมทักษะคนรุ่นใหม่ก่อนลงทุน 

นายบุญยิ่งยังแนะนำาคนรุ่นใหม่ที่สนใจการลงทุนคริปโต

เคอเรนซีควรมีทักษะ ดังนี้ 1.ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy) เวลาเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล สมัย

ก่อนความหมายคงจะมีเพียงเรื่องอินเทอร์เน็ต การใช้ โซเชียลมี

เดีย ความรู้ความเข้าใจอันตราย การป้องกันไวรัส หรือการป้องกัน

การแฮ็กข้อมูล แต่ปัจจุบันโลกพัฒนาไปเร็วมาก เรื่องเทคโนโลยี

ดิจิทัลจึงล้ำาไปกว่าเดิม มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเร็ว เช่น โลกเสมือนจริง

กับ Metaverse เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) การใช้ NFT  

ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง ซื้อขายของมูลค่าสูงอย่าง

ศิลปะบนดิจิทัล ดังนั้นจึงควรรู้ทันและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างดี ว่าแต่ละสิ่งนั้นคืออะไร มีที่มาอย่างไร และมีการนำาไปใช้ 

อย่างไร  

2.ทักษะการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk 

Management) การลงทุนย่อมมากับความเสี่ยงเป็นปกติ ซึ่งคน

ที่ลงทุนย่อมหวังผลตอบแทนสูง ความร่ำารวย รวมถึงบางคนยัง

มองว่าเงินที่ได้จากการลงทุนคริปโตเคอเรนซีจะเป็นเงินสำาหรับ

ใช้ในยามเกษียณ แต่ความจริงการลงทุนดังกล่าวพบความเสี่ยง

มาก เพราะเวลาราคาเงินขึ้นจะค่อยๆ เพิ่มสูง ทำาให้คนมีความ

มั่นใจในการซื้อ การขายเงินสกุลดิจิทัลนั้นๆ แต่เวลาราคาเงิน

ลงกลับลดดิ่งฮวบอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากเติมทักษะการบริหาร

ความเสี่ยงทางการเงิน และเปลี่ยนมุมความคิดบางส่วน จาก

ลงทุนหวังรวยปรับเป็นลงทุนเพื่อเรียนรู้ พร้อมแบ่งสัดส่วนเงิน

ให้ดี เช่น เงินสำาหรับเก็มออม สำาหรับค่าใช้จ่าย และสำาหรับ

ลงทุนสัก 5-10% ก็ได้ ซึ่งหลายคนมองว่า High Risk High 

Return ลงทุนมากย่อมได้มาก แต่ความจริงสิ่งที่ได้มาก็มีผลลัพธ์

ติดลบมากเช่นกัน 

3.ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) สำาหรับ

การลงทุนแบบใหม่อย่างคริปโตเคอเรนซี ในสถานการณ์ที่ยัง

หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสกรีนข้อมูลที่ถูกต้องหรือแหล่งน่าเชื่อถือ

เพื่อศึกษายังไม่มากนักนั้น ดังนั้นถ้าเรารู้จักศึกษาข้อมูลด้วย

ตนเองและสกรีนข้อมูลว่าคริปโตฯ สร้างมาได้อย่างไร ก็จะ

ช่วยให้การถูกหลอกยากขึ้น ในสถานะสถาบันการศึกษาอย่าง 

CMMU ก็จะช่วยสกรีนข้อมูลให้คนรุ่นใหม่ นักศึกษาอีกช่องทาง ซึ่ง

ปัจจุบันจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนา รวมถึงวางแผนทำาหลักสูตรใน

เชิง Certificate Program หรือหลักสูตรสำาหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ด้าน ที่จะมีหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ AI การใช้บล็อกเชนเพื่อธุรกิจ การ

ใช้ Machine Learning เพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้

สนใจ ใช้เวลาเตรียม 2-3 เดือน คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 

2565 จะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ. 

ไ

บุญยิ่ง คงอาชาภัทร 



งปฏิเสธไม่ได้ว่านับแต่เกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของ    

โควิด-19 ทำ�ให้หล�ยธุรกิจต้องประสบปัญห� โดย

เฉพ�ะผู้ประกอบก�รที่เคยพึ่งพ�นักท่องเที่ยว ซึ่งใน

ช่วงที่ผ่�นม�ศูนย์ก�รค้�ที่อยู่ใจกล�งเมืองก็ได้รับผล 

กระทบอยู่ไม่น้อย แม้ว่�จะมีก�รเปิดประเทศที่ผ่�นม� แต่ทว่�ไวรัส

ตัวร้�ยก็กล�ยพันธุ์ม�สู่ “โอมิครอน” ที่ทำ�ให้บรรด�ธุรกิจต้องคิด

หนักกันอีกครั้ง

สำ�หรับ บริษัท เอ็ม บี เค จำ�กัด (มห�ชน) ก็มีก�รกระจ�ย

ธุรกิจที่หล�กหล�ย ไม่ว่�จะเป็นศูนย์ก�รค้� โรงแรมและก�ร

ท่องเที่ยว กอล์ฟ อสังห�ริมทรัพย์ อ�ห�ร และก�รเงิน เป็นต้น 

โดย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) กล่�ว

ว่� โควิด-19 ทำ�ให้ต้องมีก�รปรับตัว ซึ่งบริษัทเองก็คงไม่ส�ม�รถ

หลีกเลี่ยงจ�กวิฤกตในครั้งนี้ ได้ ต้องมีก�รว�งแผนง�นและกลยุทธ์

ใหม่ จากก่อนหน้าที่เคย Enjoy กับการมีชาวต่างชาติที่คิดเป็น

สัดส่วนถึง 70% แต่การจะกลับมาของตลาดนักท่องเที่ยวนั้น คง

ต้องรออีกสักพัก จึงต้องเลือกสินค้�และบริก�รที่ตอบโจทย์ลูกค้�

ช�วไทยม�กขึ้น และที่สำ�คัญต้องเป็นสิ่งที่ทำ�ให้คนยังเข้�ม�ใช้

บริก�รอยู่

จะเห็นได้ว่� เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์ก�รค้�ของคน

ไทยที่ตั้งอยู่ในทำ�เลยุทธศ�สตร์ย่�นศูนย์กล�งท�งธุรกิจใจกล�ง

เมืองกรุงเทพฯ ที่ส่งมอบประสบก�รณ์ช็อปปิ้งครองใจผู้บริโภค

ช�วไทยและช�วต่�งช�ติม�โดยตลอด ถือเป็นหนึ่งในเดติเนชัน

ของนักท่องเที่ยวจ�กทั่วโลกที่ต้องแวะม�เยือน ซึ่งในปีที่ 36 

ของก�รดำ�เนินธุรกิจนี้ ได้ทุ่มลงทุนครั้งใหญ่ปรับภ�พลักษณ์ใหม่

ก้�วสู่ New Episode ในคอนเซ็ปต์ MBK MB COOL (MAX & 

BEYOND COOL) เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้�คนไทย 

ม�กยิ่งขึ้น

“เร�เชื่อว่� ไม่ว่�จะเป็นวัยไหน ทุกคนก็มีคว�มคูลในแบบ

ฉบับของตนเอง จึงอย�กชวนม�ร่วมแชร์ประสบก�รณ์ก�รใช้ชีวิต

แบบคูลๆ ที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่ได้ปรับเปลี่ยนบรรย�ก�ศใหม่ 

เพิ่มสินค้�และบริก�ร เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้�คนไทย

ม�กยิ่งขึ้น”

ส่วน Cool Concept Store จะเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุด

คูลถูกใจคนไทย กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำ�ง�นยิ่งขึ้นกับร้�นใหม่ๆ ที่ม�
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ค

มื่อคิดถึงการจะสร้างบ้านสักหลัง ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะ

ใหญ่หรือเล็ก คงมีคำ�ถ�มผุดขึ้นม�ในหัวม�กม�ย หล�ย

คนครุ่นคิดวนเวียนอยู่กับคำ�ถ�มเดิมซ้ำ�ๆ สุดท้�ยก็ยังจับ

ต้นชนปล�ยไม่ได้สักทีว่�บ้�นที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�ร

จะเป็นอย่�งไร หรือบ�งคนเหมือนจะได้คำ�ตอบ แต่ก็กลับไม่แน่ใจ 

วันนี้มีคำ�ตอบสำ�หรับ 5 คำ�ถ�มสุดฮิตที่คนคิดจะมีบ้�นมักพบเจอ

ม�ฝ�ก 

1.จะต้องเริ่มต้นอย่างไร

เจ้�ของ

บ้�นส่วนใหญ่มัก

จะเริ่มต้นด้วย

ก�รเลือกรูปร่�ง

หน้�ต�ของบ้�น 

จ�กนั้นจึงค่อย

พิจ�รณ�ลงลึก

ในร�ยละเอียด

ของก�รใช้ง�น

พื้นที่และวัสดุ 

ปัญห�ที่ต้องเจอ

ห�กเริ่มต้นแบบ

นี้คือ มีคว�ม

ไม่สอดคล้อง

กันของก�รใช้

ง�นกับขน�ด

สัดส่วน รูปร่�งหน้�ต�ของบ้�นในภ�ยหลัง ท�งที่ดีควรเริ่มจ�กก�ร

สำ�รวจคว�มต้องก�รของสม�ชิกภ�ยในบ้�นก่อน ทั้งคว�มต้องก�ร

ใช้ง�นและด้�นคว�มสวยง�ม ซึ่งเมื่อรวบรวมม�ได้ส่วนหนึ่งจะถูก

แปลงไปเป็นขน�ดพื้นที่ใช้สอย ทำ�ให้ขน�ด สัดส่วน รูปร่�งหน้�ต� 

สอดคล้องกับก�รใช้ง�น อีกทั้งขน�ดพื้นที่ใช้สอยยังส�ม�รถนำ�ม�

ตั้งต้นประเมินค่�ใช้จ่�ยในง�นออกแบบก่อสร้�งอย่�งคร่�วๆ ได้อีก

ด้วย

2.จะต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้เท่าไหร่

เร�ส�ม�รถประเมินค่�ใช้จ่�ยในก�รสร้�งบ้�นได้ตั้งแต่ต้น 

ซึ่งตัวเลขเบื้องต้นที่ได้ม�นั้นจะมีคว�มคล�ดเคลื่อนจ�กคว�มเป็น

จริงค่อนข้�งม�ก แต่จะทำ�ให้เจ้�ของบ้�นเห็นวงเงินงบประม�ณ

 โควิด-19 ทำ�ให้ต้องมีก�รปรับตัว                                                    

ซึ่งบริษัทเองก็คงไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยง

จ�กวิฤกตในครั้งนี้ ได้ ต้องมีก�รว�งแผน

ง�นและกลยุทธ์ ใหม่ จ�กก่อนหน้�ที่

เคย Enjoy กับก�รมีช�วต่�งช�ติที่คิด

เป็นสัดส่วนถึง 70% แต่ก�รจะกลับ

ม�ของตล�ดนักท่องเที่ยวนั้น คงต้อง

รออีกสักพัก จึงต้องเลือกสินค้�และ

บริก�รที่ตอบโจทย์ลูกค้�ช�วไทยม�กขึ้น                                   

และที่สำ�คัญต้องเป็นสิ่งที่ทำ�ให้คนยังเข้�ม�

ใช้บริก�รอยู่

มองโควิดจากมุม ‘สุเวทย์ ธีรวชิรกุล’

พุ่งเป้าธุรกิจอนาคตรอจังหวะพร้อมลงทุน

พร้อมก�รเปิดตัวคอนเซ็ปต์ร้�นรูปใหม่เป็นที่แรก อ�ทิ ดอง ดอง 

ดองกิ ส�ข�เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แฟล็กชิปสโตร์ ส�ข�ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย ขณะที่ Cool Shop ก็จะมีร้�นค้�แบรนด์ชั้นนำ�อีกม�ก 

ม�ยที่จะทยอยเปิดตัวอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ ICC เตรียมเปิดตัวห้�ง

สรรพสินค้� ในชั้น G โซน A บนพื้นที่กว่� 2,800 ตร.ม. พบกับ

ไลฟ์สไตล์ช็อปรูปแบบใหม่ของ His&Her และแบรนด์แฟชั่นหล�ก

หล�ยแบรนด์ในเครือสหพัฒน์ 

นอกจ�กนี้ ยังเตรียมก้�วสู่ศูนย์กล�งก�รเรียนรู้ที่ใหญ่อันดับ 

1 ใจกล�งเมือง ในโซน Learning Hub รวบรวมสถ�บันกวดวิช� 

สถ�บันสอนภ�ษ� ไว้ในที่

เดียวม�กที่สุดถึง 25 แห่ง 

บนพื้นที่ขน�ดใหญ่ที่สุดกว่� 

8,700 ต�ร�งเมตร ใน 3 ชั้น 

ได้แก่ ชั้น 4, 5 และ 6 และ

ยังมีโคเวิร์กกิ้งสเปซ TTA 

Space by DraftBoard พื้นที่

สำ�หรับนั่งอ่�นหนังสือหรือนั่ง

ทำ�ง�นสุดชิกใจกล�งกรุงเทพฯ 

ให้บริก�ร

ขณะเดียวกัน เอ็ม 

บี เค เซ็นเตอร์ ยังคง

ตอกย้ำ�คว�มเป็นที่ 1 ใน

ใจผู้บริโภคกับศูนย์รวมมือ

ถือ อุปกรณ์สินค้�เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์

ซ่อมโทรศัพท์มือถือ จ�ก

แบรนด์ดังและร้�นค้�ร�ยย่อยกว่� 200 ร้�น ครบวงจรและใหญ่

ที่สุด เติมเต็ม Digital Lifestyle มีก�รปรับพื้นที่ขย�ยท�งเดินเติม 

เต็มคว�มสุขในก�รเลือกช็อปเลือกชมสินค้�ให้กับเหล่� Mobile 

Mania ได้รับคว�มสะดวกม�กยิ่งขึ้น พร้อมร้�นใหม่ๆ ที่เตรียมเปิด

ให้บริก�รม�กขึ้น

น�ย

สุเวทย์กล่�ว

ว่� เอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร์ อยู่ใน

ทำ�เลยุทธศ�สตร์

ย่�นธุรกิจและ

สถ�บันก�รศึกษ� 

พื้นที่โดยรอบยัง

มีก�รขย�ยตัว

ท�งเศรษฐกิจ

และก�รบริโภค

ของคนจ�กก�ร

ลงทุนโครงก�รต่�งๆ ของภ�คเอกชน จำ�นวนประช�กรวัยทำ�ง�นมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอก�สในก�รดึงดูดให้เข้�ม�ใช้บริก�ร เอ็ม 

บี เค เซ็นเตอร์ โฉมใหม่ ได้เติมแมกเน็ตร้�นอ�ห�รและร้�นค้�ชั้น

นำ� บริก�รแบบครบวงจร เติมเต็มประสบก�รณ์ให้กับลูกค้�คนไทย 

สร้�งแรงบันด�ลใจในทุกไลฟ์สไตล์ก�รใช้ชีวิตได้ทุกช่วงเวล�ตั้งแต่

เช้�ตรู่ กล�งวัน ตอนเย็น และกล�งคืน ซึ่งบริษัทต้องก�รขย�ย

ฐ�นลูกค้�คนไทย คนรุ่นใหม่วัยทำ�ง�นให้ม�กขึ้น

ก่อนหน้�นี้ เอ็ม บี เค มีโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ที่เตรียม

จะลงทุนอยู่บ้�ง แต่ก็ต้องมีก�รชะลอออกไป แผนการลงทุนไม่

5คำ�ถ�มสุดฮิตเมื่อคิดจะมีบ้�น

เอง ควรศึกษ�และทำ�ก�รเปรียบเทียบคุณสมบัติ คว�มย�กง่�ยใน

ก�รใช้ง�น ร�ค� รวมถึงพิจ�รณ�คว�มย�กง่�ยในก�รจัดห�ม�

ซ่อมแซมเมื่อเกิดก�รชำ�รุดในภ�ยหลังเอ�ไว้ด้วย  

ในปัจจุบันเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก และเป็นท�งเลือก   

ใหม่ให้กับเจ้�ของง�น ผู้ผลิตสินค้�วัสดุก่อสร้�งจึงมักจะมีบริก�ร

สินค้�พร้อมง�นติดตั้งในรูปแบบของ Solution ง�นส่วนต่�งๆ ของ

บ้�น ให้เจ้�ของง�นเลือกใช้แทนก�รข�ยแค่ตัววัสดุก่อสร้�งเป็น

ชิ้นๆ แถมยังมีก�รรับประกันง�นติดตั้ง ช่วยลดคว�มกังวลหลังง�น

ก่อสร้�ง เช่น ง�นมุงกระเบื้องหลังค�, ง�นติดตั้งประตูหน้�ต่�งไว

นิล, ง�นจัดสวนปูท�งเดิน, ง�นติดตั้งฉนวนกันคว�มร้อน และง�น

ปรับปรุงห้องน้ำ� เป็นต้น 

4.จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหน 

ก�รสร้�งบ้�นสักหลังจะใช้ระยะเวล�น�นแค่ไหน ส�ม�รถ

พิจ�รณ�จ�กระยะเวล�ที่ใช้ในง�นออกแบบ หรือระยะเวล�ที่ใช้

ในก�รจัดห�แบบก่อสร้�งบ้�น รวมเข้�กับระยะเวล�ที่ใช้ในง�น

ก่อสร้�งบ้�น โดยปกติสถ�ปนิกมักจะใช้ระยะเวล�ในง�นออกแบบ

บ้�นตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป บ้�นบ�งหลังที่เจ้�ของบ้�นพิถีพิถันใน

ง�นออกแบบอ�จจะใช้ระยะเวล�ในก�รออกแบบย�วน�นม�กกว่�

หนึ่งปีเลยทีเดียว 

ในส่วนของง�นก่อสร้�ง ถ้�นับระยะเวล�ที่ใช้ตั้งแต่จัดห�

ผู้รับเหม� ทำ�เรื่องขออนุญ�ตก่อสร้�งกับท�งร�ชก�ร จนถึงง�น

ก่อสร้�งบ้�นแล้วเสร็จ ยกตัวอย่�งบ้�นที่มีรูปแบบเรียบง่�ยไม่มี

ร�ยละเอียดง�นก่อสร้�งที่ซับซ้อน มักจะใช้ระยะเวล�ดำ�เนินง�น

ประม�ณ 8-12 เดือน โดยยังไม่รวมระยะเวล�ของง�นตกแต่ง

ภ�ยในและก�รจัดสวนรอบบ้�น

5.จะลดปัญหากับผู้รับเหมาระหว่างงานก่อสร้างได้อย่างไร

ปัญห�ส่วนใหญ่ที่เจ้�ของง�นไม่อย�กพบเจอในช่วงง�น

ก่อสร้�ง ได้แก่ ง�นก่อสร้�งไม่แล้วเสร็จต�มกำ�หนด ไม่เป็นไป

ต�มข้อตกลง ผู้รับเหม�ทิ้งง�น, คุณภ�พง�นก่อสร้�งไม่ตรงต�ม

คว�มค�ดหวัง ง�นไม่ตรงแบบ ง�นไม่เรียบร้อย, ง�นก่อสร้�งยืด

เยื้อ ปรับแก้แบบหน้�ง�น ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยบ�นปล�ย ฯลฯ

ปัญห�เหล่�นี้มักทำ�ให้ง�นก่อสร้�งสะดุด เจ้�ของง�น 

และช่�งผู้รับเหม�รู้สึกกังวลใจ แต่ปัญห�ที่กล่�วม�ข้�งต้น

ส�ม�รถควบคุมดูแลได้ด้วยก�รมีแบบก่อสร้�งคุณภ�พดี มีร�ย

ละเอียดง�นก่อสร้�งครบถ้วน, มีคนคอยควบคุมง�นก่อสร้�ง 

พร้อมมีทีมช่�งก่อสร้�งที่มีประสบก�รณ์เอ�ใจใส่คอยติดต�ม

ตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพล�ดเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่จะลุกล�มเป็น

ปัญห�ใหญ่ และที่สำ�คัญเจ้�ของง�นกับช่�งผู้รับเหม�จะต้องรับรู้ 

และมีคว�มเข้�ใจเนื้อห�ของแบบและง�นก่อสร้�งไปในทิศท�ง

เดียวกัน มีก�รสื่อส�รข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ต่อกันโดยตลอด

ระหว่�งง�นก่อสร้�ง เพียงเท่�นี้ง�นก่อสร้�งก็จะดำ�เนินไปได้

อย่�งร�บรื่น.

ที่ต้องเตรียมเอ�ไว้ใช้จ่�ยได้ในภ�พรวมได้ โดยร�ยละเอียดค่�ใช้

จ่�ยที่ต้องเตรียมไว้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือค่�ออกแบบและค่�

ก่อสร้�ง 

อัตร�ค่�ออกแบบส่วนม�กจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่�

ก่อสร้�ง โดยสม�คมสถ�ปนิกกำ�หนดม�ตรฐ�นค่�ก่อสร้�งบ้�นพัก

อ�ศัยไว้ที่ 7.5% ของค่�ก่อสร้�ง โดยค่�ออกแบบจะม�กหรือน้อย 

นอกจ�กจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้�งแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย คว�มย�กง่�ยของแบบ, ระดับของก�รให้บริก�ร, 

คว�มน่�เชื่อถือ เป็นต้น 

อัตร�ค่�ก่อสร้�งมักจะ

แตกต่�งกันต�มข้อจำ�กัดของ

สภ�พที่ตั้ง สภ�พแวดล้อม, 

คว�มย�กง่�ยในง�น

ก่อสร้�ง, ค่�จ้�งแรงง�น, ค่�

วัสดุก่อสร้�ง และค่�ดำ�เนิน

ง�นของผู้รับเหม� แต่ห�ก

ต้องก�รตัวเลขค่�ใช้จ่�ย

ที่ใกล้เคียงกับคว�มเป็น

จริงม�กขึ้น จำ�เป็นจะต้อง

ดำ�เนินก�รออกแบบให้แล้ว

เสร็จก่อน จ�กนั้นจึงทำ�ก�ร

คิดคำ�นวณค่�ก่อสร้�ง

จ�กก�รถอดปริม�ณ

วัสดุและปริม�ณเนื้อ

ง�น ออกม�จ�กแบบก่อสร้�ง รวมกับค่�ดำ�เนินง�นของผู้รับ

เหม� เพื่อเป็นร�ค�รวมทั้งหมด ซึ่งวิธีนี้เร�ก็จะได้ค่�ก่อสร้�ง

ที่ใกล้เคียงคว�มจริง รวมถึงเห็นค่�ใช้จ่�ยแยกต�มร�ยก�ร

ง�นแต่ละส่วนอย่�งชัดเจน หรือที่เร�รู้จักกันดีในชื่อ BOQ 

(Bill of Quantity) นั่นเอง

3.จะต้องเลือกใช้วัสดุอย่างไร

ก�รเลือกใช้วัสดุเป็นหนึ่งขั้นตอนในง�นออกแบบ

ที่ท�งสถ�ปนิกจะทำ�หน้�ที่ช่วยเหลือเจ้�ของง�นเลือกวัสดุ

เพื่อนำ�ม�ใช้ในง�นก่อสร้�งได้อย่�งเหม�ะสม ตรงต�มคว�ม

ต้องก�รทั้งด้�นก�รใช้ง�น คว�มสวยง�ม และก�รควบคุม

งบประม�ณ ในกรณีที่เจ้�ของง�นจะต้องเลือกวัสดุด้วยตัว

เ

ได้ระงับ แต่มีการชะลอ และเดินหน้าในบางส่วน อย่�งในกลุ่ม

ธุรกิจก�รเงิน ที่ต้องยอมรับว่�เติบโตได้ดีท่�มกล�งโควิด ก็ได้มีก�ร

ขย�ยสินเชื่อออกไปให้ม�กขึ้น โดยธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีนักท่องเที่ยว

ช�วต่�งช�ติ ก็หันม�จับกลุ่มคนไทยม�กขึ้น แม้ว่�ตัวเม็ดเงินอ�จ

ไม่ส�ม�รถเทียบกับก�รนักท่องเที่ยวต่�งประเทศเข้�ม� เนื่องจ�ก

ต้องมีก�รปรับร�ค�

ให้มีคว�มเหม�ะสม

กับตล�ด แต่ก็ยัง

ส�ม�รถทำ�ให้ธุรกิจ

ยังเดินต่อไปได้

ในช่วง

ไตรม�สแรกของ

ปี 2565 เอ็ม บี 

เค เตรียมเปิดตัว

โครงก�รม�รีน่� ซึ่ง

มีพื้นที่ติดกับสน�ม

กอล์ฟริเวอร์เดล ซึ่ง

จะเป็นท่�เทียบเรือและศูนย์กีฬ�ท�งน้ำ�ต่�งๆ บนที่ดินขน�ด 

77 ไร่ โดยได้ใช้พื้นที่ไปแล้ว 35 ไร่ ด้วยงบลงทุน 30-40 ล้�น

บ�ท ส่วนพื้นที่อีกกว่� 30 ไร่ที่เหลือเตรียมพัฒน�โครงก�รใหม่ใน

อน�คต อยู่ระหว่�งเจรจ�พันธมิตรที่จะเข้�ม�สร้�งให้ผู้คนได้รู้จัก

ที่ดินแปลงนี้ม�กยิ่งขึ้น

คงค�ดเด�ได้ย�กว่�สถ�นก�รณ์ โควิดจะจบลงเมื่อไหร่และ

แบบไหน แน่นอนว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจคงต้องมีก�รปรับตัวให้เร็ว

และทันต่อสถ�นก�รณ์ ที่สำ�คัญต้องมองห�ธุรกิจที่มีศักยภ�พดี 

เติบโตได้ในอน�คต!.
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8 ท่องเที่ยว

าหรับคนชอบท่องเที่ยว ถ้าปล่อยสายลมหนาวให้ผ่านไป

โดยไม่ได้ออกไปสัมผัส เป็นเรื่องน่าเสียดาย สัปดาห์นี้พา

ทุกคนไต่ระดับความสูงขึ้นไปชมความงามของแสงแรกแห่ง

วัน ท่ามกลางทะเลหมอกและอากาศเย็นบนยอดดอยต่างๆ ที่อยู่ใน

พื้นที่ จ.ลำาปางกันดูบ้าง 

สถานที่แห่งแรก “ดอยฟ้างาม” เป็นดอยสูงที่มีวิวทิวทัศน์

อันงดงาม มีจุดเด่นเรื่องของทะเลหมอกยามเช้าที่เกิดจากความชื้น

ของเขื่อนกิ่วลม และเป็นจุดถ่ายดาวพระธาตุสามจิกอันสวยงาม ตั้ง

อยู่ที่ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำาปาง การเดินทางอาจจะสาหัสสัก

หน่อย สำาหรับมือใหม่ท่องเที่ยวให้ใช้เส้นทางจากตัวเมืองลำาปาง

มุ่งหน้าไปตามถนนหมายเลข 1035 สู่วัดสาแพะพนาราม ระยะ

ทางประมาณ 55 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อยังวัดพระบาทสี่

รอย ห้วยลูด ประมาณ 12 กิโลเมตร ช่วงสุดท้ายจะต้องเป็นการ

เดินทางจากวัดพระบาทสี่รอยจนถึงยอดดอยฟ้างาม เพราะไม่

อนุญาตให้รถทุกชนิดขึ้นไป เส้นทางเป็นทางราบสลับกับขึ้นเขา

ระยะเวลาเดินเท้า 1-2 ชั่วโมง จากเส้นทางที่เล่ามาใครจะไปเที่ยว

แนะนำาว่าต้องฟิตร่างกายให้พร้อม

หลังจากไต่ระดับความสูงขึ้นไปจนถึงยอดเขา นักท่อง

เที่ยวสามารถชมความงามของธรรมชาติได้ที่ “จุดชมวิวดอยฟ้า

งาม” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวอย่างดี ด้วย

ที่แนะนำาขึ้นมานี้เป็นบางส่วนเท่านั้น เพราะยังมีแหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติขึ้นชื่อเรื่องความงดงามในจังหวัดลำาปางอีกเป็น

จำานวนมากที่รอให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน ลงดอยแล้ว จะเข้า

วัดไหว้พระเสริมสิริมงคล เที่ยวชุมชนยลวิถีวัฒนธรรมของชาว

ลำาปางก็ยิ่งเติมเต็มประสบการณ์เดินทาง สิ่งสำาคัญคือ อย่าลืมหา

ข้อมูล เตรียมอุปกรณ์และร่างกายให้พร้อม...เพียงแค่นี้ก็ได้สนุก

และมีความสุขกับการปีนภูดูแสงแรกท่ามกลางทะเลหมอกและ

สายลมหนาวอย่างแน่นอน.

สํ

เปิดเที่ยวน้ําตกป่าละอู ชมผีเสื้อ ดูช้าง

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดกิจกรรม “เที่ยวน้ำาตก ชม

ผีเสื้อ ดูช้างป่า ที่ป่าละอู” หากใครแวะมาเที่ยวชะอำา หัวหิน และ

ต้องการหาทางเลือกนอกจากทะเลแล้ว ป่าละอูเป็นสถานที่น่า

สนใจเป็นอย่างยิ่ง โดดเด่นที่น้ำาตกขนาดใหญ่สูง 15 ชั้น ไหลลด

หลั่นลงไป ชั้น 1-3 จะเหมาะแก่การเล่นน้ำา เข้าไปไกลเพียงแค่

ชั้น 5 ก่อนถึงตัวน้ำาตก อาจจะเจอช้างระหว่างทาง ต้องใช้ความ

ระมัดระวังในการขับขี่ ในการเปิดน้ำาตกป่าละอูครั้งนี้ทางอุทยาน

คำานึงถึงความปลอดภัย การเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงของ

การแพร่เชื้อ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เดินทางเข้าพื้นที่

อุทยานฯ แก่งกระจาน ต้องปฏิบัติตามกฎการท่องเที่ยววิถีใหม่ 

สำาหรับนักท่องเที่ยว สำารองการใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพัก 

เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรม ผ่าน

เว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ ที่ www.nps.dnp.go.th หรือสอบถาม โทร. 

0-3277-2311

ประสบการณ์ใหม่ ‘จังเกิ้ล บับเบิ้ล ลอดจ์’

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท มอบ

ประสบการณ์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมกับ จังเกิ้ล บับเบิ้ล ลอดจ์ ห้องพัก

โดมใสแบบใหม่ขนาดสองห้องนอนสำาหรับครอบครัว และกลุ่มเพื่อน

ที่สามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนแสนสบายท่ามกลางวิวธรรมชาติ

ได้พร้อมกัน หลังจากที่เปิดตัวปี 2562 เสียงตอบรับดี เป็นห้องพัก

แบบโดมใสที่แรกของโลก จังเกิ้ล บับเบิ้ล ลอดจ์ ตั้งอยู่บนระเบียงไม้

ยกสูงกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำารวก ช่วยให้ผู้เข้าพักได้ชม

ความงามของธรรมชาติ ท้องฟ้า ชมหมู่ดาว รวมถึงโขลงช้างที่เดิน

ผ่านไปมาได้อย่างชัดเจนตลอดการเข้าพัก โดยรองรับแขกผู้เข้าพัก

ได้ถึงสี่คน ด้วยพื้นที่ด้านในและด้านนอกรวมกันขนาด 150 ตาราง

เมตร ประกอบด้วยห้องนอนที่มาพร้อมเตียงขนาดคิงไซส์ภายใต้ โดม

ใส 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำาตกแต่งอย่างมิดชิด อีกทั้งมีห้องนั่งเล่นโดม

ใสระหว่างกลางที่ตกแต่งสวยงามพร้อมพื้นที่ส่วนตัวด้านนอกที่กว้าง

ขวางขนาด 80 ตารางเมตร มีทั้งพื้นที่นั่งเล่น พื้นที่รับประทานอาหาร

ค่ำา รวมถึงสระว่ายน้ำาขนาดเล็กสำาหรับเด็ก ผู้เข้าพักค้างคืนสามารถทำา

กิจกรรมพาช้างเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติยามเช้าไปยังริมฝั่งแม่น้ำา

รวก เห็นความสนุกของช้างที่เพลิดเพลินกับการอาบน้ำาในแม่น้ำา จิบ

เครื่องดื่มพร้อมชมพระอาทิตย์ตกและเรียนรู้สถานการณ์ช้างในไทยกับ

ผู้เชี่ยวชาญช้างของรีสอร์ต และสนุกกับการฝึกโยคะบนดาดฟ้าช่วงเช้า 

ราคาเริ่มต้นที่ 38�000 บาทต่อคืน สำาหรับสี่คน พร้อมบริการบัตเลอร์ �000 บาทต่อคืน สำาหรับสี่คน พร้อมบริการบัตเลอร์ 000 บาทต่อคืน สำาหรับสี่คน พร้อมบริการบัตเลอร์ 

ชุดอาหารค่ำาแสนอร่อย และบริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง 

เช็กอิน ‘ดอยตีดู้ว์’ ที่เที่ยวเมืองน่าน

วันหยุดยาวแบบนี้ อีกสถานที่เช็กอินใหม่สุดฟินเมืองน่าน ยก

ให้ “ดอยตีดู้ว์” เป็นภาษาม้ง แปลว่า ใกล้ขอบฟ้า เพราะดอยแห่งนี้

อยู่ในพื้นที่ของชาวเขา ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน นักท่องเที่ยวนิยมไป

สัมผัสกับหมอกเหมือนขอบฟ้าอยู่ใกล้กับเรา หากจะเดินทางมายังดอย

ตีดู้ว์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง 30 กิโลเมตร เมื่อมาถึงสามารถเลือก

จุดยืนชมวิวได้ เพราะไม่ว่ายืนตรงไหนก็จะได้เห็นภูเขา สายหมอก 

และแสงแดดยามเช้าที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีจุดสำาหรับถ่ายรูปชิกๆ 

ไม่ว่าจะเป็นป้ายดอย� ชิงช้าม้ง� ร้านกาแฟ� ร้านอาหาร หรือถ้าแปลง

สตรอว์เบอร์รีกำาลังออกผล เข้าไปเที่ยวถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียลได้

ท้าลมหนาวที่สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เปิดให้ทุกคนไปสัมผัส

หมอกแน่นจากระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความ

ยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใส

ที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สร้างเสน่ห์สีสัน

และความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว ถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่

ของ อ.เบตง จ.ยะลา สามารถเห็นทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี 

นอกจากนี้มีวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลา-บาลา ทะเลสาบเขื่อน

บางลาง รวมถึงมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซีย สำาหรับการ

เข้าชมภายในสกายวอล์กจะปล่อยให้เข้าชุดละ 50 คน แต่ละ

ชุดห่างกัน 15 นาที ตามบัตรคิวที่จุดพักคอย การเข้าในอาคาร

ห้ามนำาอาหารและเครื่องดื่มขึ้นบนสกายวอล์ก ถ้าไม่อยากถอด

รองเท้าฝากกับล็อกเกอร์ นักท่องเที่ยวสามารถอุดหนุนถุงหุ้ม

รองเท้าของกลุ่มอาชีพอัยเยอร์เวง คู่ละ 30 บาท การเที่ยว รถ

นักท่องเที่ยวทุกชนิดรวมถึงมอเตอร์ไซค์ต้องจอดไว้ที่ลานจอด

รถด้านหน้าโครงการ จากนั้นจะมีรถสองแถวมีหลังคาให้บริการ

สู่อาคารอย่างสะดวกสบาย.

ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 710 เมตร ระยะทางเดิน 2�200 เมตร 

ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถพิชิตยอดดอยผาแดง เปิด

ให้ท่องเที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเท่านั้น ใครชอบ

สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ เดินศึกษาธรรมชาติแบบ Soft 

Adventure ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกและพักค้างคืน เพื่อรอชม

พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าพร้อมสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่นี่ ห้ามพลาด 

จะได้พักผ่อนสมอง ชาร์จแบตให้ร่างกาย ซึมซับกับธรรมชาติ สูด

อากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด และสัมผัสลมหนาวรับวินเทอร์

ส่วนจุดชมวิวกิ่วฝิ่น หรือ ดอยล้าน ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติแจ้ซ้อน รอยต่อระหว่าง จ.ลำาปางและ จ.เชียงใหม่ ด้วย

ความสูงถึง 1�517 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำากับทิวทัศน์ของ

ธรรมชาติฝั่งลำาปางและเชียงใหม่อย่างเต็มอิ่ม แม้จะเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วง

เวลาที่สวยที่สุดของกิ่วฝิ่น คือช่วงปลายฝนต้นหนาวและหน้า

หนาว ฟินกับอากาศเย็นสดชื่น ชมความบริสุทธิ์ของป่าเขาเขียว

ขจี และกลุ่มทะเลหมอกที่ก่อตัวอย่างหนาแน่นเคล้ากับแสงอาทิตย์

ยามเช้าที่สาดส่องตามทิวเขา จนเกิดเป็นทัศนียภาพงดงามเกิน

บรรยาย วันไหนฟ้าเปิดยังสามารถเห็นทิวทัศน์ของลำาพูน ลำาปาง 

เชียงใหม่ และเชียงรายได้อีกด้วย

ช่วงเวลาค่ำาคืน “กิ่วฝิ่น” จะกลายเป็นสถานที่ดูดาวที่สวย

ที่สุดแห่งหนึ่ง เราจะได้เห็นดาวนับล้านส่องแสงระยิบระยับให้

บรรยากาศไม่เงียบเหงาจนเกินไป แถมสร้างบรรยากาศสุดโรแมนติก 

ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศของกิ่วฝิ่นในยามค่ำาคืน ที่นี่จะมีจุดกาง

เต็นท์ แต่ไม่มีบ้านพักบริการ ใครที่สนใจติดต่อกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

ปิดท้ายจุดชมวิวทะเลหมอกที่ “ผาหินแตก” ซึ่งตั้งอยู่ที่

บริเวณ “ยอดดอยผาแดง” ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่ง

ชาติถ้ำาผาไท ในส่วนของพื้นที่บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำาปาง ถือ

ได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนที่ยังไม่มีใครรู้จักนอกจากคนใน

พื้นที่ สำาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสัมผัสอากาศเย็น ชมวิว

ทะเลหมอกยามเช้า ต้องเตรียมตัวนิดหน่อย โดยเดินทางจาก

ลำาปางไปบ้านปางหละ ประมาณ 60 กิโลเมตร แล้วต้องเดินเท้าไป

ยังยอดดอยอีกประมาณ 500 เมตร ดังนั้น เพื่อความสะดวก ก่อน

เดินทางแนะนำาว่าควรติดต่อสอบถามคุณนุชนารถ ผู้ใหญ่บ้านบ้าน

ปางหละ ที่หมายเลข 08-0128-6046

ปีนภูดูแสงแรกท่ามกลางทะเลหมอกเคล้าลมหนาว
การทำาจุดชมวิวยื่นออกไปให้สามารถชมความงามของพระอาทิตย์

ขึ้นแบบ 360 องศา ท่ามกลางผืนป่าเบื้องหน้าแบบสุดลูกหูลูก

ตา เรียกว่า คุ้มค่า แต่ก็ออกกำาลังขาไต่ระดับความสูงขึ้นไป บวก

กับความที่เป็นแหล่งเที่ยวน้องใหม่ คนยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก ทำาให้

ธรรมชาติที่อยู่รายล้อมยังคงงดงาม ฟินแบบสุดๆ โดยเฉพาะ

บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอก

แม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ แต่ที่นี่มีลานสำาหรับกาง

เต็นท์ให้บริการ หากต้องการคนนำาทางสามารถติดต่อได้ที่เพจดอย

ฟ้างาม บ้านสาแพะ หรือที่หมายเลข 08-6429-6038 ย้ำาว่าเพิ่ง

เปิดให้บริการ ควรจัดเตรียมเสบียงน้ำาและอาหารให้พร้อม เพราะ

ข้างบนยังไม่มีให้บริการ

 อีกหนึ่งดอย ที่ยังคงมีธรรมชาติสดใหม่ไม่แพ้แห่งแรก                                             

ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 2559  คือ “ดอยผาแดง” อุทยาน           

แห่งชาติแม่วะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ จ.ลำาปาง ไฮไลต์อยู่ที่ “จุด

ชมวิวดอยผาแดงแดนสองตะวัน” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติของอุทยานฯ แม่วะที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถชม

พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินในจุดเดียวกัน พร้อมทั้งชมวิว

ทิวทัศน์ภูเขาท่ีสลับซับซ้อนและวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านในตำาบลแม่วะ                                 

ได้อย่างสวยงาม ซึ่งอุทยานฯ ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางเดิน รวมถึง

สร้างสิ่งอำานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาพักค้างแรมได้ 

ปีนภูดูแสงแรกท่ามกลางทะเลหมอกที่ดอยฟ้างาม จ.ลำาปาง ภาพโดยวิรัตน์ ไชยชนะ

ลำาปางมีจุดชมวิวทะเลหมอกสวยๆ บนดอยฟ้างาม

ดื่มด่ำาธรรมชาติที่กิ่วฝิ่น ดอยล้าน

‘ผาหินแตก’ อันซีนทะเลหมอกบนยอดดอย

ดอยผาแดงแดนสองตะวัน อุทยานแห่งชาติแม่วะ
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9กีฬา

มาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตั้งฉายาให้กับ

บุคคลในวงการกีฬาเป็นธรรมเนียมประจำาทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

โดยคัดเลือกจากบุคคลกีฬาที่มีข่าวฮือฮา หรือมีความโดดเด่น

ในสายตาของสื่อมวลชนสายกีฬาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อยกย่องและ

หยิกแกมหยอก สำาหรับ ‘ฉายาคนกีฬา’ ประจำาปี 2564 ที่ผ่านมา มี 

12 ฉายา 13 ท่านดังนี้

1.‘ประมุขเร้นกาย’ ฉายานี้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์

ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย รับไปเต็มๆ 

ในช่วงที่ผ่านมา ‘บิ๊กอ๊อด’ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง โดน

มรสุมชีวิตอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งกรณี ‘บอส 

กระทิงแดง’ หรือความล้มเหลวในวงการฟุตบอลที่ทีมชาติ

ไทยผลงานล้มเหลวทุกชุด แถมฟุตบอลลีกอาชีพยังเจอโค

วิด-19 ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ต้องเลิก

สัญญาลิขสิทธิ์มูลค่าหมื่นล้านกับ “เซ้นส์” ตกเป็นกระแส

โดนโจมตีจากแฟนบอลอย่างต่อเนื่อง

ทำาเอา ‘บิ๊กอ๊อด’ ต้องหลบฉากงดให้สัมภาษณ์ และ

ปรากฏตัวในวงสังคมค่อนข้างน้อย นอกจากจำาเป็นจริงๆ 

พร้อมกับแต่งตั้ง ‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำาซำา มาเป็น

ผู้จัดการทีมชาติไทย แบ่งเบาภาระ และรับแสงสปอตไลต์

จากสื่อและแฟนบอลไปแทน จึงเป็นฉายาของ ‘ประมุขเร้น

กาย’ ด้วยประการฉะนี้

2.‘มาดามขี่ม้าขาว’ จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก ‘มาดามแป้ง’ 

นวลพรรณ ล่ำาซำา ก็เพราะในช่วงที่ผลงานทีมชาติไทยย่ำาแย่เกือบทุก

ชุด ทำาให้กระแสฟุตบอลไทยตกต่ำาสุดขีด “มาดามแป้ง” ก็ขันอาสา

เข้ามากู้วิกฤตศรัทธา รับบทผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเป็น

ครั้งแรก โดยควบทั้งชุด U23 และชุดใหญ่ ซึ่งการเข้ามารับงานครั้งนี้

แม้จะเป็นเผือกร้อน แต่กระแสการตอบรับจากแฟนบอลและสื่อค่อน

ข้างดี

ประเดิมด้วย U23 ที่ ‘มาดามแป้ง’ ใช้คอนเนกชันระดมนักเตะ

ลูกครึ่งจากต่างประเทศมาผนึกกำาลังกับนักเตะในไทย แม้ผลงานจะ

กระท่อนกระแท่น แต่ก็สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าไปเล่น U23 ชิง

แชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้สำาเร็จ ต่อด้วยเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ ที่โชว์

ฝีมือประสานสิบทิศ ดึงนักเตะชั้นยอดจากทุกสโมสรทั้งในและต่าง

ประเทศมาได้มากที่สุดในรอบหลายปี และทำาผลงานรอบแรกได้อย่าง

ยอดเยี่ยม หากสามารถคว้าแชมป์อาเซียนคราวนี้มาครองได้ ฉายา 

“มาดามขี่ม้าขาว” ที่เข้ามากอบกู้วงการฟุตบอลไทยคงไม่หนีไปไหน

เป็นแน่แท้

3.‘ราชันอาเซียน’ ต้องคนนี้ ‘มุ้ย’  ธีรศิลป์ แดงดา สำาหรับ 

‘เทพมุ้ย’ ธีรศิลป์ หัวหอกทีมชาติไทยเป็น 1 ใน 30 ผู้เล่นชุดเอเอฟ

เอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ที่ถูกปรามาสว่าแก่เกินแกง สภาพโรยราลงไป

เยอะ แต่มาโน โพลกิง กุนซือทีมชาติไทย ยังเชื่อมั่นในศักยภาพว่า

เขาจะเป็นดาวยิงคนสำาคัญที่จะถล่มประตูให้ ‘ช้างศึก’ นอกจากเป้า

หมายการคว้าแชมป์แล้ว ตำาแหน่งดาวยิงสูงสุดอาเซียน ที่มุ้ยยิงได้ 

15 ประตูตามหลังนอห์ อลัม ชาห์ อดีตหัวหอกทีมชาติสิงคโปร์อยู่ 2 

ประตูยังเป็นที่หมายปองของธีรศิลป์ที่จะลบสถิติ เพื่อก้าวไปสู่ดาวยิง

ตลอดกาลของอาเซียน

เกมแรกยังฝืด แต่นัดท่ี 2 กับเมียนมา และดวลกับฟิลิปปินส์ มุ้ย 

กดคนเดียวนัดละ 2 ประตูผงาดแซงนอห์ อลัม ชาห์ เป็น 19 ประตู 

ขึ้นนำาดาวยิงอาเซียนตั้งแต่ยังไม่จบรอบแรก ผลงานตลอดระยะเวลา

กว่า 10 ปีในนามทีมชาติไทย จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมอบฉายา 

‘ราชันอาเซียน’ ให้กับธีรศิลป์ แดงดา

4.’หมึกต้นแบบ’ พล.อ.เดชา เหมกระศรี ด้วยความที่ ‘เสธ.

หมึก’ พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ เป็นคนที่ทำางานอยู่ตลอดเวลา แทบไม่เคยมีวันพัก แม้จะเจอ

สถานการณ์ โรคโควิด-19 แพร่ระบาด แต่ ‘เสธ.หมึก’ ก็ไม่เคยหยุด

นิ่ง สามารถดำาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน ทั้งในระดับชิง

แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประเภทต่างๆ และระดับ

นานาชาติ ทั้งรายการลู่ ‘แทร็ก เอเชียน คัพ 2021’ และจักรยาน

ทางไกลนานาชาติ ‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021’ เป็นเพียงชาติเดียว

ในทวีปเอเชีย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

อย่างเคร่งครัด และประสบความสำาเร็จอย่างมาก

ทำาให้หลายสมาคมกีฬาได้นำามาตรการดังกล่าวของสมาคมกีฬา

จักรยานฯ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดแข่งขัน จนได้รับการชื่นชมและ

ยกย่องจากหลายฝ่าย รวมทั้ง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็น ‘สมาคมต้นแบบ’ ในการจัดแข่งขันใน

รูปแบบ New Normal จึงเหมาะสมที่จะได้รับฉายา “หมึกต้นแบบ”

5.‘จอมเตะเลี่ยมทอง’ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หลังจากกวาด

แชมป์มาแล้วแทบจะทุกรายการ ‘เทนนิส’ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 

นักกีฬาเทควันโดสาวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลก จึงเป็นความหวัง

อันดับ 1 ในการลุ้นเหรียญทองจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 

ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พาณิภัคแบกแรงกดดันมหาศาลลง

แข่งขันในรุ่น 49 กก.หญิง ซึ่งชิงเหรียญทองกันตั้งแต่วันแรกหลังพิธี

เปิด “โตเกียวเกมส์” ซึ่งจอมเตะสาวไทยกรุยทางสู่รอบชิงชนะเลิศได้

สมราคา ก่อนเจอกับม้ามืดจากสเปน

สถานการณ์ในรอบชิงชนะเลิศเป็นไปอย่างใจหายใจคว่ำา 

เมื่อต่างฝ่ายต่างผลัดกันนำาผลัดกันตาม และสาวไทยตาม 1 แต้ม

ขณะเหลือเวลาไม่ถึง 10 วินาที ก่อนมาได้ลูกเตะสำาคัญในช่วง 7 

วินาทีสุดท้าย แซงชนะไปอย่างสนุกตื่นเต้น พร้อมคว้าเหรียญทอง

ประวัติศาสตร์ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำาเร็จ

6.‘โค้ชโสมหัวใจไทย’ ก็คือโค้ช ชเว ย็องซ็อก เบื้องหลังความ

สำาเร็จของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์

หลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งคือ 

‘โค้ชเช’ ชเว ย็องซ็อก โค้ชชาวเกาหลีใต้ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ง

ประเทศไทย ดึงตัวมาคุมทีมตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 หลังจาก 2 ปีที่ ‘โค้ช

เช’ เข้าไปคุมทีม จอมเตะไทยก็คว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกเกมส์

ได้เป็นครั้งแรกจาก ‘วิว’ เยาวภา บุรพลชัย และทำาเหรียญรางวัลให้

นักกีฬาไทยได้เรื่อยมา กระทั่งประสบความสำาเร็จสูงสุดกับเหรียญทอง

ของ ‘เทนนิส’ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ในโอลิมปิกเกมส์ 2020

‘โค้ชเช’ มักได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนกีฬาชาวไทยว่าเป็นโค้ช

ชาวเกาหลีหัวใจไทย ด้วยความทุ่มเทและมีอารมณ์ร่วมกับผลงาน

ของนักกีฬาไทยทุกการแข่งขัน จนถึงจุดที่ตัวโค้ชเองก็ต้องการเปลี่ยน

สัญชาติมาเป็นคนไทยเต็มตัว และเลือกชื่อไทยเตรียมไว้แล้วว่า ‘ชัช

ชัย ชเว’ แต่ขั้นตอนการขอสัญชาติยังอยู่ระหว่างดำาเนินการ ซึ่ง

เป้าหมายสูงสุดของ ‘โค้ชเช’ หลังจากสร้างนักกีฬาคว้าเหรียญทอง

โอลิมปิกเกมส์ได้แล้ว คือการพานักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

เกมส์ในฐานะโค้ชสัญชาติไทยนั่นเอง

7.‘สวิงสาวเจ้าสนาม’ เป็นของ ‘โปรจีน’ อาฒยา ฐิติกุล ใน

ปี 2021 นับเป็นปีทองของวงการกอล์ฟหญิงไทย เมื่อโปรสาวชาว

ไทยประสบความสำาเร็จคว้าแชมป์ได้หลายรายการ ซึ่งหนึ่งในคนที่

สร้างผลงานโดดเด่นที่สุดและต่อ

เนื่องที่สุด คือ “โปรจีน” อาฒ

ยา ฐิติกุล โปรสาววัย 18 ปี จาก 

จ.ราชบุรี ซึ่งคว้าแชมป์เลดีส์ ยูโร

เปียนทัวร์ ได้ 2 รายการ และติด

อันดับท็อปเทนอีก 13 รายการ 

พ่วงด้วยรางวัลนักกอล์ฟยอด

เยี่ยมและนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอด

เยี่ยม รวมถึงตำาแหน่งนักกอล์ฟ

ทำาเงินสูงสุดของทัวร์ในรอบปีที่

ผ่านมา เรียกว่าลงแข่งรายการ

ไหนเป็นต้องได้ลุ้นเกือบทุกครั้ง

นอกจากนี้ โปรจีนยังปิดฤดูกาลอย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าตั๋ว

เข้าร่วมแข่งขันแอลพีจีเอทัวร์ ซึ่งเป็นทัวร์กอล์ฟอาชีพสูงสุดของฝ่าย

หญิง กลายเป็นหนึ่งในโปรสาวสุดฮอตที่สื่อกอล์ฟทั่วโลกให้การจับตา

มองในปีหน้า

8.‘คู่ขนไก่สะท้านโลก’ ยกให้ ‘บาส ‘เดชาพล พัววรานุเคราะห์-

‘ปอป้อ’ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย หลังจากจับคู่แข่งขันแบดมินตันคู่ผสม

กันมานาน ปี 2021 นับเป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนเส้นทางตบลูกขน

ไก่ของ ‘บาส-ปอป้อ’ เมื่อสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง 8 รายการ จาก

ทั้งหมด 12 รายการที่ร่วมแข่งขัน จนทะยานขึ้นเป็นมือ 1 ของโลก

อย่างเต็มภาคภูมิ

เริ่มต้นด้วยการกวาด 3 แชมป์

รายการใหญ่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพช่วงต้นปี 

แม้จะพลาดหวังจากโอลิมปิกเกมส์ 2020 

เมื่อพลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศ

อย่างน่าเสียดาย “บาส-ปอป้อ” ก็กลับ

มาฮอตอีกครั้งช่วงปลาย

ปี เมื่อคว้าแชมป์ต่อเนื่อง

ถึง 5 รายการ โดยเฉพาะ 

2 รายการหลังสุดอย่าง ‘บี

ดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์’ และ ‘แบดมินตันชิง

แชมป์โลก’ ซึ่งส่งให้ทั้งคู่กลายเป็นแชมป์โลกประเภทคู่

คู่แรกในประวัติศาสตร์วงการขนไก่ไทย

9.‘หญิงปัท ชัดทุกช็อต’ จะเป็นใครไปไม่ได้ 

นอกจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ด้วยความ

ที่คุณหญิงปัทมาเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบ

ความสำาเร็จจนร่ำารวย ประกอบกับชอบ

เล่นกีฬาหลายอย่างทั้งว่ายน้ำา จักรยาน 

แบดมินตัน และยังมีใจรักกีฬาอย่างเต็ม

เปี่ยม จึงสนับสนุนส่งเสริมทุนให้วงการ

กีฬาทุกๆ ชนิดมาอย่างต่อเนื่อง และ

เมื่อเข้ามาเป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมิน

ตันฯ ก็สร้างนักตบลูกขนไก่ติดชาร์ต            

ระดับโลกมากกว่า 50 คน สร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์

โลก หรือได้แชมป์ระดับโลกจนนับไม่ถ้วน และยัง

ชัดเจนต่ออีกกับตำาแหน่งใหญ่ ‘ไอโอซีเมมเบอร์หญิง’ 

คนแรกของไทย และคนที่ 4 ของประเทศ เป็น ‘บอร์ด

โอซีเอ’ ทำางานระดับโลก และกีฬาในประเทศแบบไม่มี

หยุด จนเป็นที่รักของคนในวงการกีฬา

พร้อมกันนี้ คุณหญิงปัทมายังช่วยเผยแพร่

วัฒนธรรมไทย แต่งชุดไทยในงานสำาคัญตลอด ทำาให้ทั่วโลก

จดจำาวัฒนธรรมไทย และยังช่วยประสาน แก้ปัญหาให้สมาคม

กีฬาไทย กับสหพันธ์กีฬา เชื่อมโลกกีฬาให้แคบลง ให้ไทยเป็นที่รู้จักใน

สังคมมากขึ้น แม้จะต้องเดินทางตลอดประสานงานรอบด้าน แต่ก็ไม่มี

ถอยยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททำางานกีฬาระดับโลกมาตลอด เรียกว่า ‘หญิง

ปัท’ ชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มและจะยังชัดเจนต่อไป เพื่อวงการกีฬาไทย

ของเรา

10.‘นารีกู้วิกฤต’ สุดาพร สีสอนดี คือเจ้าของฉายา เพราะ

เหรียญทองแดงโทนของนักชกสาว ‘น้องแต้ว’ สุดาพร สีสอนดี 

ใน ‘โตเกียวเกมส์ 2020’ ทำาให้สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย 

โล่งอกที่ไม่ต้องกลับบ้านแบบมือเปล่าเหมือนเมื่อครั้ง ‘รีโอ 2016’ 

ที่สำาคัญเป็นการปลดล็อกเพราะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของนัก

ชกสาวไทยในระดับโอลิมปิกเกมส์ แต่กระนั้นก็ไม่ได้เป็นเครื่อง

การันตีว่าทีมมวยสากลของไทยประสบความสำาเร็จมากนัก 

เพราะเหรียญ หลักที่มาจากนักชกชายห่างหายจากเวที

โอลิมปิกเกมส์มาถึง 2 สมัยนับตั้งแต่ ‘รี

โอ’ จนถึง ‘โตเกียว’ แต่ถ้าเป็นทอง

ถือว่าเป็นโอลิมปิกเกมส์สมัยที่ 

3 ที่นักชกไทยไร้เหรียญกลับ

บ้าน เหรียญทองแดงของ 

‘น้องแต้ว’ ครั้งนี้เท่ากับเป็นการกู้วิกฤตให้กับ

สมาคมมวยสากลฯ ได้หวุดหวิด

11.‘พี่มีแต่ให้’ ฉายานี้ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม รับ

ไป สำาหรับนายสุชัยไม่ใช่น้องใหม่

ในวงการกีฬาไทยแต่อย่างใด ที่

ผ่านมา ‘สุชัย’ อยู่เบื้องหลังของ

วงการกีฬามาตลอดนับตั้งแต่

สมาคมมวยสากลสมัครเล่นฯ 

และสมาคมกีฬาว่ายน้ำาฯ หลังจาก

ขึ้นมารับตำาแหน่งนายกสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย

อย่างเต็มตัว ดูเหมือนดวงจะ

ถูกโฉลก แม้กีฬาโปรดจะไม่ใช่

เทนนิส แต่ด้วยการบริหาร

งานสไตล์ใจถึงพึ่งได้ ไม่หวัง

ผลประโยชน์ กล้าได้กล้าเสียมีโบนัส และส่งกำาลังใจให้กับ

นักกีฬาทุกครั้งก่อนเดินทางไปแข่งขัน รวมถึงมีโบนัสพิเศษ

หากนักกีฬาประสบความสำาเร็จกลับมา จนทำาให้ผลงาน

ของนักเทนนิสไทยเริ่มขยับไปในทิศทางที่ดีประสบความ

สำาเร็จในเกมระดับนานาชาติหลายรายการ

12.‘วาดาพาเพลีย’ ยกให้กับ ดร.ก้องศักด 

ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

ต้องยอมรับว่าช่วงครึ่งปีแรก 2564 ‘ดร.ก้อง’ ก้อง

ศักด ทำาท่าจะสอบผ่านสบายๆ งานกิจกรรมของ

ค่ายหัวหมากไม่มีอะไรให้ต้องกังวล ราบรื่นดี  แต่

ช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยเจอองค์กรต่อต้านสาร

ต้องห้ามโลก (วาดา) เล่นงานจนสะเทือนวงการ

กีฬาไทย และทั้งประเทศ ในข้อหาที่ไทยทำาผิดกฎ

เรื่องสารต้องห้าม ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญสาร

กระตุ้นของวาดา ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

ซึ่งวาดาก็ได้ส่งสัญญาณเตือนมาแล้วให้เร่งแก้ไข 

จะได้ไม่โดนแบน มีเวลาให้แก้ไขพอสมควร แต่

อย่างว่าแหละ ประเทศไทยต้องผ่านหลายขั้นตอน 

จากผู้ว่าฯ กกท.ขึ้นไปรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อน

จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งดูแล้ว ‘ดร.ก้อง’ ที่อยากแก้ไขให้

ทันใจจะขาด ก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆ ทำาอะไรไม่ได้ 

มัวแต่รอขั้นตอน จนเลยกำาหนดที่วาดาเดดไลน์มา เมื่ออยาก

ลองดีแบบนี้ ‘วาดา’ เลยออกคำาสั่งเด็ดขาด 

ลงโทษแบนไทย 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.

2564 ส่งผลให้นักยกน้ำาหนักไทย ที่

เพิ่งคืนชีพคว้าแชมป์โลกได้ แต่

ไม่มีธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา โดย

เฉพาะนักแบดมินตันคู่ผสม

ขวัญใจชาวไทย ‘บาส’ เดชา

พล พัววรานุเคราะห์-‘ปอ

ป้อ’ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ที่

คว้าแชมป์โลกที่สเปน เมื่อ 

19 ธ.ค.2564 ต้องเอาธง

สมาคมกีฬาแบดมินตัน

ไทยขึ้นสู่ยอดเสาแทน

ธงชาติไทย ที่ดู

เหมือนว่างานนี้ 

“ดร.ก้อง” รับ

หน้าไปเต็มๆ.

ส

‘ฉายาคนกีฬา’2564 คนเด่นประจำาปี มี ใครบ้าง

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ชเว ย็องซ็อก ‘บาส ‘เดชาพล พัววรานุเคราะห์-‘ปอป้อ’ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย

พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

ธีรศิลป์ แดงดา

พล.อ.เดชา เหมกระศรี 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำาซำา
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10 บันเทิงเทศ

เม� อวันเสาร-อาทิตย ท่ีผานมามีโอกาสไดไปเท่ียวท่ีอําเภอ

หัวหิน หลังจากท่ีไมไดไปมานานแสนนาน เน� องจากสถานการณ

ระบาดของโรคโควิด-19 ไดแวะไปนมัสการหลวงพอทวดท่ีวัดหวย

มงคลเสร็จแลว ก็อดไมไดท่ีจะตองแวะไปท่ีเรือนนํ้าผ้ึงหัวหินฟารม 

ท่ีอยูใกลๆ  วัด ซ่ึงเปนสถานทองเท่ียวท่ีสวยงาม กําลังฮิตในหมูนัก

ทองเท่ียวท่ีชอบเช็คอินของอําเภอหัวหิน

ชวงน้ีเขาหนาหนาวพอดี ตนไมดอกไมท่ีเรือนนํ้าผ้ึงหัวหินฟารม 

สวยงามมากเหลือเกินจนสุดท่ีจะบรรยายใหไดทราบ เพราะเจาของ

สวนน้ันไมใชใครอ� น คือ คุณผ้ึง ณัฐธัญ บุญพิทักษ คนเกาแกใน

วงการรานอาหารเปนเจาของหม่ีกรอบชางรังวัด ท่ีรูจักกันเปนอยาง

ดีท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงเปนผูท่ีหลงใหลในธรรมชาติ ไดใชความ

ต้ังใจทุมเทท้ังกําลังกายกําลังใจ และท่ีสําคัญคือ กําลังเงิน ใชเวลา

มากกวา 1 ป เนรมิตพ้ืนท่ีดินแปลงสวยติดถนนมากกวา 3 ไร จน

เปนสวนสวยงามใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวตามธรรมชาติของอําเภอ

หัวหิน โดยไดนําหินกอนใหญๆ  หลายรอยกอน บางกอนมีนํ้าหนัก

มากกวา 30 ตัน มาตกแตงใหเขามุมกับนํ้าตกท่ีเนรมิตข้ึนมา และ

เพราะคุณผ้ึงเธอเปนคนราเริงใจสปอรตมีเพ� อนฝูงมาก จึงหาได

ตนไม โบราณใหญๆ  ทรงสวยท่ีมีท้ังตนไมทองถ่ิน คือ ตนแจง ตน

นางกวักแฝดคูกับตนกําแพงเจ็ดช้ัน ตนพะยอม ตนหวา ตนมะหาด

หรือขนุนปา ตนชุมแสง ฯลฯ รวมท้ังไมผล เชน เกาลัด มะไฟ ชมพู

มะเหม่ียว และท่ีสําคัญ คือ ตนมะปรางหวาน ท่ีมีอายุมากกวา 70 

ป และยังมีกลวยไมสวยๆ จากหลายแหลง ไมดอกตางๆ อีกมากมาย 

แมกระท่ังตนทิวลิปหลากสี คุณผ้ึงเธอก็ยังหามาประดับไวในสวน

เพ� อใหนักทองเท่ียวไดชมการจัดสวนของเรือนนํ้าผ้ึงหัวหินฟารม

น้ีก็โดยฝมือของนักจัดสวนมืออันดับตนๆ ของประเทศท่ีมีผลงาน

มากมายเปนท่ีรูจักกันอยางดี

เดินเขามาภายในสวนจะพบกับมุมกาแฟ เคร� องด� มและมุม

ทําขนมไข ขอแนะนําใหส่ัง นํ้าสับปะรดนํ้าผ้ึงโซดา 

มาชิมกอนเปนอันดับแรก แลวถือเดินเขาไปภายใน

สวนพรอมท้ังถายรูปท่ีมีหลายมุมสวยๆ ใหเลือกถายได

ตามใจชอบ สําหรับคนสูงอายุอยางผมเดินไป 1 รอบ 

ก็ขอกลับมาน่ังท่ีโตะจิบกาแฟแกลมขนมไขท่ีทําสดๆ 

ใหมๆ  หอมกรุน หวานกรอบอรอย มองธรรมชาติท่ีถูก

ประดิษฐข้ึนมาจนสวยงาม ขนาดท่ีวาเจาของท่ีดินเดิม

หรือผูท่ีเคยผานไปมาคงจําไมไดแน�ๆ  วา ท่ีดินตรงน้ี

สภาพเม� อกอนมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร

ทีมท่ีมาเท่ียวดวยกันเดินชมสวนถายภาพจน

ครบ กลับมาน่ังสงไลนไปเยาะเยยเพ� อนฝูงท่ีไมไดมา

แลว ถึงเวลาอาหารซ่ึงโซนท่ีน่ังกินอาหารจะมี 2 โซน 

คือ ดานหนาและดานใน มีสวนปาอยูตรงกลาง มองเห็นนํ้าตกไดยิน

เสียงอยางชัดเจนแถมดวยนํ้าไหลจากในลําธารเล็กๆ เหมือนน่ังอยู

ในปาสวยๆ อยางน้ันเชียว

ท่ีเรือนนํ้าผ้ึงน้ีมีเมนูอาหารไมมากนักเปนอาหารงายๆ แตมี

รสชาติอรอย เพราะคุณผ้ึงเธอเปนคนท่ีพิถีพิถันในเร� องวัตถุดิบท่ีตอง

เลือกชนิดท่ีดีท่ีสุดไมอยางน้ันหม่ีกรอบชางรังวัดไมโดงดังยาวนานจน

รูจักกันไปท่ัวจนถึงปจจุบันน้ี ไดคัดเลือกเมนูเด็ดๆ โดยแมครัวฝมือ

เย่ียมและถาวางตัวคุณผ้ึงเองก็จะลงมือเปนแมครัวดวยตนเอง เร่ิม

ตนจาก หม่ีกรอบเสวย เพราะตัวคุณผ้ึงเปนเจาของหม่ีกรอบเอง จึง

นําเอาหม่ีกรอบของเธอมาเพ่ิมถ่ัวงอกสดใหม ใบกุยชาย แถมดวย

พริกข้ีหนูสดๆ มาใหแกลม เวลากินจะเพลิดเพลินเปนอยางย่ิง

ปลาทรายทอด อยูหัวหินเมืองทองเท่ียวชายทะเลท้ังทีไมมี

ของทะเลมาใหชิมก็จะผิดไป ปลาทรายทอดของท่ีน่ีจะเลือกเอาปลา

ทรายสดๆ ท่ีข้ึนจากทะเลมาเลาะเอากางออกแลวหมักเคร� องปรุง

สูตรพิเศษ เวลาลูกคาส่ังก็นําไปทอดในนํ้ามันใหมๆ  ยกออกมาเสิรฟ

รอนๆ รสชาติของปลาทรายนักชิมก็คงรูกันดีวาอรอยขนาดไหน 

ขนาดเขียนถึงนํ้าลายก็ยังสอออกมาเลยครับ

ยําถ่ัวพู คุณผ้ึงเธอมีท่ีดินวางๆ ริมร้ัวก็ปลูกถ่ัวพูปลอดสารพิษ

เอาไว เวลาลูกคาส่ังก็เก็บสดๆ มาลวกพอสุกแลวยํา รสชาติฝมือคน

พ้ืนบาน อรอยขนาดตองส่ังเปนจานท่ีสองเชียว

ไกทอดเรือนนํ้าผ้ึง แมครัวทําไดรสชาติอรอยมากถึงขนาดเอา

ช� อรานมาต้ังช� ออาหารก็ตองเช� อใจไดแตถาไมชอบไกทอดก็ตองส่ังไก

ยางเรือนนํ้าผ้ึงท่ีใชไกไทยแทๆ  นํามาหมักกับเคร� องปรุงสูตรพิเศษจน

เขาเน้ือยางจนสุกพอดีมีนํ้าจ้ิมใหเลือกท้ังนํ้าจ้ิมแจว นํ้าจ้ิมหวาน รับ

ประกันวาไดกินแลวจะตองติดใจครับ

อยาลืมเปนอันขาดคือ เมนูสมตํา ของท่ีน่ีไมใชสมตําธรรมดาๆ 

ท่ัวๆ ไป เปนสูตรเฉพาะเคยตําถวายมาแลว เพียงแคไดตักนํ้าสมตํา                                                        

แซบๆ ชิมก็จะสัมผัสความอรอยไดทันที มีใหเลือกทั้ง สมตําผลไม 

สมตําไทย สมตําทะเล สมตํากุงทอด ฯลฯ

ผูท่ีช� นชอบนองหมามาท่ีเรือนนํ้าผ้ึงจะตองติดใจกับสุนัขพันธุ

ชิบะ ท่ีคุณผ้ึงเธออุมข้ึนเคร� องบินจากประเทศญ่ีปุนถึง 5 ตัว ซ่ึงสุนัข

พันธุน้ีเปนสุนัขท่ีฉลาด ซ� อสัตย น�ารักน�าเอ็นดู เปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก

มีประวัติความเปนมาจนถึงกับมีอนุสาวรียสุนัขพันธุชิบะอยูท่ีหนา

สถานีรถไฟชิบูยา ของญ่ีปุนจนถึงทุกวันน้ี

เรือนนํ้าผ้ึงมีอุปกรณปองกันไวรัสโควิด-19 อยางครบครันครับ 

ไดเดินเท่ียวชมสวนสวยๆ และกินอาหารอรอยๆ อยางน้ีคุมมากครับ 

ขากลับอยาลืมซ้ือพันธุไมดอกไมสวยๆ ท่ีคุณผ้ึงเธอเพาะเอาไวขาย

และหม่ีกรอบชางรังวัดท่ีทําสดๆ ใหมๆ  ท่ีรานเก็บไวไดนานและขนม

ไขกลับมาฝากคนทางบานดวยครับ

สวนสวย อาหารอรอยที่
เรือนนํ้าผึ้งหัวหินฟารม  

อําเภอหัวหิน

ช� อ เรือนน้ําผึ้งหัวหินฟารม

เจาของ คุณณัฐธัญ (ผึ้ง) บุญพิทักษ

สถานที่ วัดหวยมงคล (หลวงพอทวด) หัวหิน จากหัวหินซอย 112 ขับรถตามถนนหัวนา-หวยมงคล จะ

ผานเรือนน้ําผึ้งหัวหินฟารมกอนจะถึงวัด หรือถาออกจากวัดถึงแยกไฟแดง เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 500 เมตร ก็จะ

ถึง เปดบริการตั้งแตเวลา 10.00-19.00 น.โทรศัพท 08-9866-6773

ซอร์คลิฟฟ์ ริชาร์ด กับเอลวิส 

เพรสลีย์ เอาชนะบรรดาศิลปินหนุ่ม

สาวทรงอิทธิพลแห่งยุคนี้ ด้วยการ

เป็นศิลปินบนปฏิทินที่มีคนต้องการมากสุด

สำาหรับปี 2022

คลิฟฟ์เจ้าของตำานานเพลง Young 

Ones วัย 81 กับเจ้าพ่อร็อกแอนด์ โรล  

เอลวิสที่เสียชีวิตไปในปี 1977 คว้าอันดับ

หนึ่งและสองในชาร์ตยอดขายปฏิทินเพลง 

หรือ music calendar sales chart

ตำานานรุ่นเก่าทั้งสองคน เอาชนะได้

ทั้งแฮร์รี สไตล์ส สตาร์บอยแบนด์จาก 1D 

(One Direction) วัย 27 ซึ่งประสบความ

สำาเร็จอย่างมหาศาลในการผันตัวมาเป็น

ศิลปินเดี่ยว แต่หนุ่มน้อยรายนี้ก็ยังเข้ามา

เป็นอันดับสามเท่านั้น

ส่วนอันดับสี่ เป็นของเจ้าหญิงเพลง

ป๊อปชาวออสซี ไคลีย์ มิน็อก วัย 53 ที่ก็

เอาชนะคู่แข่งที่เป็นศิลปินสาวรุ่นใหม่ได้

อย่างราบคาบ 

โดยศิลปินหญิงที่ตบเท้าเข้ามาได้ใกล้

สุดคือ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ที่อยู่ถึงอันดับ 9 เป็น

นักร้องสาวต่างรุ่นเพียง 2 คนที่ติดท็อปเท็น 

ของ Music Calendar Chart ของ Calendar 

Club

แต่ โดยรวมแล้ว ปฏิทินจากบรรดา

สโมสรฟุตบอลยังคงเป็นที่ต้องการมากสุด 

และทีมที่มาเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตก็คือ 

ทีมขวัญใจมหาชนอย่างลิเวอร์พูล ที่เฉือน

เอาชนะคู่แข่งอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

สำาหรับยอดขายปฏิทินที่มากที่สุดเป็นปีที่ 4 

ติดต่อกัน

สำาหรับเซอร์คลิฟฟ์ ซึ่งสามารถขาย

ปฏิทินไปหลายล้านชิ้น นับตั้งแต่ออกมาครั้ง

แรกในปี 1979 ก็เลยต้องหลุดจาก 10 อันดับ

แรกไป แม้จะถ่ายภาพเปลือยท่อนบนเพื่อ

แฟนๆ ผู้คลั่งไคล้แล้วก็ตาม

นาตาลี เทย์เลอร์ แห่ง Calendar Club 

กล่าว “คลิฟฟ์ยังคงเป็นเจ้าแห่ง Calendars 

แต่ตอนนี้หล่นจากอันดับ 7 ในเมนชาร์ต ซึ่ง

รวมปฏิทินทุกประเภท ไปอยู่ที่อันดับ 11

ส่วนปฏิทินเกี่ยวกับรายการทีวีที่มา

‘ปู่คลิฟฟ์’ฮอตเว่อร์!ทุบศิลปินหนุ่มสาว 

ครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตปฏิทินปี2022

เป็นอันดับหนึ่ง คือ Friends ซิตคอมอมตะขวัญใจ

อเมริกันชน แม้ว่าเอพิโสดล่าสุด จะออกอากาศเมื่อ 

2004 หรือเกือบ 20 ปีที่แล้วก็ตาม โดย Mrs.Brown’s 

Boys ซิตคอมเมืองผู้ดีของทาง BBC ตามมาเป็นอันดับ

สอง.

TOP TEN 2022 Calendars

Music

1.คลิฟฟ์ ริชาร์ด

2.เอลวิส เพรสลีย์

3.แฮร์รี สไตลส์

4.ไคลีย์ มิน็อก

5.บีทีเอส

6.ลิตเติล มิกซ์ 

7.ร็อบบี วิลเลียม

8.แดเนียล โอดอนเนลล์

9.เทย์เลอร์ สวิฟต์

10.ควีน

All Categories

1.ลิเวอร์พูล (ฟุตบอล)

2.แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ฟุตบอล)

3.เมโม อิมเมจ คาเลนดาร์ (เบสิค)

4.ค็อกคาปู (สุนัข)

5.ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ (ฟุตบอล)

6.เฟรนด์ส (เอนเตอร์เทนเมนต์)

7.เชลซี (ฟุตบอล)

8.มี ทู ยู เฮาส์ โฮลด์ แพลนเนอร์ (แพลนเนอร์)

9.อาร์เซนอล (ฟุตบอล)

10.ลิเวอร์พูล เอฟซี เลเจนด์ส (ฟุตบอล)

interthaipost69@gmail.com
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คลิฟฟ์ ริชาร์ด เอลวิส เพรสลีย์

แฮร์รี สไตลส์ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
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11บันเทิงไทย

ยูทูบเป็นหลักครับ แต่ยังมีถ่ายภาพยนตร์ 2 เรื่องที่จะฉายปีนี้                                                                     

และเตรียมงานเพลง ฝากติดตามด้วยนะครับ เดือนกุมภาพันธ์

นี้”

ได้บวชเรียนในปีที่ผ่านมา ทำาให้พระเอกหนุ่มขวัญใจสาว

วายอย่าง สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์ นำาสิ่งต่างๆ ตอนบวชมา

ปรับใช้ในชีวิต “ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สิงมีโอกาสได้บวชเรียน สิ่ง

ที่เรียนรู้จากตอนบวชคือเราต้องมีสติรู้เสมอว่าเรากำาลังทำาอะไร 

ตอนไหน แล้วพอได้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง พอเรามีสติได้

กำาหนดรู้ว่าเรากำาลังทำาอะไรอยู่ มันดีมากจริงๆ และหนึ่งสิ่งที่

อยากทำาในปีนี้ให้สำาเร็จคือการเตรียมความพร้อมสำาหรับการ

ไปเรียนต่อ ต้องเห็นความก้าวหน้าตรงนี้ ต้อง

พร้อมมากกว่าเดิมจากปีก่อนๆ หรือถ้าเป็นไป

ได้ก็อยากจะบินไปเรียนต่อช่วงปลายปีเลย

ครับ แล้วก็มีแพลนจะซื้อบ้านหลังเล็กๆ 

อยู่คนเดียว เพราะคุณพ่อไม่ยอมย้ายมา

อยู่ด้วยครับ

ผลงานของสิงปีที่ผ่านมาหลักๆ 

ก็มีซีรีส์ 2 เรื่องครับ ถ่ายจบปุ๊บก็ออน

แอร์เลยคือเรื่อง Baker Boys รักของผม 

ขนมของคุณ ทาง GMM25, ซีรีส์ Paint 

With Love ใส่รักป้ายสี ทาง POPS TV, 

ช่อง 3 นอกจากนี้ยังมีผลงานคัฟเวอร์เพลง

ของค่ายเลิฟอีส ชื่อเพลง ลืมไป โดยมีน้องคอป

เตอร์ มาร่วมร้องแรปด้วย และมีแฟนมีตติ้งเล็กๆ 

รวมตัวแฟนคลับ แต่เป็น Virtual Fan Meeting ของ

ทาง IGNITE จริงๆ มีอีกเยอะมากเลย แต่ถ้าเป็นโปร

เจ็กต์ใหญ่ๆ ก็ประมาณนี้ครับ

ส่วนในปีนี้ก็ยังมีโปรเจ็กต์แน่น

อีกแล้วครับ มีซีรีส์ 2 เรื่อง

ที่จะต้องถ่ายทำา กำาหนด

ลอด 1 ปีที่ผ่านมาหลายคนต้องพบเจอกับปัญหา

ทั้งเรื่องงาน เรื่องสุขภาพ ทำาให้เกิดการเรียนรู้และ

นำามาปรับปรุงพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ก้าวเดินต่อไป

อย่างมั่นคง โดยเฉพาะในวงการบันเทิง ที่เหล่าคนดังได้ออกมา

เปิดใจถึงปีที่ผ่านมาว่าได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง และรวมถึงในปีนี้มี

อะไรใหม่ๆ ที่ตั้งเป้าเอาไว้บ้าง

โดย นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ พระเอกหนุ่มจากสังกัด

จีเอ็มเอ็มทีวี ที่เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมามีงานแบบต่อเนื่องจนน่า

อิจฉา ได้เปิดเผยว่า “ปีที่แล้วสิ่งที่ผิดพลาดก็น่าจะเป็นเรื่องการ

ลงทุนที่ผิดพลาดไป เพราะเราไม่ได้ศึกษาให้ดีพอและรีบเกิน

ไป แต่พอเรารู้ตัวเราก็รีบแก้ไข ผมว่ามันก็โอเคครับ คือเรารู้ตัว

แล้วเราก็ได้ปรับตัวให้สถานการณ์มันดีขึ้น และปีที่แล้วผมเอง

ได้เล่นละครเป็นครั้งแรก คือที่ผ่านมาผมเล่นแต่ซีรีส์ ซึ่งการ

เล่นซีรีส์กับละครมันจะต่างกัน ทำาให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้

ทำางานในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผมแฮปปี้มากๆ ในปีนี้ก็เลยตั้งใจ

ว่าอยากพัฒนาตัวเอง อยากเล่นละครให้ดีขึ้น อยากจะเก่งขึ้น

เรื่อยๆ ครับ

เรื่องงานปีที่ผ่านมาถือว่าโอเคนะครับ มีซีรีส์ รักใช่ไหมที่

หัวใจต้องการ I Need Romance ที่เล่นกับพี่แพนเค้ก เขมนิจ 

ตอนนี้มีใน Netflix ครับ ผลตอบรับก็ดีนะครับ อย่างน้องในค่าย

เขาก็มาบอกว่าดูเรื่องนี้ด้วย ก็ดีใจครับ น้องเราเองดูงานเราด้วย 

และมีเรื่อง อุ่นไอในใจเธอ Put Your Head On My Shoulder 

ที่ออนแอร์ใน WeTV อันนี้เป็นซีรีส์ที่รีเมกจากของจีนครับ ออน

แอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ดีใจที่มีผลงานเราให้แฟนๆ 

ต่างชาติได้ดูด้วยครับ อีกเรื่องก็ The Comments ทุกความคิด

เห็น…มีฆ่า ออนแอร์ไปแล้วทาง GMM25 ส่วนงานในปีนี้ก็มี

ละครเรื่อง วานวาสนา ทางช่องวัน 31 เวลา 20.20 น. และ 

The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ป น่าจะเริ่มถ่ายเดือนเมษายน

นี้ ออนแอร์ทาง GMM25 ช่วงปลายปีครับ แล้วก็มีคอนเสิร์ต 

POLCA THE JOURNEY ถ้าปีนี้สถานการณ์ โควิดดีขึ้นก็คงได้

เจอกันครับ”

ด้านหนุ่ม กอล์ฟ-พิชญะ นิธิไพศาลกุล เผยว่า ปีที่

ผ่าน มาแม้ โควิดจะกระทบกับเรื่องงาน แต่ก็พยายามปรับตัว                 

เพื่อให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปให้ได้ “ปีที่ผ่านมากอล์ฟได้รับอะไรมาก

ขึ้น เริ่มต้นทำาธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น เรียนรู้เกี่ยวการลงทุน ซึ่งเหมือน

เราโตขึ้น การลงทุนอะไรแบบนี้ก็ต้องวางแผนทั้งทางด้านการ

เงินและการใช้ชีวิต ก็แพลนไว้ในปีนี้อยากให้บ้านที่กำาลังเตรียม

สร้างสำาเร็จและราบรื่นครับ เพราะเป็นบ้านหลังแรกของ

กอล์ฟ ใส่ไอเดียกับสถาปนิกเต็มที่มาก กอล์ฟตื่น

เต้นมากที่จะได้เห็นบ้านของกอล์ฟเร็วๆ และ

อยากให้ youtube มี 1 ล้านซับ ใกล้แล้ว

ครับ และอยากไปดู music festival ที่

ต่างประเทศด้วยครับ 

ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตใน

สถานการณ์แบบนี้ ก็ระมัดระวังใน

การใช้ชีวิตมากขึ้น ดูแลสุขภาพ ความ

สะอาดของตัวเองมากขึ้น อย่างซื้อ

หรือเอาของเข้าบ้าน กอล์ฟก็จะพ่น        

สเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนตลอด เรื่องโค

วิดที่กระทบเรื่องงาน ก็ปรับตัวเอา อย่าง

ถ่ายในพื้นที่ส่วนตัว และพยายามคิดหาคอน

เทนต์ที่ไม่ต้องออกไปข้างนอก ปีที่ผ่านมา

งานของกอล์ฟก็จะเป็นงาน

ต
ออนแอร์ก็น่าจะกลางๆ ถึงปลายปีหน้าเลย และก็มี

แฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่น แต่ต้องรอว่าจะจัดเป็นแฟนมีตติ้ง

สดๆ เลย หรือจะเป็น Virtual Fan Meeting แต่จริงๆ ก็

อยากเจอแฟนๆ ทุกคนเหมือนกัน ของญี่ปุ่นนี่คือเป็น

โปรเจ็กต์ OFFICIAL FAN คือทางศิลปินของญี่ปุ่นเขา

ก็จะมี OFFICIAL FAN ของเขา ก็จะมีโปรเจ็กต์ต่างๆ

ไม่ว่าจะมีโฟโต้บุ๊ก กอด หรือปฏิทิน อะไรแบบนี้ครับ 

อย่างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็จะมีแฟนมีตติ้ง

ที่เป็นคริสต์มาสอีฟ เป็นแฟนทอล์กเล็กๆ น้อยๆ ที่จะ

มาเซอร์ไพรส์แฟนคลับ โดยต้องเป็นสมาชิก OFFICIAL 

FAN ก่อน ถึงจะสามารถเข้าไปดูได้ครับ แล้วก็มี

คอนเสิร์ตที่ถูกเลื่อนมา อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดช่วง

ไหนของปีเหมือนกันครับ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วย

นะครับ”

นางเอกสาวจากช่อง 7 HD มุกดา นรินทร์

รักษ์ ที่มีความตั้งใจว่าปีนี้จะลุยธุรกิจส่วนตัวให้

สำาเร็จ “ที่ผ่านมาเราต้องเจอกับสถานการณ์

โควิด-19 เป็นอะไรที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิด

ขึ้นในชีวิตค่ะ อย่างเช่นการทำางานที่จู่ๆ เรา

ก็ต้องหยุดกลางอากาศกันเลย เป็นความ

รู้สึกใหม่ที่เราไม่เคยเจอ มันเป็นสิ่งที่ทำาให้

เราได้เรียนรู้ว่า จากนี้เราควรจะต้องหาอะไร

ทำาเพิ่มเติม หรือไม่ก็จะต้องรู้ว่าเราควรจะ

เซฟเงินอย่างไร เมื่อมีปัญหาอะไรแบบนี้ใน

อนาคต ด้วยอาชีพอย่างเรา คือการเป็นนัก

แสดง ในหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ มุกถือว่าเป็นปีที่

ทำาให้เราได้มุมมองใหม่ๆ มากขึ้นในหลายๆ 

เรื่องเลยค่ะ

ส่วนในปีนี้ 2565 มุกมีแพลนการทำาธุรกิจส่วน

ตัว ซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าภายในปีนี้เราจะทำาสำาเร็จ

หรือเปล่า เพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเหมือนกัน 

แต่ถ้ามีโอกาส มุกก็อยากทำาให้มันสำาเร็จ เป็นรูปเป็นร่าง

มากขึ้น สำาหรับธุรกิจที่ตั้งใจทำาจะเกี่ยวกับอาหารเสริม

ค่ะ อยากทำาแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา มุกศึกษาตัว

ธุรกิจนี้มาได้สักระยะแล้ว แต่อย่างที่เราทราบกันว่า 

ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เลยยังไม่เหมาะที่

จะเริ่มต้นในการลงทุน หากสถานการณ์ โควิด-19 

ดีขึ้นกว่านี้อีกสักนิด ก็จะเริ่มทำาค่ะ

ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกปีที่ดีค่ะ สำาหรับผล

งาน มุกมีละครเรื่องคู่แค้นแสนรัก ที่กลับมารี

รัน แล้วก็เรื่องโซ่เวรีที่มีโอกาสได้ไปออกอากาศ

ที่ประเทศจีน และกลับมารีรันอีกครั้ง แล้วก็ยัง

มีละครเรื่องมัสยา ที่มุกแสดงกับพี่มิกค์ไปออก

อากาศที่จีนด้วย ในส่วนของงานละครปีนี้ ก็

จะมี เขยบ้านไร่ สะใภ้ไฮโซ รวมถึงละครเรื่อง

บ่วงวิมาลา ซึ่งมุกไปเล่นรับเชิญ เพราะว่าเป็น

ภาคต่อมาจากละครเรื่องโซ่เวรี นอกจากนั้นก็

ธุรกิจของครอบครัว คือโฮมสเตย์ บ้านในหมง 

ที่ จ.ระนอง ยังคงดำาเนินการอยู่นะคะ” 

ปิดท้ายกันที่พระเอกสุดฮอต เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ ไพศาล

เปิดเผยว่า “ปีที่ผ่านมาตัวผมได้เรียนรู้กับการดูแลตัวเองมาก

ยิ่งขึ้น ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องสุขภาพ หรือการออกไปเจอผู้คน ผมได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น 

รวมถึงครอบครัวด้วย ผมมองว่าปีที่ผ่านมากับสถานการณ์ต่างๆ 

ทำาให้เรามองเห็น เรียนรู้ และปรับตัว สอนให้เราระมัดระวังตัว

มากยิ่งขึ้นครับ ส่วนปีนี้ที่ตั้งใจไว้คืองานครับ ผมยังต้องพัฒนา

ตนเองต่อไปในเรื่องของการทำางานทุกด้าน และผมก็มองเรื่อง

การเรียนภาษาต่างชาติเพิ่มเติมด้วย เพื่อที่เราจะสื่อสารกับ

แฟนๆ ของเราที่เป็นต่างชาติ รวมถึงอนาคตหากเรามีโอกาสได้

ทำางานร่วมกับต่างชาติ เราจะได้ไม่ติดขัดครับ

ปีท่ีผ่านมาสำาหรับตัวผมเองถือว่าเป็นอีกปีท่ีดีนะครับ ในส่วน

เรื่องของงาน อย่างละครโซ่เวรี ท่ีมีโอกาสได้ออกอากาศท่ีประเทศ

จีน และช่อง 7HD นำากลับมารีรันอีกคร้ัง ซ่ึงก็ได้รับความนิยมจาก

แฟนละครพอสมควรทีเดียวครับ สำาหรับปีน้ีผมจะมีละครเรื่อง เขย

บ้านไร่ สะใภ้ไฮโซ, ชาติพยัคฆ์, คมนักเลง และรับเชิญในละคร

เรื่องบ่วงวิมาลา ซ่ึงท้ัง 3 เรื่องน้ีเป็นละครคนละแนว แล้วคาแรก

เตอร์แต่ละเรื่องของผมในละครก็ต่างกันมากๆ อยากขอให้แฟนๆ 

ให้กำาลังใจในทุกๆ ผลงาน ทางช่อง 7HD กด 35 ครับ” 

คนบันเทิงเริ่มต้นปีเสือ

เรียนรู้ข้อผิดพลาดสู่การพัฒนาตัวเอง

พิชญะ นิธิไพศาลกุล

ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ปราชญา เรืองโรจน์ 

มุกดา นรินทร์รักษ์

หัสวีร์ ภัคพงษ์ ไพศาล



12 ขาวประชาสัมพันธ

เพ� อผูปวยโรคไต    นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย เปดงานประกวด "ผูปวย

ลางไตทางชองทอง สุขภาพดี อิสระเสรี ชีวีมีสุข แหงชาติ พ.ศ. 2564”  รวมกับ 7 ภาคีองคกร 

เพ� อคนหาผูปวยฟอกไตที่มีความเปนเลิศดานตาง โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายก

สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และ นพ.จักรกริช โงวศิริ รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ รวมดวย ที่  โรงแรมแบงค็อก แมริออท มารคีส ควีนสปารค กรุงเทพฯ

รวมดาว      ทีมเจาหนาที่สสจ.ภาคใตผูทํางานในโครงการ To Be Number One รวมถาย

ภาพเปนท่ีระลึกในการแขงขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 

2022 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต เม� อเร็วๆนี้ที่ภูเก็ต สแควรฮอลล 1 ศูนยการคาจังซีลอน 

จังหวัดภูเก็ต

กองทุนเพ� อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) รวมกับธนาคารโลก และคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ขอเชิญนักวิจัยทางการศึกษาและผูสนใจเขา

รวม การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเร� อง

แนวทางการวัดผลทักษะอารมณและสังคม 

(Social and Emotional Skills Workshop) เวที

ประชุมระดับนานาชาติ เพ� อแลกเปลี่ยนองค

ความรูแนวคิดเร� องทักษะอารมณสังคม พบกับ 

ศ.โอลิเวอร จอหน วิทยากรผูเชี่ยวชาญดาน

การวัดประเมินผลทักษะอารมณและสังคม

จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร เบิรกลีย และ 

ซาราห เอล วาซซิ ที่ปรึกษาดานการศึกษา

จากธนาคารโลก ระหวางวันที่ 31 มกราคม 

– 4 กุมภาพันธ 2565 พรอมลามตลอดการ

อบรมโดยไมเสียคาใชจาย ดีเดย! สําหรับผูที่

สนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมการประชุม

ไดแลวตั้งแตวันนี้ – 5 มกราคม 2565 ทาง 

https://research.eef.or.th/social-and-emo-

tional-skills-workshop/  (รับจํานวนจํากัด)

ศูนยการคาเดอะมอลล มอบของขวัญ

สุดพิเศษ ในวันเด็กแหงชาติประจําป 2565 

จัดงาน “THE MALL KIDS FUNTASIA” 

นําโดย HERO ตัวนอย นองไฟซัล นากิ๊บ 

ภายใตคอนเซ็ปต “KIDDO HERO” ชวนนองๆ

หนูๆ แปลงรางเปนเหลาซุปเปอรฮีโรทําความดี  

สนุกสนานไปกับ AR GARE พรอมเปดโลก

แหงจินตนาการสุดสรางสรรคกับ “ฟารมสนุก” 

ใหเหลาฮี โรตัวนอยไดสนุกกับกิจกรรมดูแล

ฟารม พรอมเอาใจนองๆ ที่ช� นชอบความเร็ว

กับ GO KART KID และยิ้มรับวันเด็กกับ

กิจกรรมกลองสุมสุดเซอรไพรส เพลิดเพลิน

ไปกับแฟช่ันโชวสุดน�ารักของเหลาซุปตารตัวจ๋ิว 

รับชมและเปนกําลังใจในการประกวดรอง 

เตน ชิงถวยประทาน สนุกสุดมันสไปกับกิจกรรม

เสริมทักษะอ� นอีกมากมาย งานจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 5 – 12 มกราคม 2565 ที่ เดอะมอลล

ไลฟสโตรทาพระ, และ เดอะมอลล บางแค 

,วันที่ 5 - 9 มกราคม 2565 เดอะมอลล

ไลฟสโตรงามวงศวาน, วันที่ 6 - 9 มกราคม 

2565  เดอะมอลล บางกะป และวันที่ 8 - 9 

มกราคม 2565 เดอะมอลล โคราช   

สรางสถิติใหม!! ปดสนามสุดทาย

สงทายป 2021 ไปเปนที่เรียบรอยสําหรับ

การแขงขันรถ DRAG อีกหนึ่งรายการใหญ

ของประเทศไทย "NITTO KING OF DRAG 

2021" ณ สนามบางกอกแดรกอเวนิว คลอง 5 

ท่ีมีรถกระบะเขารวมการแขงขันอยางมากมาย

ในสนามนี้   โดยไฮไลทสําหรับการแขงขัน

เปนการแขงขันรุน "รถบานยางบาง NT420SD" 

ซึ่งรถที่เขาทําการแขงขันทุกคนจะตองใชยาง 

NITTO NT420SD ในการแขงขัน ซึ่งแชมป

สําหรับในการแขงขันรุนนี้ ตกเปนของ อูเอ 

& ปอบ คลอง 7 ที่สรางสถิติใหมเขาเสนชัย

ดวยเวลา 10.6 วินาที!! สรางเสียงเชียรดัง

ลั่นไปทั้งสนามกับลีลาการควบคุมรถที่เหนือ

กวาใคร โดยเริ่มมีจําหน�ายทั้งหมด 6 ขนาด 

ราคาเริ่มตนเสนละ 4,650 บาท สามารถหา

ซื้อไดที่ ราน GRIP ทุกสาขา และ ตัวแทน

จําหน�ายยางนิตโตะไทร ทั่วประเทศ ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.nittotire.

in.th หรือ Facebook : Nitto Tire Thailand

ส.ขอนแกนฟูดส หรือ SORKON ขอ

ตอนรับเทศกาลแหงความสุข สงทายปเกา

ตอนรับปใหม เปดตัว “ชุดของขวัญปใหม 

ส.ขอนแกน 2565” เพ� อมอบใหแทนความ

รูสึกดีๆ แดคนที่คุณรัก ผานเซ็ตผลิตภัณฑ 

2 ชุด ไดแก (1) ชุด ส.สุขใจ (ราคา 199 บาท) 

มากับ 4 มิติแหงความกรอบจากสินคาคุณภาพ

ขายดี ชุดเล็กกะทัดรัดท่ีจัดในกลอง มาใหอรอย

แบบอิ่มเอมความอรอยและความสุขใจกับ 

หมูหยองกรอบ จากเนื้อหมูลวน กรอบฟู

เหลืองทอง ไมใชนํ้ามันในการผลิต (Oil Free), 

หมูฝอยทรงเคร� อง จากเน้ือหมูลวนไมผสมแปง 

รสกลมกลอม หอมกล่ินหอมเจียว ไมอมนํ้ามัน, 

หมูแผนกรอบ จากเนื้อหมูลวนไมติดมัน ไม

ผสมแปง เนื้อสัมผัสบางกรอบเสมอทั้งแผน  

และแคบหมูไรมัน จากหนังหมูเกรดคุณภาพ 

เนื้อกรอบฟู ไมมีกลิ่นหืน ไมอมน้ํามัน และ 

(2) ชุด พร 5 ส (ราคา 599 บาท) สงมอบ

ความสุขดวย 5 คําอวยพรแบบไทย ที่ส� อ

ความหมายดี ๆ บนทุกกระปอง กับบรรจุภัณฑ

แบบลิมิเต็ด (Limited) สวยงาม เรียบหรู  

สรางสรรค : หมูเสนกรอบ จากเนื้อหมูลวน 

เปนเสนกรอบฟูสีเหลืองทอง สมดุล : หมูแผน

บารบีคิวอบกรอบ จากเนื้อหมูลวนไมติดมัน 

ไมผสมแปง บางกรอบเสมอท้ังแผน รสกลมกลอม 

เสน�ห : หมูหยองกรอบ จากเนื้อหมูลวน 

กรอบฟูเหลืองทอง ไมใชน้ํามันในการผลิต 

(Oil Free) สมบูรณ : หมูฝอยทรงเคร� อง จาก

เนื้อหมูลวนไมผสมแปง รสกลมกลอม หอม

กลิ่นหอมเจียว ไมอมน้ํามัน สําเร็จ : หมูยาง

สไตลสิงคโปร จากเนื้อหมูคุณภาพ ปรุงรส

ดวยสูตรลับเฉพาะ หอมกลิ่นเคร� องเทศ 

พรอมวางจําหน�ายแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

ท่ีรานคาช้ันนําท่ัวประเทศ หรือส่ังผานออนไลน 

https://shop.sorkon.co.th/th 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

พลังบุญทิพยรวมสรางครั้งที่ 189 ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย     วิชชุดา ไตรธรรม 

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ทิพยประกันภัย นําหน�วยหนุมานทิพยจิตอาสาและ

กัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสรางบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่ 189” 

โดยนิมนต พระพุทธิวงศวิวัฒน เจาคณะอําเภอแมสาย และเจาอาวาสวัดพระสิงหพระอารามหลวง 

จ.เชียงราย เปนประธานสงฆและพระภิกษุสงฆมาเจริญพระพุทธมนต พรอมถวายจตุปจจัย

ไทยธรรม และหมผาองคพระธาตุดอยตุงโดยมี พระใบฎีกาพงศภัส ปภสฺสโร เจาอาวาสวัด

หวยไครใหม อ.แมสาย จ.เชียงราย นําหมรอบองคพระธาตุ เพ� อนอมอุทิศถวายเปนพระราชกุศล

แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ วัด

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

Thailand Coffee Fest 2021    วัลลภ ปสนานนท นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย  รวมกับ 

ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการ บริษัท คลาวดแอนดกราวนด จัดงานสุดยอด

มหกรรมกาแฟที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต “Thailand Coffee Fest 2021” ครั้งที่ 6 

เพ� อกระตุนเศรษฐกิจ และสรางโอกาสตอยอดธุรกิจวงการกาแฟไทยใหเติบโตอยางย่ังยืน โดยมี 

ณัฏฐรดา คุณะวิวัฒนานนท, ตอพงศ ตันตราภรณ, กรณ สงวนแกว, ศิริพจน กลับขันธ และ 

ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ รวมงาน ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน  เซ็นเตอร เมืองทองธานี 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ผนึกกําลังพันธมิตรทางธุรกิจ รวม

ฉลองโฉมใหม MBK MB COOL   ศูนยการคาเอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร นําโดย สุเวทย ธีรวชิรกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูอํานวยการ บริษัท เอ็ม บี เค พรอมดวย

พันธมิตรทางธุรกิจ บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล โยซูเกะ ชิมานุกิ 

ประธานกรรมการ บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) สุวิทย ทองรมโพธ์ิ 

ประธานเจาหนาที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ 

คอรปอเรชั่น เอนก จงเสถียร CEO บริษัท Too Fast Foods 

จํากัด สุธี อัสววิมล กรรมการ บริษัท ออนดีมานด เอ็ดดูเคชั่น 

รัฐพล บวรวัฒนะ Chief Operating Officer บริษัท อินดิเพนเด

นทอารทิสท แมเนจเมนท และคณะผูบริหารระดับสูง บริษัท 

เอ็ม บี เค รวมเฉลิมฉลองโฉมใหม New Episode ในคอนเซ็ปต 

MBK MB COOL (MAX & BEYOND COOL) แหลงรวมพล

คนใชชีวิตแบบคูล ๆ ตอบโจทยทุกไลฟสไตลของลูกคาคนไทย 

ณ ชั้น 6 โซน BC 

พิธีมอบถวยรับพระราชทาน การแขงขัน “CSTD Thailand 

Dance Grand Prix Part 1” คร้ังท่ี 8     อิทธิพล คุณปล้ืม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ใหเกียรติเปนประธาน

ใน พิธีมอบถวยรับพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

ประเภทคะแนนบุคคลรวม และผูชนะประเภทแชมเปยนชิพ 

จากการแขงขัน “CSTD Thailand Dance Grand Prix Part 

1” ครั้งที่ 8 เวทีการแขงขันศิลปะการเตนระดับมาตรฐาน

สากลเวทีแรกในประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดย สถาบันซีเอสทีดี 

ประเทศไทย รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สถานทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย 

และ สถาบันซีเอสทีดี ประเทศออสเตรเลีย โดยมี วัลลภา 

ปจฉิมสวัสด์ิ ผูแทนสถาบัน CSTD ประเทศไทย และ นวินดา 

ปจฉิมสวัสดิ์ รวมงาน ณ กระทรวงวัฒนธรรม

จากแบรนดเทคสู ไลฟสไตลคนไทย 

LINE แพลตฟอรมออนไลนยอดนิยม จับ

มือรวมงานกับแบรนด ไทยดีไซนสุดเกอยาง 

PDM เจาของผลงานเฟอรนิเจอรและของใช

รวมสมัยภายในบานที่กําลังมาแรงในขณะนี้ 

สงผลงาน “BEAN BAG” ที่นั่งสุดชิลสําหรับ

คนรุนใหมในยุค Work From Home มอบ

เปนของขวัญแทนคําขอบคุณใหเอเจนซี่พาร

ทเนอรสงทายป 2564 เรียกไดวามีความฮิป ก๊ิบ 

เกไมแพใคร พรอมดีไซนการออกแบบท่ีทันสมัย 

สรางสรรค ใชงานไดจริง แตยังคงสวยงาม

และมีดีเทลเนี้ยบสมเปนแบรนด LINE ที่เนน

ความละเอียด พิถีพิถัน พิสูจนไดจากหลาก

หลายรางวัลในดานดีไซน ในระดับสากลมา

แลวนับไมถวน

ซึ่ง “BEAN BAG” ที่ทาง LINE และ 

PDM ไดรวมกันออกแบบสรางสรรคในครั้งนี้ 

ยังสะทอนถึงแนวคิด ‘Product Design Matters’ 

การใหความสําคัญกับการออกแบบดีไซน 

ที่สอดคลองกับชีวิต ไลฟสไตลของผูรับใน

ชีวิตจริง ไมใชแคความสวยงามเทานั้น แต

ตองนําไปใชงานในชีวิตจริงได ซึ่งเปนคุณคา

ที่ทั ้งสองแบรนดอยาง LINE และ PDM 

มองเห็นรวมกัน และเปนที่มาของ “BEAN 

BAG” ชิ้นนี้ ที่ถือเปนของขวัญแทนใจ คอย

เปนที่พักพิงใหความอบอุน สบายกาย สราง

สองผลงานดีไซนสุดเก จากการรวมมือของ LINE และ PDM แบรนดดีไซนไทยมาแรง

ตลาดหลักทรัพยฯ สนับสนุนชุดอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ 

PAPR รักษาผูปวย COVID-19 แกโรงพยาบาลเวชศาสตร

เขตรอน    ลดาวัลย กันทวงศ ผูอํานวยการอาวุโส ฝาย

บริหารกิจกรรมเพ� อสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มอบเงินแกโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 250,000 บาท 

เพ� อสนับสนุนชุดอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ PAPR รักษา

ผูปวย COVID-19 โดยมี อ.ดร. นพ. สัณฑ มวงนอยเจริญ  

รองผูอํานวยการ และ รัตนาภรณ แซลิ้ม หัวหนางาน

ผูปวยวิกฤต โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เปนผูรับมอบ 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดมีการสมทบทุนผานองคกร 

หน�วยงาน และมูลนิธิตางๆ ตอเน� อง เพ� อสงตอความชวยเหลือ

ไปยังประชาชนและผู ไดรับผลกระทบ หวังเปนสวนหนึ่ง

ในการบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนจากสถานการณ

ของโควิด-19

ศูนยฝกอบรมทักษะทางคลินิก บีดีเอ็มเอส 

หรือที่รู จักกันในนาม บีดีเอ็มเอส ซิมูเลชั่น 

เซนเตอร (BDMS Simulation Center) ได

รับการเยี่ยมสํารวจอยางเปนทางการจาก 

Society for Simulation in Healthcare (SSH) 

ซึ่งเปนองคกรตรวจรับรองมาตรฐานที่ ไดรับ

การยอมรับมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก โดย

ทางศูนยฯ ไดรับคําช� นชมทั้งดานการบริหาร

จัดการหลักสูตร การประเมิน

ผลการเรียนการสอนท่ีเปนระบบ 

การบริหารจัดการทรัพยากร

ไดอยางเหมาะสมและคุมคา 

รวมถึงการสรางนวัตกรรม

การ เรี ยนการสอนในช วง

สถานการณโควิด-19 ดวยระบบ 

BDMS Tele-Simulation Network 

System     

นพ.มนตรี แสงภัทราชัย 

BDMS Simulation Center ผานการรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ จาก SSH

กุมารแพทยระบบประสาทวิทยา, ผูชวย

ผูอํานวยการใหญฝายการแพทย รพ.กรุงเทพ 

(สํานักงานใหญ) และ ผูอํานวยการศูนย

ฝ กอบรมทั กษะทางคลิ นิ กบี ดี เ อ็ ม เอส 

(BDMS Simulation Center) กลาววา “BDMS 

Simulation Center เปนศูนยฝกอบรมทักษะ

ทางคลินิกแหงแรกในประเทศไทยที่ ไดรับ

การรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ (Full

Accreditation) ทั้งหมวดมาตรฐาน

หลัก (Core standard) และมาตรฐาน

การจัดการศึกษา (Teaching /

Education standard) ซึ่งถือเปน

การรับรองคุณภาพการฝกอบรม

ทั กษะทางคลิ นิ กด วย เทคนิ ค

จําลองสถานการณเสมือนจริง

ทางการแพทยที่ เปนที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ และเปน

มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียน

แพทยชั้นนําตางประเทศ เชน มหาวิทยา

ลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส 

มหาวิทยาลัยเยล และมหาวิทยาลัยดุก” 

“ศู นย ฝ กอบรมทั กษะทางคลินิ ก 

BDMS กอตั้งขึ้นเม� อป พ.ศ. 2557 โดยมี

ภารกิจสําคัญในการตอยอดมาตรฐานการฝก

อบรมทักษะการดูแลผูปวยอยางมืออาชีพสู

ความทันสมัย ดวยเทคโนโลยีการจําลอง

สถานการณทางการแพทย เพ� อยกระดับ

มาตรฐานและความสามารถแบบบูรณาการ

ของแพทยผูเชี่ยวชาญทางคลินิกทั่วทั้งบีดี

เอ็มเอส สูความเปนเลิศในการเพิ่มผลลัพธ

การรักษาที่ดีเยี่ยม อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยสําหรับผูปวย นอกจากนี้ 

BDMS Simulation Center ยังเปนศูนย

ฝ กอบรมทั กษะทางคลินิ กแห งแรกใน

ประเทศไทยที่ไดรับความรวมมือทางวิชาการ

จาก OHSU Simulation Center, Oregon 

Health & Science University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูนําดานการใชสถานการณ

จําลองเพื่อการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์

และความปลอดภัยสําหรับผูปวยที่ เปนที่

ยอมรับในระดับสากล” นพ.มนตรี แสงภัทราชัย 

กลาวทิ้งทาย

ความผอนคลายใหกับพารทเนอรจากความ

เหน็ดเหน� อยตลอดชวงปท่ีผานมา โดยไดเลือก

ดีไซนแนว Avalon ที่ ไดแรงบันดาลใจจาก

แสงอาทิตยที่สองกระทบมายังโลกในแตละ

ชวงเวลาของวัน สรางใหเกิดสีสันและแสงเงา

ที่สวยงาม สะทอนออกมาเปนลวดลายดีไซน

ของผลงานชิ้นนี้

ความรวมมือครั้งนี้ ถือเปนจุดเริ่มตน

ของแบรนดเทศและแบรนดไทยที่ตางเขาใจ

กลุมเปาหมายของตนเปนอยางดี สามารถ

สรางความสุขใหแกคนรับ พิสูจนจากเสียง

ตอบรับที่ ดีหนาหูจากพันธมิตรเอเจนซี่

มากมายที่ประทับใจกับของขวัญสุดพิเศษ

ชิ้นนี้เปนอยางมาก นับเปนอีกหนึ่งผลงาน

ดีไซนเทหๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย จากการ

จับมือรวมกันของแพลตฟอรมและแบรนด

ดีไซนชั้นนําที่น�าจับตามองและน�าช� นชมเลย

ทีเดียว
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บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 

หนึ่งในผูนําดานพลังงานและน้ํามันหลอล� น

ระดับโลก ตอกย้ําเจตนารมณในการยืนหยัด

เคียงขางฮีโรรถบรรทุก ผูเปรียบเสมือน

ฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

ที่ ไกลกวาที่เคย ดวยผลิตภัณฑน้ํามันเคร� อง

เชลล ริมูลา R4 พลัส สูตรใหม! ที่มาพรอม

กับ 3 พลังปกปอง เพ� อการทํางานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ พรอมสานตอโครงการ “ฮีโร

รถบรรทุกอุนใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล 

ริมูลา ปที่ 2” พัฒนาทักษะสูระดับมาตรฐาน

สากล ยกระดับผูขับรถบรรทุกที่มีใบอนุญาต

ขับขี่ประเภทที่ 2 ใหเปนประเภทที่ 3 โดย

ผูขับรถบรรทุกที่เขารวมโครงการ จะไดเขา

ฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย

ผูเชี่ยวชาญจากโรงเรียนสอนขับรถที่ ไดรับ

มาตรฐาน 

วีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร 

ธุรกิจนํ้ามันหลอล� น บริษัท เชลลแหงประเทศไทย 

จํากัด เปดเผยวา เชลลตระหนักดีถึงบทบาท

และภารกิจที่สําคัญของผูขับรถบรรทุกทุกคน 

จึงตองการสนับสนุนใหพวกเขาทํางานได

อยางเต็มท่ี ผานการสงมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ

น้ํามันหลอล� นเชลล ริมูลา R4 พลัส สูตรใหม! 

ที่ชวยปกปองและทําความสะอาดเคร� องยนต

รถบรรทุกใหพรอมปฏิบัติภารกิจสําคัญอยาง

เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ดวยความมุง

มั่นที่ตองการชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และ

กลุมอีซูซุรวมกับกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

รณรงคเชิญชวนลูกคาเขารวมโครงการ 

“ดูแลรถเกา เพ� ออากาศสดใส” โดยนํารถ

อีซูซุที่มีอายุเกินกวา 15 ป เขาศูนยบริการ

มาตรฐานอีซูซุ* รับบริการตรวจเช็คฟรีกวา 

30 รายการสําหรับรถปกอัพและรถน่ังอเนกประสงค 

และฟรีกวา 50 รายการสําหรับรถบรรทุก

ขนาดกลางและใหญ พรอมรับสวนลดสูงสุด

ถึง 50%** สําหรับคาแรงและคาอะไหล

ที่เกี่ยวของกับการลดมลพิษทางอากาศ*** 

ทั้งนี้ เพ� อเปนการตอบสนองนโยบายภาครัฐ

ในการบรรเทาปญหามลพิษทางอากาศ ซึ่ง

สวนหนึ่งมาจากภาคการขนสงที่ ใชรถยนต

ที่มีอายุการใชงานมาอยางยาวนานและ

ขาดการบํารุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนั้น 

โครงการ “ดูแลรถเกา เพ� ออากาศสดใส” จะ

เปนการบรรเทาปญหามลพิษทางอากาศ

ที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง 

สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ https://www.isuzu-tis.com/service 

หรือ Line : @isuzuthai หรือสามารถติดตอ

ศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุ 333 แหงที่เขา

รวมโครงการทั่วประเทศ โดยโครงการ “ดูแล

รถเกา เพ� ออากาศสดใส” เริ่มตั้งแตวันนี้ถึง 

28 กุมภาพันธ 2565

อีซูซุรวมลดฝุน PM 2.5 

ชวนผู ใชรถเกาเขาศูนย ตรวจเช็กฟรี

เสริมสรางโอกาสทางอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นให

เหลาฮีโรรถบรรทุก เชลลยังไดมุงสานตอ

โครงการ ‘ฮีโรรถบรรทุกอุนใจ ขับขี่ปลอดภัย 

กับเชลล ริมูลา’ ตอเน� องเปนปที่ 2 เพ� อให

ฮีโรรถบรรทุกมีทักษะการขับที่รอบดานและ

ปลอดภัย เปนกําลังสําคัญในการขับเคล� อน

เศรษฐกิจของประเทศตอไป โครงการ “ฮีโร

รถบรรทุกอุนใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลลริมูลา 

ปที่ 2” ตอกย้ําเจตนารมณของเชลลในการ

รณรงคดานความปลอดภัยบนทองถนน และ

การยืนหยัดเคียงขางผูขับรถบรรทุกในทุก

สถานการณ ดวยการจัดการอบรมท้ังภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ เพ� อชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ

และสงเสริมความปลอดภัยทั้งในสวนบุคคล 

ในการปฏิบัติงาน และในการเดินทาง ควบคู

ไปกับการพัฒนานวัตกรรมน้ํามันเครื่อง

คุณภาพสูงสําหรับรถบรรทุกหนักโดยเฉพาะ 

อยาง เชลล ริมูลา R4 พลัส สูตรใหม ที่มา

พรอมกับ 3 พลังปกปอง ชวยลดการสึกหรอ 

30% ลดการกัดกรอนของเคร� องยนต 75% 

และชวยใหเคร� องยนตสะอาดขึ้น 50% เพ� อ

รักษาสมรรถนะเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน

อยางเต็มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงการ

เกิดอุบัติเหตุ มอบประสบการณการขับขี่ที่

ปลอดภัย สรางความมั่นใจแกผูขับรถบรรทุก

ตลอดการปฏิบัติภารกิจ 

เชลล ริมูลา R4 พลัส สูตรใหม สนับสนุนฮี โรรถบรรทุก

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ผูนํา

ดานการสงมอบโซลูชั่นการเดินทางอยาง

ย่ังยืน เผยวา ผลิตภัณฑ “Bridgestone Alenza 

H/L 33” ยางสําหรับติดตั้งในรถยนต SUV 

ที่มาพรอมสมรรถนะความนุมนวลเติมเต็ม

ประสบการณการขับขี่ไดเหนือระดับ ชวยให

อายุการใชงานที่ยาวนาน และยังชวยเพิ่ม

ความมั่นใจในความปลอดภัยใหผูขับขี่ โดย

ไดรับเลือกใหเปนยางลอมาตรฐานสําหรับรถ

สปอรตพรีเมียมเอสยูวีที่สมบูรณแบบ 

“The all-new Honda HR-V e:HEV” 

ซึ่งไดเปดตัวอยางเปนทางการครั้งแรกใน

ประเทศไทย เม� อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

Honda เลือกผลิตภัณฑ “Bridgestone Alenza 

H/L 33” โดยใชยางขนาดขอบ 17 และ 18 น้ิว 

ใหเปนยางลอมาตรฐานสําหรับติดตั้งใน 

“The all-new Honda HR-V e:HEV” ซึ่ง

ผลิตภัณฑ “Bridgestone Alenza H/L 33” 

ถูกพัฒนาขึ้น ดวยการออกแบบหนายางให

นุมเงียบมากยิ่งขึ้น เพ� อเพิ่มสุนทรียภาพใน

การขับข่ีท่ีสบายและนุมนวลตลอดการเดินทาง 

คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ “Bridgestone 

Alenza H/L 33” ดวยเทคโนโลยี ‘’Nano Pro-Tech’’ 

ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมเอกสิทธิ์เฉพาะของบ

ริดจสโตนในดอกยางและโครงสรางบล็อก

ดอกยาง ชวยใหการยึดเกาะบนถนนเปยก

ไดดี เยี่ยมและชวยยืดอายุการใชงานได

ยาวนาน นอกจากนี้โครงสรางบล็อกดอกยาง

ที่ออกแบบมาเปนพิ เศษยังชวยควบคุม

ประสิทธิภาพของการเบรกและควบคุมการ

ตอบสนองในขณะขับขี่ ทั้งยังชวยเสริมความ

นุมนวลและเติมเต็มประสบการณการขับขี่

ไดดีเยี่ยม เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย

ใหผูขับขี่ ไดอยางเหนือชั้นในทุกเสนทางทั้ง

บนถนนเปยกและถนนแหง ตอบโจทยการใช

งานไดอยางคลองตัวสําหรับรถ SUV สุดหรู

ชิเกะโฮะ คุมาโนะ ผูอํานวยการสายงาน

ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต บริษัท ไทย

บริดจสโตน จํากัด กลาววา บริดจสโตนภูมิใจ

ที่ผลิตภัณฑ ‘Bridgestone Alenza H/L 33’ 

ไดรับเลือกสําหรับ “The all-new Honda 

HR-V e:HEV” ซึ่งเปนรถสปอรตพรีเมียม

ยอดนิยมในตลาดรถเอสยูวี ท้ังน้ียังมีสวนชวย

เสริมภาพลักษณที่ดีใหแบรนดบริดจสโตน

“Bridgestone Alenza H/L 33” 
ไดรับความไววางใจจากฮอนดา นําไปติดตั้งใน Honda HR-V e:HEV

มาสดาตอกย้ําผูนําดานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ควารางวัลธุรกิจยานยนต

ยอดนิยม ประจําป 2564 หรือ THAILAND 

AUTOMOTIVE QUALITY AWARD (TAQA) 

ภาพลักษณดีเดนดานสรางสรรคนวัตกรรม 

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จอีกกาวของ

มาสดาในการมุงมั่นพัฒนายนตรกรรมสู

ความเปนเลิศ และสรางสรรคนวัตกรรมที่

ตอบโจทยความตองการของลูกคาไดอยาง

แทจริง โดยเฉพาะความสําเร็จจากพัฒนา

เทคโนโลยีสกายแอคทีฟ และการออกแบบ

อันสงางามภายใต โคโดะ ดีไซน จนสามารถ

ครองใจผูบริโภคทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งชาวไทย 

โดยมี นายอุทัย เรืองศักด ผูจัดการอาวุโส

สวนงานประชาสัมพันธ ฝายการตลาดและ

รัฐกิจสัมพันธ บริษัท มาสดา เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปนตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นาย

ภานุวัฒน ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ประธานมอบรางวัล ณ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลธุรกิจยาน

ยนตยอดนิยม หรือ Thailand Automotive 

Quality Award (TAQA) ในปนี้เกิดจากผล

มาสดาผูนําแหงเทคโนโลยี

ควารางวัลธุรกิจยานยนตยอดนิยม

สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีใชรถจริง

กวา 2,780 รายทั่วประเทศ ที่มีตอผลิตภัณฑ 

การบริการ และภาพลักษณของแบรนด โดย

มีการจัดขึ้นอยางตอเน� องเปนปที่ 20 เพ� อ

มอบรางวัลใหกับผูประกอบการรถยนตและ

สมาคมรถโบราณแหงประเทศไทย 

โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอรท หอการคา

จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอํา เทศบาล

เมืองหัวหิน และ ททท. จัดคาราวาน “หัวหิน 

วินเทจคาร พาเหรด ครั้งที่ 19” รําลึกถึงวัน

เวลาแหงความทรงจํา กับขบวนรถโบราณ 

และรถคลาสสิคกวา 50 คัน เม� อ 17 – 19 

ธันวาคม  ที่ผานมา

ขวัญชัย ปภัสรพงษ นายกสมาคม

รถโบราณแหงประเทศไทย เปดเผยวา  ปนี้

สมาคมฯ จัดงาน“หัวหิน วินเทจคาร พาเหรด 

ครั้งที่ 19” ในแนวคิด “วันเวลาแหงความ

ทรงจํา – Time to Remember” ภายใต

มาตรการปองกัน COVID-19 โดยรวมมือ

กับ โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอรท และ

หน�วยงานภาครัฐ ไดแก หอการคาจังหวัด

เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอํา เทศบาลเมือง

หัวหิน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

เนาวรัตน อรุณคง ผูจัดการทั่วไป 

โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอรท ซึ่งเปน

สถานที่จัดงาน เผยวา โรงแรมอวานี พลัส 

หัวหิน รีสอรท มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่

ไดรับเกียรติ และความไววางใจจากสมาคม

รถโบราณแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปี

ที่ 4 ใหเปนสถานที่จัดงานแถลงขาว และ

งานหัวหิน วินเทจคาร พาเหรด สงเสริม

การทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ โดยพรอมใหความรวมมือ

ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพ� อทําให

กิ จกรรมส ง เสริมการทองเที่ ยวครั้ งนี้ มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

ขบวนคาราวานประกอบดวย รถโบราณ 

และรถคลาสสิคกวา 50 คัน นําโดย BMW 

ISETTA 300 ป1961, MINI COOPER 

MARK I ป 1960, FIAT TOPOLINO 500C ป 

1949 ฯลฯ พรอมเจาของรถแตงตัวยอนยุค 

ออกเดินทางจาก พิพิธภัณฑคนรักรถ AUTO 

RENDEZVOUS MUSEUM-BANGKOK 

ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ สูจุดหมายแรก

คือ เขาชมโครงการตางๆ ในศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยทรายอันเน� องมาจากพระราชดําริ 

โดยมีหอการคาจังหวัดเพชรบุรี จัดเลี้ยง

ตอนรับขบวนคาราวาน โอกาสนี้ สมาคมฯ 

ไดมอบทุนการศึกษาใหนักเรียน โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห 47 หลังจากนั้น มุงสู

“หัวหิน วินเทจคาร พาเหรด ครั้งที่ 19” คาราวานรถโบราณแหงความทรงจํา

โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอรท รวมงาน

สังสรรคพูดคุยกับเจาของรถโบราณในหัวขอ 

“นี่แหละรถคันรัก” ณ ริมชายหาด

วันที่สองสมาชิกคาราวานรับประทาน

อาหารเชาท่ีหองสตาส กอนเดินทางไป โรงเรียน

บานปรือนอย ปากน้ําปราณฯ เพ� อมอบทุน

การศึกษาใหแกนักเรียน จากนั้นเดินทาง

ไปเยี่ ยมชมชุมชนกลุ มประมงพื้นบ าน 

ชมธนาคารปู ปลอยปูไขลงทะเล เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑจากทะเล และสินคาพ้ืนเมือง กอน

จะแวะรับประทานอาหารกลางวันท่ีรานอาหาร 

“อุดมโภชนา” ชวงบาย เคล� อนขบวนไปตนตาล

สามตนแลนดมารคของยานนี้ ชมวิวสถาน

ที่ทองเที่ยวยอดนิยมในอําเภอปราณบุรี  

ประจวบคีรีขันธ แลวไปพักผอนที่บานเลขที่ 

111 ของ ศิริพงษ บูรณะพันธุ อุปนายก 

สมาคมรถโบราณแหงประเทศไทย กอน

เดินทางกลับมารวมงาน วินเทจคาร กาลา 

ดินเนอร ณ หองราชพฤกษ โรงแรม อวานี 

พลัส หัวหิน รีสอรท

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

และยังสรางความมั่นใจใหกับผู ใชรถอีกดวย 

โดยเราเนนยํ้าถึงคุณภาพของยางรถยนต

และการออกแบบยางรถยนตใหมีความนุมนวล 

เติมเต็มประสบการณการขับขี่ ไดเหนือระดับ 

ซึ่งมาพรอมกับอายุการใชงานที่ยาวนาน 

และใหทุกการเดินทางเปยมไปดวยความ

มั่นใจและความปลอดภัย

อุปกรณเกี่ยวเน� องที่สามารถครองใจมหาชน

ไดมากที่สุด เพ� อเปนประโยชนตอผูบริโภคใน

การตัดสินใจซื้อรถยนต และเพ� อเปนขอมูล

ใหกับผูประกอบธุรกิจจะไดนําไปพัฒนาตอยอด

ผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้นตอไป
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14 บทความ-ต่างประเทศ

สวัสดีปีใหม่...ปีเสือดุ

เราต้องดุกว่าเสือ!มื่อวานผมเขียนถึง 5 ความท้าทายสำาหรับปีใหม่ 

2022 เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ให้ทันกับ

ความเปลี่ยนแปลง

ที่ผมพาดหัวเอาไว้ว่า “ปีเสือดุ...เราต้องดุกว่าเสือ” 

นั้น ย่อมแปลว่าเราต้องฝึกปรือตัวเองให้คล่องแคล่ว

ว่องไวพอที่จะตั้งรับขับสู้กับเหตุการณ์ที่คาดการณ์ได้และ

ที่โผล่มาโดยไม่ได้นัดหมายมากมายหลายเรื่อง

ถ้าเราทำาตัวเป็นแมวเซื่องๆ คงจะถูกเสือดุตะครุบ

ไปกินแน่ 

แม้นว่าเราจะเป็นเสือดุไม่ได้ ก็ต้องประพฤติตนเป็น

แมวที่มีความคล่องตัว หลบหลีกอันตรายได้ เอาตัวรอด

จากภัยพิบัติที่จะมาจากทิศทางต่างๆ ได้

หัวใจสำาคัญคือการสร้าง “พลังเด้งดึ๋ง” หรือ 

resilience ให้ได้

นั่นหมายถึงการที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาวิ่งต่อได้

ไม่ใช่พอเจอกับภัยคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรค

ระบาดหรือวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ล้มหมอนนอนเสื่อ ฟื้น

ขึ้นมาอีกทีก็ไร้เรี่ยวแรงที่จะขับเคลื่อนตัวเอง 

ความเปราะบางของโลกในภูมิภาคนี้เรื่องที่น่ากังวล

อีกเรื่องหนึ่งคือความขัดแย้งที่อาจปะทุขึ้นระหว่างจีน

และไต้หวัน 

จนอาจทำาให้สหรัฐฯ ต้องเข้าแทรกแซง และจีน

ก็ไม่อาจจะยอมให้อเมริกาเป็นผู้กำาหนดชะตากรรมของ

ไต้หวันแทนปักกิ่งได้

ฉากทัศน์อันไม่พึงปรารถนาคือการเปิดศึกระหว่าง

จีนกับสหรัฐฯ โดยมีญี่ปุ่นและออสเตรเลียและเกาหลีใต้

ยืนอยู่ข้างอเมริกาและรัสเซียสนับสนุนข้างจีน

ปัจจัยน่ากังวลมีตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่าง

สหรัฐฯ กับจีนที่แย่ลง ไปจนถึงการล่มสลายของตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในจีน และแม้แต่สงครามไซเบอร์

ในขณะที่ประเทศต่างๆ ต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำานาจหลัง 

COVID-19 

ภาวะการเงินในประเทศและโลกที่ตึงตัวขึ้น ทำาให้

การฟื้นตัวในตลาดเกิดใหม่หยุดชะงัก

พบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถต้านทาน

วัคซีนได้

ความไม่สงบทางสังคมที่แพร่หลายส่งผลกระทบต่อ

การฟื้นตัวของโลก

ความขัดแย้งปะทุขึ้นระหว่างจีนและไต้หวัน ทำาให้

สหรัฐฯ ต้องเข้าแทรกแซง

ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและจีนแย่ลงอย่างมาก

ภัยแล้งรุนแรงทำาให้เกิดการกันดารอาหาร

สงครามไซเบอร์ระหว่างรัฐทำาลายโครงสร้างพื้นฐาน

ของรัฐในระบบเศรษฐกิจหลัก

เป็นเรื่องยากที่จะระบุผู้กระทำาความผิดจากการโจมตี

ทางไซเบอร์ 

และหากเปิดศึกทางทหารจริงๆ ก็จะมีราคาค่างวด

และค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นอย่างมาก

จึงทำาให้ชาติที่กำาลังเผชิญหน้ากันอยู่หันไปวางแผนใช้

ไซเบอร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ซึ่งแม้จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องอาวุธน้อยลง ชีวิตมนุษย์

ไม่ต้องสังเวยไปกับการประหัตประหารกันในสนามรบ แต่

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็จะ

สาหัสเกินกว่าที่จะประเมินได้ในขณะนี้

เพราะหากสงครามไซเบอร์ระเบิดระหว่างสองค่าย

ยักษ์คือจีนกับสหรัฐฯ เหยื่อของสถานการณ์จริงๆ อาจจะ

เป็นประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อพิพาทโดยตรง

แต่หากระบบสื่อสารดิจิทัลถูกทำาลายลงไม่ว่าจะเป็น

ฝีมือของฝ่ายใด ระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกก็จะกลายเป็น

อัมพาตไป

คำาว่า supply chain ที่ถูกกระทบกระทั่งเพราะ

โรคระบาดโควิดในสองปีที่ผ่านมา ก็จะกลายเป็นเรื่อง

จิ๋วๆ เมื่อเปรียบเทียบกับความ “ล่มสลาย” ของระบบ

สื่อสารระดับโลกหากสงครามไซเบอร์บานปลายเป็น 

“สงครามโลก”

ถึงวันนั้นประเทศต่างๆ ก็ไม่มีความจำาเป็นจะต้อง

ประกาศ “เลือกข้าง” ระหว่างสองมหาอำานาจเท่านั้น

เพราะสงครามไซเบอร์จะทำาให้การติดต่อผ่านระบบ

ดิจิทัลหยุดชะงักไปทั้งหมดต่อหน้าต่อตา

การทูตที่เคยเป็นเครื่องมือการต่อรองและสื่อสาร

ระหว่างคู่กรณีก็จะหมดความหมาย

ประเทศที่เป็นผู้นำาทางเทคโนโลยีจะกลายเป็น

นักรบบนคีย์บอร์ดที่มุ่งโจมตีทางไซเบอร์อย่างเข้มข้นและ

รุนแรง

สงครามในรูปแบบนี้จะทวีความหนักหนาสาหัสขึ้น

เรื่อยๆ โดยมุ่งเป้าไปที่ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมโครงสร้างพื้น

ฐานของรัฐในที่สุด

ระเบิดนิวเคลียร์ที่ว่าน่ากลัวที่สุดอาจจะยังส่งผล 

กระทบน้อยกว่าการที่ทั้งโลกจะต้องหยุดนิ่งเมื่อระบบ

ไซเบอร์ระดับโลกหยุดทำางาน

กิจกรรมมนุษย์ทุกๆ ด้านจะต้องชะงักลงทันที

ยังมองไม่ออกว่าคำาว่า “หยุดยิง” หรือ “สงบศึก” 

จะเกิดขึ้นในรูปแบบใด

ที่แน่ๆ คือกลไกระดับโลกเช่นสหประชาชาติก็จะไร้

ความหมายไปโดยสิ้นเชิง

ผมเขียนเตือนด้วย “ฉากทัศน์แย่สุดๆ” หรือ 

Worst-Case Scenario ตั้งแต่วันแรกของปีใหม่ ก็เพื่อที่

เราจะได้ทำาทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้สร้างเงื่อนไขใดๆ ที่

จะนำาพาสังคมโลกให้เฉียดใกล้ปากเหวนั้นให้จงได้

หากรัฐบาลหรือเอกชนวางแผนเพียงสำาหรับ “ฉาก

ทัศน์ โลกสวย” เป็นหลัก หากสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่

เตรียมการเอาไว้ จะเอาไม่อยู่กันทั้งประเทศ

ในภาวะที่ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนั้น แค่

เตรียมตั้งรับ “ฉากทัศน์กลางๆ” ก็ถือว่าเป็นความล้ม

เหลวแล้ว.

กาแฟดำ

เ

เล่นกล้อง • ชิมแปนซีมองกล้องไลฟ์สตรีมที่สวนสัตว์ซาฟารีปาร์กในเมืองดวอร์กราโลเวนัดลาเบ็มของสาธารณรัฐเช็ก นำามาติดตั้ง

ถ่ายทอดสัญญาณสดชีวิตสมาชิกในสวนสัตว์ช่วงโควิด

มนุษย์วงล้อ • นักแสดงคณะเซิร์ค ดู โซเลย์ แสดงในรอบปฐมทัศน์

ของ “KÀ by Cirque du Soleil” ที่กลับมาเปิดแสดงที่เอ็มจีเอ็มแกรนด์

โฮเทลแอนด์กาสิโนที่ลาสเวกัส เมื่อ 24 พ.ย.2564

ชมลาวา • ผู้คนยืนชมความงดงามของธารลาวาจากภูเขาไฟฟากราดัลส์ฟ

ยาล บนคาบสมุทรเรคยาเนสของไอซ์แลนด์ ที่ปะทุครั้งแรกในรอบ 800 ปี 

เมื่อเดือนมีนาคม 2564

สาดน้ำา • นักท่องเที่ยวสาดน้ำาใส่อากาศที่เปลี่ยนสภาพเป็น

น้ำาแข็งทันที ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นจัดของทะเลสาบซิงไค 

มณฑลเฮย์หลงเจียงของจีน

จับไก่ • ชาวอินโดนีเซียใช้สวิงจับไก่ท่ีผู้แสวงบุญชาวฮินดูโยนลงปากปล่องภูเขาไฟโบรโม ระหว่างพิธีสักการะช่วงเทศกาลยัดเนีย คาซาดา 

บนเกาะชวา เมื่อเดือนมิถุนายน 2564

(แฟ้มภาพ Getty Images)
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

12

ปี 65 อยากให้ ศก.ดี

เผยสำ�รวจคว�มคิดเห็นประช�ชนเรื่อง พร

ปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอย�กขอ โดยเก็บ

ข้อมูลจ�กประช�ชนทั่วประเทศ จำ�นวน 

1,117 คน พบว่� พรที่ประช�ชนอย�กขอ

ให้กับคนไทย ประเทศไทย ในว�ระขึ้นปี

ใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดี

ขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงม�

คือ ขอให้ไม่มีโควิดส�ยพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรง

เกิดขึ้นอีก คิดเป็นร้อยละ 53.7 และขอ

ให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นม�อีก คิดเป็น

ร้อยละ 50.1 

ประช�ชนขอให้บ้�นเมืองสงบสุข 

คนไทยรักและส�มัคคีกันคิดเป็นร้อยละ 

47.1 และขอให้ข้�วของไม่แพง ค่�ครอง

ชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 40.8, ขอให้คน

ไทยมีวัคซีนดีๆ ฉีดป้องกัน COVID-19 

ร้อยละ 36.5, ขอให้ภ�ครัฐออกม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประช�ชน เช่น

โครงก�ร คนละครึ่ง ชิมช้อปใช้อีก ร้อย 

ละ 29.9, ขอให้ก�รท่องเที่ยวในประเทศ

คึกคักอีกครั้ง ไม่ปิดประเทศอีก ร้อยละ 

25.4, อื่นๆ อ�ทิ ขอให้คนไทยสุขภ�พแข็ง

แรง ขอให้ไม่มีคอร์รัปชัน ร้อยละ 3.8

สำ�หรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของ

รัฐบ�ลประยุทธ์ที่คนไทยอย�กได้ม�กที่สุด

คือ คนละครึ่งเฟส 4 คิดเป็นร้อยละ 40.4 

รองลงม�คือบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐรอบใหม่ 

ต้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 20.6, กรมธรรม์

ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกัน

ภัย 10 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 10.7, ลดเบี้ย

ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�ร

ศึกษ� (กยศ.) คิดเป็นร้อยละ 10.1 และช้อป 

ดีมีคืน ลดหย่อนภ�ษี 2565 ร้อยละ 2.0

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มห� 

วิทย�ลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำ�รวจ

คว�มคิดเห็นของประช�ชน กรณีที่สุด 

แห่งปี  โดยสำ�รวจคว�มคิดเห็นจ�ก

ประช�ชนทุกส�ข�อ�ชีพทั่วประเทศ จำ�นวน 

9,777 คน ระหว่�งวันที่ 27-30 ธันว�คม 

2564 พบว่� เหตุก�รณ์ที่สุดแห่งปี 2564 

คือ ก�รระบ�ดของโควิด-19 ร้อยละ 64.86 

รองลงม�คือก�รใช้คว�มรุนแรงสล�ยก�ร

ชุมนุม ร้อยละ 26.63 และคนไทยฉีดวัคซีน

โควิด-19 100 ล้�นโดส ร้อยละ 8.51

ขณะที่นักร้องเพลงไทยส�กลช�ย

ที่สุดแห่งปีที่ผ่�นม� ได้แก่ นนท์ ธนนท์ 

ร้อยละ 37.80 รองลงม�คือ สิงโต นำ�โชค 

ร้อยละ 33.36 และเป๊ก ผลิตโชค ร้อยละ 

28.84 ฝ่�ยหญิงคือ ด� เอ็นโดรฟิน ร้อยละ 

44.10 รองลงม�คือ ป�ล์มมี่ ร้อยละ 29.33, 

วี วิโอเลต ร้อยละ 26.57 นักร้องลูกทุ่งช�ย

ที่สุดแห่งปี คือ ก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 40.62 

รองลงม�คือ ไผ่ พงศธร ร้อยละ 33.59, เต้ย 

อภิวัฒน์ ร้อยละ 25.79 ฝ่�ยหญิงคือ ต่�ย 

อรทัย ร้อยละ 70.27 รองลงม�คือ เนสก�

แฟ ศรีนคร ร้อยละ 15.41  และฝน ธน

สุนทร ร้อยละ 14.32 

ด�ร�ช�ยที่สุดแห่งปี คือ ก๊อต จิร�ยุ 

ร้อยละ 42.15 รองลงม�คือ เจมส์ จิร�ยุ 

ร้อยละ 32.58, ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 

25.27 ฝ่�ยหญิงคือ เบลล่� ร�ณี ร้อยละ 

41.83 รองลงม�คือ นุ่น วรนุช ร้อยละ 

29.45, ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร้อยละ 28.72 

ส่วนนักกีฬ�ช�ยที่สุดแห่งปี คือ เจ ชน�ธิป 

ร้อยละ 68.33 รองลงม�คือ บ�ส เดช�พล 

ร้อยละ 18.08, ต้น นฤบดินทร์ ร้อยละ 

13.59 ด้�นนักกีฬ�หญิงที่สุดแห่งปี 2564 

ได้แก่ น้องเทนนิส ร้อยละ 35.82 รองลง

ม�คือ นุศร� ต้อมคำ� น้อยละ 32.52 และ 

ปลื้มจิตร์ ร้อยละ 31.66

ทั้งนี้ ในส่วนของแวดวงก�รเมือง 

พบว่� นักก�รเมืองช�ยที่สุดแห่งปีจ�กผล

สำ�รวจของสวนดุสิตโพลคือ น�ยพิธ� ลิ้ม

เจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และหัวหน้�

พรรคก้�วไกล ร้อยละ 39.90 รองลงม�

คือ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยก

รัฐมนตรี และ รมว.กล�โหม ร้อยละ 32.39 

และ นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว ส.ส.น่�น และ

หัวหน้�พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 27.71 ส่วน

นักก�รเมืองหญิงที่สุดแห่งปี 2564 ได้แก่  

คุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์ ประธ�น

พรรคไทยสร้�งไทย ร้อยละ 38.74 รองลง

ม�คือ น.ส.พรรณิก�ร์ ว�นิช โฆษกคณะ

ก้�วหน้� ร้อยละ 33.89 และ น.ส.จิร�พร 

สินธุไพร ส.ส.อุดรธ�นี พรรคเพื่อไทย ร้อย

ละ 27.37

ส่วนนักก�รศึกษ�ที่สุดแห่งปี คือ 

น�ยเจษฎ� เด่นดวงบริพันธ์ อ�จ�รย์

ประจำ�ภ�ควิช�ชีววิทย� คณะวิทย�ศ�สตร์ 

จุฬ�ฯ และนักสื่อส�รวิทย�ศ�สตร์ ร้อยละ 

38.39  รองลงม�คือ น�ยเจษฎ์ โทณวณิก 

นักวิช�ก�รท�งกฎหม�ยและอดีตที่ปรึกษ�

คณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 

31.51 และน�ยเสรี วงษ์มณฑ� นักวิช�ก�ร

ด้�นสื่อส�รมวลชนและก�รตล�ด ร้อยละ 

30.10

ขณะที่ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีคือ น�ย

กรรชัย กำ�เนิดพลอย หรือหนุ่ม พิธีกร

ร�ยดัง ร้อยละ 54.95 รองลงม�คือ ลิซ่� 

BLACKPINK ร้อยละ 23.05 และพิมรี่พ�ย 

ร้อยละ 22.00 

สำ�หรับคว�มหวังในปีหน้� 2565 

นั้น พบว่�ประช�ชนอย�กให้สถ�นก�รณ์

โควิด-19 คลี่คล�ย ม�กที่สุดถึงร้อยละ 

50.61 รองลงม�คือมีก�รเลือกตั้งครั้งใหญ่ 

ร้อยละ 26.20 และอย�กให้เศรษฐกิจไทย

ดีขึ้น ร้อยละ 23.19. 

บี้ทุกหน่วย

พล.อ.สุพจน์ ม�ล�นิยม เลข�ธิก�ร

สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ (สมช.) ในฐ�นะ

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ปฏิบัติก�รศูนย์บริห�ร

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่�ว

ถึงก�รเฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์ โควิดช่วง

เทศก�ลปีใหม่ว่� ช่วงปีใหม่ถือเป็นช่วง

บททดสอบที่สำ�คัญที่เร�ได้ต่อสู้กับโควิด

ม�แล้ว 2 ปี โดยในช่วงที่มีก�รแพร่ระ

บ�ดใหม่ๆ สถ�นก�รณ์ค่อนข้�งวิกฤต ซึ่ง

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ทำ�ง�นกันอย่�ง

หนักรวมถึงหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และประช�ชนที่มีคว�มเสี่ยงสูง แต่ปัจจุบัน

เร�ได้มีบทเรียนและพัฒน�ก�รปฏิบัติตัว 

รวมถึงแนวท�งก�รแก้ปัญห�ม�อย่�งต่อ

เนื่อง จนทำ�ให้ขณะนี้แทบจะเป็นอัตโนมัติ

ที่เร�รู้ว่�จะอยู่กับโควิดได้อย่�งไร

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำ�อยู่ตลอดใน

เรื่องก�รประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนรู้ว่�

รัฐบ�ลมีคว�มเป็นห่วงประช�ชนทุกฝ่�ย 

ไม่ว่�จะเป็นฝ่�ยที่เสี่ยงต่อก�รแพร่ระบ�ด

ของโรค รวมทั้งฝ่�ยที่ประกอบอ�ชีพเพื่อ

ห�ร�ยได้ หรือฝ่�ยที่เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว

ที่ต้องนำ�ร�ยได้เข้�สู่ประเทศ โดยเฉพ�ะ

ในช่วงปีใหม่จะเป็นกิจกรรมที่เสี่ยง ไม่ว่�

จะเป็นก�รเดินท�งกลับภูมิลำ�เน�และก�ร

เฉลิมฉลองอย่�งมีคว�มสุขต�มอัตภ�พ 

แต่ห�กทำ�อยู่ภ�ยใต้ม�ตรก�รที่กระทรวง

ส�ธ�รณสุขกำ�หนดเร�จะผ่�นช่วงวิกฤต

นี้ ไปได้

สั่งรับวิกฤตโควิดปีใหม่

นอกจ�กนี้  ในด้�นก�รเก�ะติด

สถ�นก�รณ์ในช่วงเทศก�ลปีใหม่ น�ยกฯ 

ได้เน้นย้ำ�ทุกหน่วยง�นเตรียมคว�มพร้อม 

และในส่วน ศปก.ศบค. ได้เน้นย้ำ�ให้หน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องทุกส่วนจัดทีมพร้อมตอบโต้

สถ�นก�รณ์วิกฤตด้�นก�รแพร่ระบ�ด

ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่�จะเป็นในส่วนของก�ร

รักษ�พย�บ�ลก�รควบคุมโรค และก�รแก้

ปัญห�ในวิกฤตต่�งๆ ขณะเดียวกันหลังช่วง

เทศก�ลปีใหม่จะมีก�รเรียกประชุม ศบค.

ทันทีในสัปด�ห์แรกของเดือน ม.ค. เพื่อ

ติดต�มสถ�นก�รณ์

อย่ �งไรก็ต�ม สิ่ งที่ จะช่ วยได้

หลังผ่�นช่วงเทศก�ลปีใหม่ ในส่วนของ

ประช�ชนที่เดินท�งกลับภูมิลำ�เน� เดิน

ท�งไปท่องเที่ยว น�ยกฯ ได้มอบแนวท�ง

และขอคว�มร่วมมือหน่วยง�นต่�งๆ รวม

ถึงเอกชนให้มีก�รทำ�ง�นในลักษณะ work 

from home โดยในส่วนของหน่วยง�นภ�ค

รัฐกำ�หนดไว้เบื้องต้นให้ work from home 

ในระยะเวล� 7 วัน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับก�ร

ประเมินของหน่วยง�นนั้นๆ และก�รจัด

ทำ�ง�นให้เหม�ะสม ขณะที่เอกชนก็ต้อง

ขอคว�มร่วมมือด้วย พร้อมทั้งก�รให้ตรวจ

ห�เชื้อโควิดแบบ ATK เพื่อตรวจเชิงรุกว่�

บุคคลใดมีโอก�สติดเชื้อ ห�กติดเชื้อจะได้

ส�ม�รถควบคุมได้ทันท่วงที

เมื่อถ�มว่� หลังปีใหม่ ห�กพบผู้

ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะมีก�รล็อกด�วน์เกิดขึ้น

อีกหรือไม่ พล.อ.สุพจน์กล่�วว่� แผนที่เร�

ทำ�ม�อย่�งหนักและทำ�ม�อย่�งต่อเนื่อง

ทุกภ�คส่วนไม่ใช่เฉพ�ะรัฐบ�ล เชื่อว่�มี

ม�ตรก�รอื่นที่จะทำ�ได้ โดยไม่ต้องกลับไป

ล็อกด�วน์ ไม่ว่�ก�รระบ�ดจะเป็นอย่�งไร

ก็ต�ม ที่สำ�คัญที่สุดเทศก�ลปีใหม่ที่กำ�ลังจะ

เกิดขึ้นจะมีกิจกรรมหล�ยอย่�งที่เกิดก�ร

รวมตัวและก�รเคลื่อนย้�ยของประช�ชน 

ทั้งรัฐบ�ลและน�ยกฯ ได้เตรียมก�รและสั่ง

ก�รม�อย่�งต่อเนื่องให้ทุกจังหวัด โดยจะ

พย�ย�มและประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชน

ได้ระมัดระวังร่วมมือและปฏิบัติกิจกรรม

ในช่วงปีใหม่ให้เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย

เมื่อถ�มย้ำ�ว่� ห�กไม่ใช้ม�ตรก�ร

ล็อกด�วน์ มีคว�มเป็นไปได้หรือไม่ว่�จะใช้

ก�รล็อกเป็นพื้นที่แทนหรือไม่ พล.อ.สุพจน์

กล่�วว่� “ใช่ เร�ยกตัวอย่�งเซลล์ เซลล์ที่

เล็กที่สุด ถ้�เกิดก�รระบ�ดในเขต ตำ�บล 

หรืออำ�เภอ ก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้เป็นไป

ด้วยคว�มเรียบร้อย”

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� 

น�ยกรัฐมนตรีขอให้ประช�ชนเฉลิมฉลอง

ส่งท้�ยปีเก่� ต้อนรับปีใหม่ 2565 อย่�งมี

คว�มสุข โดยเน้นย้ำ�ให้ประช�ชนทุกคน

ต้องดูแลระมัดระวังป้องกันตนเองด้วย

ก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสุข

แบบครอบจักรว�ลขั้นสูงสุดอย่�งเคร่งครัด 

เพื่อให้ปลอดภัยจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโค 

วิด-19 และส�ยพันธุ์ โอมิครอน โดยเฉพ�ะ

ก�รใส่หน้�ก�กผ้�และหน้�ก�กอน�มัยอยู่

เสมอ เนื่องจ�กขณะนี้พบคลัสเตอร์ที่มีก�ร

ติดเชื้อโควิด-19 ม�จ�กปัจจัยเสี่ยงในร้�น

ที่เป็นห้องปรับอ�ก�ศ ที่อ�ก�ศถ่�ยเทไม่ดี 

และมีก�รตรวจพบเชื้อโควิดอยู่ในเครื่อง

ปรับอ�ก�ศด้วย ขณะที่ช่วงเวล�ก�รรับ

ประท�นอ�ห�ร หรือดื่มเครื่องดื่ม ที่ใช้

เวล�ค่อนข้�งน�น ทำ�ให้ไม่ได้สวมหน้�ก�ก

อน�มัยหรือหน้�ก�กผ้�เป็นเวล�น�น ดัง

นั้น จึงควรใช้เวล�ในก�รรับประท�น

อ�ห�รให้น้อยที่สุด และระหว่�งที่ ไม่รับ

ประท�นอ�ห�รหรือเครื่องดื่ม ให้สวมใส่

หน้�ก�กตลอดเวล� ซึ่งจะช่วยลดคว�ม

เสี่ยงจ�กก�รติดเชื้อได้อย่�งม�ก

น�ยธนกรกล่�วว่� น�ยกรัฐมนตรี

เชิญชวนให้ประช�ชนเข้�รับก�รฉีดวัคซีน

ให้ครบต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดให้ม�กขึ้นเพื่อ

สร้�งภูมิคุ้มกัน ซึ่งขณะนี้ส�ม�รถที่จะ walk 

in ไปรับก�รฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ที่

โรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลต่�งๆ ที่

ได้มีก�รประก�ศให้ลงทะเบียนจองคิวฉีด

วัคซีนได้แล้ว 

โอมิครอนทะลุพันราย

ท�งด้�นน�ยแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 

อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เปิดเผย

คว�มคืบหน้�สถ�นก�รณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-

19 ส�ยพันธุ์ โอมิครอนในประเทศไทย ว่� 

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ตรวจห�ส�ย

พันธุ์ โควิด-19 ในผู้ติดเชื้อที่เดินท�งม�

จ�กต่�งประเทศ ผู้ติดเชื้ออ�ก�รรุนแรงใน

ประเทศ และคลัสเตอร์ใหญ่ๆ รวมถึงผู้ติด

เชื้อบริเวณช�ยแดน ข้อมูลสะสมตั้งแต่เปิด

ประเทศ วันที่ 1 พฤศจิก�ยน-30 ธันว�คม 

พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนรวม 1,145 ร�ย โดย

เป็นก�รติดเชื้อจ�กต่�งประเทศ 620 ร�ย 

และติดในประเทศ 525 ร�ย

โดยผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้นจ�ก

วันที่ 30 ธันว�คม จำ�นวน 211 ร�ย เป็น

ผู้ม�จ�กต่�งประเทศ 43 ร�ย ติดเชื้อใน

ประเทศ 168 ร�ย ทั้งนี้ แนวโน้มพบก�ร

ติดในประเทศม�กกว่�ม�จ�กต่�งประเทศ 

ซึ่งก�รระบ�ดในประเทศเป็นวง 2 วง 3 

น่�จะมีม�กขึ้น สำ�หรับเขตสุขภ�พที่พบผู้

ติดเชื้อโอมิครอนม�กที่สุดคือ เขตสุขภ�พ

ที่ 13 กรุงเทพมห�นคร จำ�นวน 325 ร�ย 

เขตสุขภ�พที่ 7 จำ�นวน 309 ร�ย พบที่ 

จ.ก�ฬสินธุ์ ม�กที่สุด และเขตสุขภ�พที่ 11 

จำ�นวน 128 ร�ย พบที่ จ.ภูเก็ต ม�กที่สุด

น�ยแพทย์ศุภกิจกล่�วว่� ก�รรักษ�

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส�ยพันธุ์ โอมิครอน ใช้

ก�รดูแลไม่ต่�งจ�กส�ยพันธุ์อื่นๆ ทั้งนี้ ห�ก

เร�พบคลัสเตอร์เดียวกันที่มีผู้ติดเชื้อต้อง

สงสัยจำ�นวนม�ก อ�จใช้วิธีสุ่มตรวจส�ย

พันธุ์ ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องตรวจทุกร�ย เพื่อให้

ทร�บสถ�นก�รณ์เท่�นั้น ไม่ต้องรู้ถึงระดับ

ร�ยปัจเจกบุคคล

น�ยแพทย์ โอภ�ส ก�รย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่�วว่� ก�รสวม

หน้�ก�กเป็นก�รป้องกันและลดคว�มเสี่ยง

ในก�รแพร่กระจ�ยเชื้อโรคโควิดได้ทุกส�ย

พันธุ์ รวมทั้งส�ยพันธุ์ โอมิครอน เพร�ะเชื้อ

จะส�ม�รถติดต่อผ่�นท�งละอองฝอยจ�ก

ระบบท�งเดินห�ยใจของผู้ป่วย มีส่วนน้อย

ที่ติดต่อผ่�นท�งอ�ก�ศ ดังนั้น ก�รสวม

หน้�ก�กแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับคว�ม

เสี่ยงต่อก�รรับเชื้อ สำ�หรับประช�ชนห�ก

ใส่หน้�ก�กในสถ�นที่ทั่วไป ส�ม�รถใช้

หน้�ก�กผ้�ได้ แต่ต้องเลือกเป็นแบบผ้�ฝ้�ย

มัสลิน 2 ชั้น เนื่องจ�กเส้นใยผ้�ฝ้�ยมัสลิน

มีประสิทธิภ�พในก�รกันละอองน้ำ�ได้ดีที่สุด

เมื่อเทียบกับผ้�ชนิดอื่นๆ และนำ�กลับม�

ใช้ได้หล�ยครั้ง ซึ่งห�กทุกคนสวมหน้�ก�ก

ตลอดเวล� จะลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รติดเชื้อ

ได้ม�กกว่� 90 เปอร์เซ็นต์ และไม่เข้�ไป

อยู่ในพื้นที่เสี่ยง สถ�นที่อับหรืออ�ก�ศไม่

ถ่�ยเท เชื้อมีคว�มเข้มข้นในอ�ก�ศสูง หรือ

สถ�นที่ที่มีคนหน�แน่นแออัด

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่ �วว่ � 

ห�กประช�ชนไปในแหล่งชุมชน มีคน

พลุกพล่�น ควรสวมหน้�ก�กผ้�ไว้ด้�น

นอกและหน้�ก�กอน�มัยคุณภ�พดีที่มี 2 

ชั้นคือ มีชั้นกรองและชั้นปิดไว้ด้�นใน จะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พส�ม�รถป้องกันเชื้อ

ได้ดียิ่งขึ้น แต่สิ่งสำ�คัญต้องสวมหน้�ก�ก

ให้ถูกวิธี โดยสวมแนบชิดกับใบหน้�ครอบ

ป�กและจมูก ไม่ควรใส่ไว้ใต้ค�ง เพร�ะ

ก�รสวมหน้�ก�กที่ ไม่ถูกต้อง จะทำ�ให้ไม่

ส�ม�รถป้องกันก�รติดเชื้อได้

ศูนย์ อำ �นวยก�รต้ �นโควิด -19 

จ.ก�ฬสินธุ์ ร�ยง�นว่� พบผู้ป่วยใหม่ 

48 ร�ย เป็นคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับสอง

ส�มีภรรย�ที่กลับจ�กต่�งประเทศ และ

ร้�นอ�ห�รกึ่งผับในตล�ดโรงสี 16 ร�ย 

โรงเรียนแก้งน�งร�ษฎร์บำ�รุง อ.ดอน

จ�น 4 ร�ย รับเหม�ก่อสร้�ง อ.ย�งตล�ด  

5 ร�ย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 16 ร�ย และอยู่

ระหว่�งสอบสวนโรครวม 7 ร�ย โดยเบื้อง

ต้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์เชื่อมโอมิ 

ครอนแล้วจำ�นวน 224 ร�ย ผลตรวจยืนยัน

เป็นส�ยพันธุ์ โอมิครอน 121 ร�ย ที่เหลือ

อยู่ระหว่�งก�รยืนยันส�ยพันธุ์

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 ของจังหวัด

เชียงใหม่ดีขึ้น พบร�ยใหม่เพิ่ม 72 ร�ย  

แต่ยังไม่มียืนยันเพิ่มก�รติดเชื้อ ส�ยพันธุ์

โอมิครอน  

ที่ จ.ก�ญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อโอมิ 

ครอนแล้ว 1 ร�ย เป็นช�ยช�วอังกฤษ อ�ยุ 

58 ปี ซึ่งเดินท�งม�กับเพื่อน 4 คน เพื่อ

ไปร่วมง�นแต่งเพื่อนในพื้นที่ อ.พนมทวน 

แต่ ไม่ ได้เข้�ไปในง�น เนื่องจ�กไม่สวม

หน้�ก�กอน�มัย เจ้�หน้�ที่จึงไม่อนุญ�ตให้

เข้�ไปร่วมง�น จ�กนั้นจึงเข้�ที่พักภ�ยใน

โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง

ก�ญจนบุรี ต่อม�วันที่ 30 ธ.ค. ช�ยช�ว

อังกฤษร�ยดังกล่�วมีอ�ก�รไข้ ท�งโรงแรม

จึงประส�นไปยัง รพ.พหลพลพยุหเสน� ผล

ปร�กฏว่�ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำ�ตัว

เข้�รักษ� และวันที่ 31 ธ.ค. ตรวจซ้ำ�อีกครั้ง

หนึ่ง พบติดเชื้อส�ยพันธุ์ โอมิครอน สำ�หรับ

เพื่อนที่ม�ด้วยกันอีก 3 คน ตรวจแล้วไม่

พบติดเชื้อ แต่ได้กักตัวต�มม�ตรก�รแล้ว.

สมุทรสงคราม • สถ�นก�รณ์ภัยโควิด-19 แม่กลองในเวล�นี้

ถือว่�ไม่หนักหน�ส�หัสเท่�ไหร่นัก พบผู้ติดเชื้อร�ยใหม่น้อยม�ก 

และส่วนใหญ่เป็นแรงง�นต่�งช�ติที่เดินท�งไป-กลับ 2 จังหวัด

คือสมุทรสงคร�มกับสมุทรส�คร ซึ่งจะมีคว�มเคลื่อนไหวตลอด

เวล� ห�กว่�จะให้ควบคุมได้ต้องขอคว�มร่วมมือกับผู้ประกอบ

ก�ร หรือน�ยจ้�ง เมื่อพบคนง�นที่ผิดสังเกต ให้สอบถ�มจ�กเจ้�

ตัวและเพื่อนร่วมง�น ห�กเข้�ข่�ยให้กักตัว ถ้�มีอ�ก�รให้ส่งตรวจ

และรักษ�ในสถ�นที่สำ�หรับรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ทันที  อย่�

ปล่อยไว้ เพร�ะถ้�ไม่ควบคุมทำ�ให้มีก�รติดเชื้อจะควบคุมไม่ได้ เมื่อ

ควบคุมไม่ได้จะเกิดปัญห�สืบเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด แม้แต่ก�รท่องเที่ยว

ที่ผ่�นม�เศรษฐกิจถือว่�ตกต่ำ� ทำ�ให้เกิดปัญห�คว�ม

ย�กจนต�มม�เช่นกัน ห�กสถ�นก�รณ์ในภ�พกว้�ง ภ�พรวมดี

ขึ้น เศรษฐกิจที่จะได้จ�กก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวจะดีขึ้นต�มไป

ด้วย  และสังคมก็จะอยู่กันอย่�งเป็นสุข เพร�ะประช�ชนจะอยู่ดี

กินดีเมื่อปลอดภัยจ�กโรคติดต่อโควิด-19 ดังนั้นทุกฝ่�ยจะต้องร่วม

มือกันเพื่อให้จังหวัดสมุทรสงคร�มปลอดภัยจ�กโควิด

สำ�หรับในช่วงเทศก�ลส่งท้�ยปีเก่�และต้อนรับปีใหม่นี้ ห�ก

ผู้ใดต้องก�รม�ท่องเที่ยวสมุทรสงคร�ม ท�งจังหวัดสมุทรสงคร�ม

ขอแนะนำ�สถ�นที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของจังหวัดสมุทรสงคร�ม ที่

พล�ดไม่ได้คือ นมัสก�รขอพรจ�กหลวงพ่อบ้�นแหลม พระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้�นคู่เมืองสมุทรสงคร�ม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิห�ร อยู่

กล�งตล�ดแม่กลอง   แหล่งท่องเที่ยวที่ 2 ใกล้กับวัดเพชรสมุทร

วรวิห�รคือ ตล�ดเสี่ยงต�ย ตล�ดสดบนท�งรถไฟ เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวที่เสี่ยงภัย แต่มีเสน่ห์ในตัวเอง เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ

ลือช�ไปทั่วโลก เป็นอันซีนไทยแลนด์ ไม่ลองไม่รู้

ดอนหอยหลอด หนึ่งเดียวในโลกเช่นกัน จนเป็นคำ�ขวัญ

ของจังหวัดสมุทรสงคร�มคือ เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทย�น  

ร.2 แม่กลองไหลผ่�น นมัสก�รหลวงพ่อบ้�นแหลม แถมพักที่

ตล�ดน้ำ�อัมพว� ดอนหอยหลอดมีเสน่ห์ในตัวเอง ห�กไม่ลงพื้นที่

ดอนหอยหลอดส�ม�รถนั่งท�นอ�ห�รริมทะเลบรรย�ก�ศดีม�ก 

และอย่�ลืมกร�บไหว้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหลวงพ่อสุข 

วัดมะข�มเฒ่� พระอ�จ�รย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่ง

อยู่ในวิห�รเดียวกัน

อุทย�นรัชก�ลที่ 2 ณ วัดอัมพวัน บ้�นอัมพว� อ.อัมพว� 

จ.สมุทรสงคร�ม ห่�งจ�กตล�ดน้ำ�อัมพว�ประม�ณ 300 เมตร  

ส�ม�รถเดินไปม�ถึงกันได้ และไปต่อที่มูลนิธิอัมพว�ชัยพัฒน�

นุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ ในประวัติศ�สตร์ และ

ภูมิศ�สตร์ของจังหวัดสมุทรสงคร�ม และด้�นศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีง�มของจังหวัดสมุทรสงคร�มตั้งแต่สมัยรัชก�ลที่ 2 

ปีใหม่เที่ยวแม่กลองปลอดภัยโควิด

เป็นต้นม� และมีก�รส�ธิตเรื่องท่องเที่ยวและอ�ชีพดั้งเดิมของ

ช�วสมุทรสงคร�มหล�ยแขนงอีกด้วย

ที่จะไม่กล่�วถึงเสียไม่ได้คือ ตล�ดน้ำ�ย�มเย็นอัมพว� เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศและของโลก วันศุกร์ 

เส�ร์ อ�ทิตย์ และวันหยุดพิเศษ มีนักท่องเที่ยวเข้�-ออกตล�ด

น้ำ�ย�มเย็นอัมพว�เป็นหมื่นๆ คน รถติดตั้งแต่วงเวียนเจ้�ปัญห�

ก่อนเข้�ตล�ดน้ำ�อัมพว� เมื่อเข้�ตล�ดน้ำ�อัมพว�จะติดหนักไป

ถึงสะพ�นข้�มคลองบ�งจ�ก แต่ถ้�จะเดินท�งม�ท�งซอยโรงเจ

อัมพว� รถติดม�กกว่�อัมพว� เพร�ะคนที่เข้�ม�เที่ยวตล�ดน้ำ�

อัมพว�น้อยกว่�ไปวัดจุฬ�มณี ไปกร�บไหว้หลวงพ่อเนื่อง และ

บูช�ท้�วเวสสุวรรณเป็นหมื่นๆ คนเช่นกัน 

แนะนำ�ว่� ห�กจะม�ตล�ดน้ำ�ย�มเย็นอัมพว� พอถึงวงเวียน

ก่อนเข้�อัมพว� เลี้ยวซ้�ยขึ้นสะพ�นวัดน�งวัง ข้�มแม่น้ำ�แม่กลอง 

ลงจ�กสะพ�นเลี้ยวขว�ไปท�งวัดบ�งน�งลี่ใหญ่ จอดรถตรงวัด

บ�งน�งลี่ใหญ่ แล้วข้�มเรือข้�มฟ�กม�ตล�ดน้ำ�อัมพว� หรือขับ

เลยไปที่บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง มีที่จอดรถกว้�งม�ก แล้วข้�ม

เรือข้�มฟ�กม�ตล�ดอัมพว�ได้เช่นกัน ท�งออกทั้ง 2 ท�งที่กล่�ว

ม�สะดวกสบ�ยและปลอดภัย ไม่ต้องกลัวรถติด อ�ห�รก�รกิน

หน้�วัดภุมรินทร์ฯ ร�ค�ถูกม�ก รวมทั้งของฝ�กที่เป็นผลิตภัณฑ์

ในชุมชนที่ผู้ประกอบก�รนำ�ม�จำ�หน่�ยเอง

ห�กจะไปเที่ยวค่�ยบ�งกุ้ง โบสถ์ปรกโพธิ์ มีสิ่งอัศจรรย์

ท�งด้�นศ�สน�และประวัติศ�สตร์ และสิ่งเร้นลับ คว�มเชื่อถือ

ที่ ไม่งมง�ยของค่�ยบ�งกุ้ง ค่�ยรบเก่�สมัยสมเด็จพระเจ้�ต�กสินฯ 

ชมโบสถ์ที่มีต้นไม้ล้อมรอบจนมองไม่เห็นตัวโบสถ์ ภ�ยในโบสถ์มี

หลวงพ่อนิลมณี พระพุทธรูปที่มีอ�ยุเกิน 400 ปี มีคว�มศักดิ์สิทธิ์ 

มีอนุส�วรีย์สมเด็จพระเจ้�ต�กสินฯ ไว้ ให้กร�บไหว้บูช�หน้� 

ล�นธรรม   

ถ้�จะเที่ยวค่�ยบ�งกุ้ง ออกจ�กวัดภุมรินทร์กุฎีทอง เลี้ยว

ขว�แล้ววิ่งตรงม�ประม�ณ 3-4 กิโลเมตรก็จะถึงค่�ยบ�งกุ้ง 

บริเวณหน้�ค่�ยวัดบ�งกุ้งมีสวนสัตว์ขน�ดใหญ่ มีสัตว์ป่�หล�ย

ชนิด ส�ม�รถให้อ�ห�รสัตว์ได้ นอกจ�กนี้ บริเวณท่�น้ำ�หน้�วัด

บ�งกุ้งยังมีวังมัจฉ� มีอ�ห�รสัตว์ อ�ห�รปล�จำ�หน่�ยให้ร่วม

บุญด้วยกัน นอกจ�กนี้ท�งวัดยังซื้อเครื่องบินเก่� รถเก่� ม�ให้

ศึกษ�เรียนรู้ถึงที่ม�ที่ไปของเครื่องบินเก่�แต่ละลำ�ที่เป็นเครื่องบิน

โบร�ณให้ลูกหล�นชมกัน

ส่วนที่บ�งคนที ยังมีวัดหล�ยแห่งที่เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยว

ท�งธรรมและท�งวิถีชีวิตชุมชนแต่ละแห่ง แต่ละตำ�บล เช่น วัด

เจริญสุข�ร�ม มีวังมัจฉ�ปล�หน้�วัด มีประตูน้ำ�สมัยสงคร�มโลก

ครั้งที่ 2 มีลูกระเบิดที่ทห�รอ�ก�ศฝ่�ยพันธมิตรทิ้งถล่มค่�ยทห�ร

ญี่ปุ่นหน้�วัดเจริญสุข�ร�ม แต่ระเบิดไม่ทำ�ง�น ช�วบ้�นเชื่อว่�

เพร�ะหลวงพ่อโตในอุโบสถวัดเจริญสุข�ร�ม ปกป้องวัดและชุมชน

ใหพ้้นอันตร�ย

ถ้�จะท่องเที่ยวแบบชมตล�ดน้ำ�  จังหวัดสมุทรสงคร�มมี

ตล�ดน้ำ�หล�ยแห่ง นอกจ�กตล�ดน้ำ�ย�มเย็นอัมพว�แล้ว ยังมี

ตล�ดน้ำ�บ�งน้อย ตล�ดน้ำ�ท่�ค� ตล�ดน้ำ�วัดดอนมโนร� ตล�ด

น้ำ�นัดบังปืน ซึ่งตล�ดน้ำ�ทุกแห่งเป็นตล�ดน้ำ�ที่ช�วสวนในชุมชน

ขนสินค้�ที่เป็นพืชผักผลไม้ม�จำ�หน่�ยท�งน้ำ�และท�งบกรวมกัน

เป็นตล�ดน้ำ�ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่เริ่มต้นด้วยวิธี

ก�รแลกเปลี่ยนสินค้� ไม่ใช้เงินตร�ม�ซื้อสินค้�กันอย่�งในปัจจุบัน 

แต่ถ้�จะเดินท�งไกลจ�กตัวเมืองแม่กลองประม�ณ 20- 

30 กิโลเมตร แนะนำ�ให้ไปไหว้พระที่วัดเข�ยี่ส�ร ซึ่งมีภูเข�ลูก

เดียวในจังหวัดสมุทรสงคร�ม และใน 3 สมุทร ซึ่งมีสมุทรส�คร 

และสมุทรปร�ก�รด้วย มีสมุทรสงคร�มเท่�นั้นที่มีภูเข� โดยก�ร

ขึ้นบนภูเข�ไม่ต้องใช้รถไต่ขึ้นเข� เพียงเดินขึ้นไปประม�ณ 100 

เมตร ก็จะถึงยอดเข�ยี่ส�ร ที่มีพิพิธภัณฑ์ วัตถุโบร�ณม�กม�ย

หล�ยชนิดในวัดแห่งนี้ ส่วนหน้�วัดมีปล�น้ำ�เค็ม ให้อ�ห�รเลี้ยง

ปล� มีร้�นอ�ห�รทะเลอร่อยชื่อร้�นคุณจ๋� อ�ห�รที่ขึ้นชื่อ น้ำ�พริก

กับผักชะคร�ม มีปล�หมอเทศแดดเดียวเป็นกับแกล้ม แกงส้มผัก

ชะคร�มกับกุ้งสดหรือปูทะเล ส�ม�รถนั่งรับลมจ�กทะเลพร้อมกิน

อ�ห�รอร่อยที่ไม่แพงอย่�งที่คิดไว้

สำ�หรับผู้ที่จะทัวร์ส�ยย�ว ออกจ�กวัดเข�ยี่ส�รแล้ว พอม�

ถึง 3 แยกจะเข้�ตัวเมืองสมุทรสงคร�ม เส้นเชื่อมพระร�ม 2 ให้

เลี้ยวขว�ไปประม�ณ 3-4 กิโลเมตรจะพ้นเขตสมุทรสงคร�ม เข้�

เขตเพชรบุรีตรงหมู่บ้�นบ�งตะบูน บ้�นแหลม ส�ม�รถตรงไป

ห�ดเจ้�สำ�ร�ญ ห�ดปึกเตียน ห�ดชะอำ� ต�มลำ�ดับ สุดท้�ยคือ

ห�ดหัวหิน และสวนสน ประจวบคีรีขันธ์ แต่ถ้�ไม่เลี้ยวต�มท�ง

ช�ยทะเล จะออกม�สู่เข�วังเพชรบุรี และวัดเข�บันไดอิฐ กร�บ

หลวงพ่อแดง แล้วจะสะดวกสบ�ย  ไม่มีอันตร�ยในก�รเดินท�ง 

ท่องเที่ยวปีใหม่  ห่�งไกลภัยโควิด.

สราวุฒิ  ศรีธนานันท์

ผู้สื่อข่าวสมุทรสงคราม  รายงาน



ร่วมมือ

แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต ความว่า “บัดนี้ถึงวาระจะขึ้น

ปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่

เราควรระลึกถึงกันและอำานวยพรแก่กันด้วย

ความหวังดี ให้มีความสุขความเจริญ และ

ความสำาเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ คนเราทุก

คนย่อมปรารถนาความสุขความเจริญ ความ

สุขความเจริญของแต่ละบุคคล กับความ

สุขความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่ง

ที่ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเกิด

ปัญหา อุปสรรค หรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เข้ามา

แผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วย

ความรัก สามัคคี ความอดทน และความเข้าใจ

ปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย 

ทั้งนี้ ความสำาเร็จเกิดจากการที่เรามิได้

เพียงแต่คำานึงถึงความสุข ความเจริญของ

แต่ละบุคคล แต่ยังคำานึงถึงความสุข ความ

เจริญของบ้านเมือง เราจึงสามารถร่วมมือ

กันผ่านพ้นอุปสรรค และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

นานาได้อย่างสำาเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขออำานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วย

พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและ

ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งมีกำาลังใจ 

มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะ

ดำารงตนในทางที่ดีที่เจริญ ซึ่งจะนำาความสุข

มาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป”

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำาปี

พุทธศักราช 2565 แก่ปวงชนชาวไทย โดย

ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตรา

ประจำาพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง  ด้านล่าง

เป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระ

นามาภิไธย ส.ท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้าน

ขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์

ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย 

มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.

๒๕๖๕” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และ

พระนามาภิไธย.

วอนเคารพกฎ

สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำาวันที่ 30 ธ.ค.

2564 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ชีวิต

วิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิด

อุบัติเหตุ 422 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 44 ราย ผู้บาด

เจ็บ 426 คน 

สาเหตุที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 

ขับรถเร็ว ร้อยละ  33.20 ดื่มแล้วขับ ร้อย

ละ 29.60 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.70 ส่วน

ใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 81.80 ถนน

กรมทางหลวง ร้อยละ 43.1 ถนนใน อบต./

หมู่บ้าน ร้อยละ 32.9 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. ร้อย

ละ 22.70 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ใน

ช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 16.10 

ท้ังน้ี ได้จัดต้ังจุดตรวจหลัก 1,911 จุด 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 62,318 คน เรียกตรวจ

ยานพาหนะ 269,597 คัน มีผู้ถูกดำาเนินคดี 

รวม 46,796 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวก

นิรภัย 14,484 ราย ไม่มีใบขับข่ี 11,866 ราย 

โดยจังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 

(21 คร้ัง) จังหวัดท่ีมีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ร้อยเอ็ด (จังหวัด

ละ 3 ราย) จังหวัดท่ีมีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ 

เชียงใหม่ (19 คน)   

“สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 

วันของการรณรงค์ (29-30 ธ.ค.64) เกิดอุบัติเหตุ

รวม 784 คร้ัง ผู้เสียชีวิตรวม 85 ราย ผู้บาด

เจ็บรวม 786 คน จังหวัดท่ีไม่มีผู้เสียชีวิต (ตาย

เป็นศูนย์) มี 46 จังหวัด  จังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุ

สะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (31 คร้ัง) จังหวัด

ท่ีมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 

(7 ราย) จังหวัดท่ีมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ 

เลย (32 คน)” รองปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุ

ขณะที่นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

ในฐานะเลขานุการศูนย์อำานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ในวันส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการจัดงานสังสรรค์

กับครอบครัวและญาติมิตรภายในครอบครัว

และหมู่บ้าน อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับ โดย

เฉพาะถนนทางหลวง เส้นทางสายรอง ถนน 

อบต.และหมู่บ้าน จึงได้ประสานจังหวัดดูแล

ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษ คุมเข้มขับรถ

เร็วเกินกว่ากฎหมายกำาหนด ดื่มแล้วขับ และ

ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นจัด

ตั้งจุดตรวจของด่านชุมชนในเส้นทางสายรอง 

เส้นทางเข้า-ออกชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อป้อง

ปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน พร้อม

คุมเข้มกลุ่มผู้ ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวก

นิรภัยและไม่ขับขี่ด้วยความคึกคะนอง

ด้านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 

(pmoc) ได้เผยแพร่ข้อความว่า “พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

แสดงความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับ

ภูมิลำาเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

โดยย้ำาผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างๆ ให้เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งงดดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ระหว่างขับขี่ยานพาหนะ  เพื่อ

ให้การเดินทางไปสู่ที่หมายอย่างปลอดภัย เพื่อ

จะได้ร่วมฉลองปีใหม่อยู่กับครอบครัวและญาติ

พี่น้องอย่างมีความสุข”

วันเดียวกัน เฟซบุ๊กแฟนเพจ “อยาก

ดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 3” ได้ โพสต์คลิป

วิดีโอเหตุเกิดที่แยกแสงตะวัน ถนนช้างคลาน 

อำาเภอเมืองฯ จ.เชียงใหม่ โดยในคลิปปรากฏ

เหตุการณ์ที่คนขับรถได้ขับย้อนศรชนเข้ากับ

รถคันอื่น ต่อมาขับหนีไป แต่เมื่อคุมตัวได้ก็มี

การกล่าวอ้างกับเจ้าหน้าที่ตำารวจว่าตนเป็น

รองอธิบดีภาค 5

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบพบ

บุคคลในคลิปดังกล่าวคือ นายชาญศักดิ์ สม

ประโยชน์ ปัจจุบันเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษา

ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ภาค 5

ต่อมา เอกสารข่าวของสำานักงานศาล

ยุติธรรมชี้แจงโดยนายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษก

ศาลยุติธรรม ระบุว่า สำานักงานศาลยุติธรรม

เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ปรากฏเป็นข่าว 

ได้เร่งตรวจสอบ ทราบว่าบุคคลตามข่าวเป็นผู้

พิพากษาในศาลยุติธรรม แต่กำาลังดำาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้แน่ชัดก่อน

ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งที่ปรากฏในคลิปและ

ข้อเท็จจริงอื่นๆ ตลอดจนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

ตำารวจและบุคคลที่อาจรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

ว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ก่อนจะสามารถ

ดำาเนินการใดๆ ต่อไป

ท่ี สภ.เมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าท่ีตำารวจ

เชิญคู่กรณีท้ังนายไพโรจน์ พรหมธารา อายุ 32 

ปี หนุ่มกู้ภัย และนายชาญศักด์ิ สมประโยชน์ 

อายุ 59 ปี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุ

จริตเเละประพฤติมิชอบ ภาค 5 ท่ีขับรถไปเฉ่ียว

ชนคนขับรถตุ๊กๆ แล้วหนี ทำาให้นายไพโรจน์ เจ้า

หน้าท่ีกู้ภัยตัดสินใจขับรถตามให้หยุดรถ จนเกิด

การชนรถของนายไพโรจน์ ทำาให้ด้านข้างประตู

ซ้ายเสียหายเป็นรอย กระท่ังมีตำารวจสายตรวจ

มาระงับเหตุ เมื่อคืนวันท่ี 28 ธ.ค.2564 มาให้

ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนและไกล่เกล่ีย ใช้

เวลากว่า 2 ช่ัวโมง 

พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผกก.สภ.เมือง

เชียงใหม่ กล่าวว่า คู่กรณีเคลียร์กันแล้ว เข้าใจ

ว่าอาจเกิดจากการเข้าใจผิดกัน เพราะรอง              

อธิบดีฯ หลังชนรถตุ๊กๆ บอกจะไปเคลียร์กัน

ที่ โรงพัก แต่กู้ภัยเข้าใจผิดว่าชนแล้วหนี จึง

ติดตามไปจนทำาให้เกิดการเฉ่ียวชนอีกคร้ัง ซ่ึง

รองอธิบดีฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นค่าซ่อม

รถจำานวนเงิน 10,000 บาท ส่วนคนขับรถตุ๊กๆ 

ก็จ่ายค่าเสียหายแล้ว 

“ส่วนท่ีรองอธิบดีฯ ไม่ยอมตรวจวัด

แอลกอฮอล์ในวันเกิดเหตุ เรื่องน้ีอยู่ระหว่าง

การสอบสวน ส่วนจะมีความผิดหรือไม่ท่ีขัด

ขวางเจ้าหน้าท่ีไม่ยอมให้ความร่วมมือตรวจวัด

แอลกอฮอล์ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เช่นกัน เพราะทุกอย่างต้องรอการตรวจสอบและ

รวบรวมพยานหลักฐาน” พ.ต.อ.ภูวนาถกล่าว

พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพจำานงค์ โฆษกสำานัก                                                            

งานตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึงการดื่มแอลกอฮอล์

แล้วขับรถว่า สุ่มเส่ียงทำาให้เกิดอุบัติเหตุ ซ่ึง

ตำารวจได้ต้ังจุดตรวจจุดสกัดเพ่ือตรวจวัด

ปริมาณแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง จึงอยาก

เตือนไปยังประชาชนการขับข่ีรถขณะเมาสุรา 

เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 

มาตรา 43 (2) ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถในขณะเมา

สุราหรือของเมาอย่างอื่น มาตรา 160 ตรี ผู้ใด

ฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 

1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 

บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ และให้ศาลส่ังพักใช้ใบ

อนุญาตขับข่ีของผู้น้ันมีกำาหนดไม่น้อยกว่า 6 

เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี

ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคหน่ึง

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 1 ปี ถึง 5 

ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 

บาท และให้ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้

น้ันมีกำาหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบ

อนุญาตขับข่ี หรือถ้าการกระทำาความผิดตาม

วรรคหน่ึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 

ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 2 ปี ถึง 6 

ปี และปรับต้ังแต่ 40,000 บาท ถึง 120,000 

บาท และให้ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้

น้ันมีกำาหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบ

อนุญาตขับข่ีถ้าการกระทำาความผิดตามวรรค

หน่ึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำา

ต้องระวางโทษ จำาคุกต้ังแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี และ

ปรับต้ังแต่ 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท และ

ให้ศาลส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี.

สภาผวา

 

โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ

ย่ิงยืนนาน ทรงพระเกษมสำาราญ สถิตเป็น

ม่ิงขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบ

กาลนาน

“ในปีพุทธศักราช 2564 ท่ีผ่านมา พวก

เราชาวไทยต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆ หลาย

อย่าง เราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทวีความรุนแรง

มากข้ึน เราต้องประสบกับอุทกภัยหลายพ้ืนท่ี 

ผมขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของ

ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ องค์กร

ภาคเอกชน อาสาสมัครและพ่ีน้องชาวไทยทุก

คน ท่ีมีส่วนร่วมในการแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน พร้อมท้ังส่งมอบกำาลังใจและ

ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ทำาให้ได้

เห็นถึงพลังแห่งความรักและความสามัคคีท่ีมี

อยู่อย่างเต็มเป่ียมในจิตใจคนไทยทุกคน จนวันน้ี

พวกเราสามารถเดินหน้าก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆ 

มาได้ด้วยดี” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ในศักราช

ใหม่น้ี ถือเป็นการเร่ิมต้นส่ิงใหม่ โดยนำาเอา

ประสบการณ์ในปีท่ีผ่านมา มาเป็นบทเรียน

ในการปรับวิถีชีวิต เพื่อท่ีจะได้ดำารงตนอยู่ด้วย

ความมีสติ รอบคอบ ไม่ประมาท และต้ังม่ันใน

ความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน 

อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ

โดยรวม ตนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า พ่ีน้องประชาชน

ชาวไทยทุกคน จะได้ใช้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิม

ฉลองน้ีร่วมกับครอบครัวและญาติมิตร รวมท้ัง

ปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสาธารณสุข

กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการเดินทาง

สัญจรโดยคำานึงถึงความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง

และผู้อื่น เพื่อทำาให้เทศกาลปีใหม่น้ีมีแต่ความ

สุข ความทรงจำาท่ีดี และก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ด้วยจิตใจท่ีเป่ียมล้นด้วยพลังต่อไป

“เนื่องในวาระวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ.2565 

ผมขออัญเชิญอำานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย อีก

ท้ังเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้

พ่ีน้องประชาชนคนไทยทุกคน ประสบแต่ส่ิง

อันเป็นมงคล ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัย

อันตรายท้ังปวง มีพลังกายพลังใจท่ีเข้มแข็ง 

และสัมฤทธิผลในส่ิงพึงปรารถนาทุกประการ

โดยท่ัวกัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

รัฐสภาผวาโอมิครอนส่ังงดประชุม

วันเดียวกัน นายพรพิศ เพชรเจริญ  

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งข้อความ

ในไลน์ของผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร (สผ.) ระบุว่า ตามท่ีมีหนังสือ

สำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาล

ปีใหม่ ลงวันท่ี 30 ธ.ค.2564 ประกอบกับ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีดำาริงดประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร ในวันท่ี 5-6 ม.ค.2565 จึงขอให้

ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถาน

ท่ี WFH เต็มรูปแบบ (100%) ต้ังแต่วันท่ีเสาร์

ท่ี 1-วันอาทิตย์ท่ี 9 ม.ค.2565 ท้ังน้ี บุคลากร

สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในสำานักงานได้ตาม

ความจำาเป็น ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้อำานวยการ

และรองเลขาธิการท่ีกำากับโดยไม่ให้ส่งผลกระ

ทบต่อประสิทธิภาพการดำาเนินงานและภารกิจ

ของส่วนราชการ  

เช่นเดียวกับทางฝ่ายวุฒิสภา ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ตามท่ีนายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา มีคำาส่ังให้นัดประชุมวุฒิสภา 

คร้ังท่ี 15 (สมัยสามัญประจำาปีคร้ังท่ีสอง) วัน

ท่ี 4 ม.ค.65 แต่เน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สายพันธ์ุโอมิครอน (Omicron) 

มีแนวโน้มพบผู้ติดเช้ือเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับ

เพื่อเป็นการดำาเนินการตามมาตรการของข้อ

กำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ

ราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 40) ข้อ 2 ในการ

ให้ความร่วมมือเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการ

ระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ จึง

มีคำาส่ังให้งดการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 15 

(สมัยสามัญประจำาปีคร้ังท่ีสอง) วันท่ี 4 ม.ค.

65  สำาหรับกำาหนดการประชุมวุฒิสภา จะได้มี

การปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา และจะได้แจ้งให้

ทราบต่อไป” หนังสือแจ้งจากประธานวุฒิสภา

ระบุ

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้

แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหาองค์ประชุมล่มท่ี

เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ว่า

สังเกตว่าองค์ประชุมจะมีปัญหาในช่วงตอน

เย็น ซ่ึงเป็นข้อเท็จจริงว่ามีสมาชิกส่วนหน่ึง

กลับไปก่อนหรืออยู่ในห้องประชุม แต่ไม่แสดง

ตน ซ่ึงแตกต่างกับสมัยก่อน ท่ีเหตุการณ์แบบ

น้ีจะเกิดข้ึนเฉพาะกรณีฝ่ายค้านถูกรัฐบาลกล่ัน

แกล้งก่อน แต่ปัจจุบันใช้เกินไปมาก ใช้ฟุ่มเฟือย 

ใช้มากเกินไป อาจจะทำาให้ภาพพจน์สภาเสีย

หายด้วยกันทุกฝ่าย และเมื่อมีพระราชกิจจา

นุเบกษาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้นำาฝ่ายค้านแล้ว 

จะมีการหารือปัญหาดังกล่าวอีกคร้ัง  

เมื่อถามถึงข้อโต้เถียงเรื่องการเป็นองค์

ประชุมของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลน้ัน นาย

ชวนกล่าวว่า โดยหลักแล้วการประชุมสภาผู้

แทนราษฎรเป็นเรื่องของทุกฝ่าย ทุกคนมีหน้า

ท่ีมาประชุมร่วมกัน ตนย้ำามาตลอดว่ารัฐบาลมี

เสียงข้างมาก จึงเป็นภาระเบ้ืองต้นท่ีจะต้องนำา

องค์ประชุมมาให้ครบ ถ้ารัฐบาลมีเสียงข้างน้อย

ก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามองว่าเป็นหน้าท่ีของฝ่ายค้าน

หรือฝ่ายรัฐบาล บอกได้เลยว่าเป็นหน้าท่ีของทุก

ฝ่ายท่ีจะทำาให้องค์ประชุมครบ บางทีบางเรื่อง

ถ้ามีการหารือกันก่อนก็จะจบด้วยดี เช่นเรื่อง

ระเบียบวาระ หากต้องการสลับก็ควรหารือกัน

ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จำาเป็น 

เพราะจะทำาให้เสียเวลา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประเมินแล้วปีหน้าอาจ

จะเกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบมากกว่าปี 

2564 เพราะ ส.ส.จะลงพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยนาย

ชวนกล่าวว่า จากเดิมท่ีจะนัดประชุมเพ่ิมเติม

ในวันศุกร์ แต่ ส.ส.บางคนติดนัดหมายลงพ้ืน

ท่ี ดังน้ันจึงเสนอว่าการประชุมในวันพุธและ

พฤหัสบดีจะต่อเวลาการประชุมจากเดิมไปอีก 

2-3 ช่ัวโมง หากเป็นเช่นน้ีได้ ก็จะพยายามไม่นัด

ประชุมพิเศษในวันศุกร์ แม้ทุกคนลงพ้ืนท่ีมาก

ข้ึน แต่หน้าท่ีหลักของ ส.ส.ก็คือต้องมาประชุม

สภา ทำาหน้าท่ีอนุมัติกฎหมาย รวมถึงเห็นชอบ

หรือคัดค้านญัตติน่ีคือหน้าท่ีโดยตรง ไม่อาจ

จะอ้างได้ว่าต้องอยู่กับชาวบ้าน คิดว่าสามารถ

ทำาความเข้าใจเรื่องน้ีได้ด้วยดีและเป็นความรับ

ผิดชอบท่ีแต่ละพรรคการเมืองควรจะได้แจ้งลูก

พรรคให้ทำาหน้าท่ี 

ล่ันเอาแน่ยื่นตีความวาระบ๊ิกตู่ 

สำาหรับกรณีปัญหาข้อกฎหมายเร่ือง

วาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีน้ัน 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นกรณีข้อ

สงสัยวาระดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

ท่ีบางฝ่ายมองว่าจะครบ 8 ปีในเดือนสิงหาคม

ปี 2565 ว่า เป็นเรื่องท่ีถกเถียงว่าเร่ิมนับวาระ

ในช่วงใดจะนับย้อนหลังสมัยท่ี พล.อ.ประยุทธ์

เป็นนายกฯ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) หรือไม่ หรือนับหน่ึงต้ังแต่การเลือกต้ัง

ใหญ่ท่ัวไปเมื่อปี 2562 คงไม่มีใครตอบได้ชัดเจน

เต็มร้อย คนท่ีจะตอบได้คือศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึง

ก็จะต้องมีผู้ยื่นไปถามก่อน

ประเด็นเดียวกันน้ี มีความชัดเจนจาก

พรรคฝ่ายค้าน โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำาว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์

ยังคงดำารงตำาแหน่งอยู่ต้ังแต่วันท่ี 24 ส.ค.

2565 เป็นต้นไป ถือว่ามีเหตุอันควรท่ีจะต้อง

ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ เพราะพรรคเพื่อไทยมองว่านา

ยกฯ ดำารงตำาแหน่งครบ 8 ปี ในวันท่ี 23 ส.ค.

65 เพราะเร่ิมนับหน่ึงวันท่ี 24 ส.ค.57 ท่ีฝ่าย

ค้านต้องรอให้ถึงช่วงเวลาดังกล่าว เพราะถือว่า

ครบองค์ประกอบตามลักษณะต้องห้ามตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 158 และ 264 เพราะหาก

ยื่นไปก่อนหน้าน้ัน จะยังไม่เข้าเงื่อนไข ทางท่ีดี

เมื่ออยู่ครบวาระ 8 ปีแล้ว นายกฯ ควรประกาศ

ลาออกหรือยุติการดำารงตำาแหน่งเพื่อให้มีการ

แต่งต้ังบุคคลท่ีสมควรเป็นนายกฯ คนใหม่มา

ทำาหน้าท่ี หรือจะเลือกคืนอำานาจให้ประชาชน

ก่อนครบวาระก็ได้ด้วยการยุบสภา ถือเป็นการ

ลงจากตำาแหน่งท่ีสวยงาม คำานึงถึงผลประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชน

ด้านความเห็นทางการเมืองอื่นๆ ร.อ.                                                              

ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวตอบถึงข้อซัก

ถามว่ามีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา จะนำาพาประเทศให้หลุดพ้นปัญหา

ต่างๆ ในการเลือกต้ังคร้ังหน้าได้หรือไม่ว่า เรา

ต้องเข้าใจผู้บริหารเวลาน้ี ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี

หรือนายกรัฐมนตรี ท่ีบริหารบ้านเมืองในภาวะ

สถานการณ์ท่ีบ้านเมืองไม่ปกติ ไม่ว่าจะบริหาร

ดีอย่างไร ถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่รอด อารยประเทศ

ประสบปัญหาตอนน้ีคือเรื่องเงินหรือรายได้เข้า

ประเทศ รายได้เราจากการบริหารประเทศปี

ละประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท แต่พอมาเกิด

การแพร่ระบาดโควิด-19 คนตกงานเยอะ ภาษี

ได้น้อยกว่าปกติ เป็นเรื่องสำาคัญ รัฐบาลชุดน้ี

บริหารงานย่างเข้าปีท่ี 3 ปีแรกไปได้ดี ปีท่ี 2 

เร่ิมมีโควิด-19 เข้ามา และมีสารพัดปัญหาเข้า

มา โดยส่วนใหญ่คือเรื่องกับแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ต้องใช้งบประมาณในการแก้ปัญหา 

ลองผิดลองถูก 

“ดังน้ันส่ิงท่ีรัฐบาลบริหารมาไม่ขอ

วิพากษ์วิจารณ์ภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ 

แต่ขอให้ดูตอนท่ีผมเป็นรัฐมนตรี ทำางานเต็ม

ท่ี นำาปัญหาของชาวบ้านมาศึกษาและไปแก้ไข

อย่างทันท่วงที เป็นส่ิงท่ีทำามาตลอด และเมื่อ

ได้รับมอบหมายงานจากนายกฯ และรองนา

ยกฯ ผมทำาอย่างเต็มท่ี ติดตามให้บรรลุผลโดย

เร็ว เพื่อนำานโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติให้

เกิดประโยชน์กับประชาชนท่ีสุด” เลขาธิการ

พรรค พปชร.กล่าว 
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

ชพน.มั่นใจส่งชิงผู้ว่าฯ กทม.คนเฮ

กรุงเทพฯ • นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา 

และอดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้ ได้หารือกับผู้ใหญ่และกรรมการบริหาร

พรรคในเบื้องต้น ทุกคนสนใจในเวทีผู้ว่าฯ กทม. ผู้บริหารพรรคพูดคุยกัน

เรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในหลายเขต แต่ก็มีคนพูดถึงการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. ซึ่งน่าสนใจ หลังจากนี้ให้ทุกคนไปทำาการบ้านว่ามีใครบ้าง หากพรรค

ประกาศชื่อไปแล้วจะได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง ซึ่งพรรคชาติพัฒนาให้

ความสนใจ ส่วนจะส่งใครลงสู้ศึกนี้ต้องรอทางกรรมการบริหารพรรคตัดสิน

ใจร่วมกันอีกครั้ง เพราะคนที่จะส่งลงศึกผู้ว่าฯ กทม. ประชาชนต้องยอมรับ 

และมีผลงานให้เห็น เป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดี

ผบ.ตร.ขอปรับตัวทันออนไลน์

ปทุมวัน • เมื่อวันศุกร์ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ส่งสารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ถึง

ข้าราชการตำารวจโดยมีใจความสำาคัญว่า “เพื่อนข้าราชการตำารวจที่รัก 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 ที่เวียนมาครบรอบอีกวาระ

หนึ่ง ผมขอถือโอกาสส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการตำารวจทุก

ท่าน ตลอดปีพุทธศักราช 2564 ที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยต้องเผชิญกับ

ภาวะท้าทายใหม่ๆ ของโลกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรค

ติดต่ออุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลถึง

ปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยอาชญากรรมทาง

โลกออนไลน์ ในปีที่ผ่านมา และปีพุทธศักราช 2565 ที่กำาลังจะมาถึง ปัญหา

ความท้าทายเหล่านี้ ข้าราชการตำารวจจำาเป็นต้องปรับตัว ปรับกระบวนคิด

และพัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้เท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว”

 

เด็ก 14 คะนองเล่นระเบิดบาดเจ็บ

สมุทรปราการ • พ.ต.ท.กมล ศิลปปัญญา สารวัตรสอบสวน สภ.เมือง 

สมุทรปราการ รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกประทัดระเบิดใส่มือ ที่บริเวณริม

บึงน้ำา ท้ายซอยวิทยุการบิน ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ หลังรับ

แจ้งจึงพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ และมูลนิธิร่วมกตัญญูเดิน

ทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณริมบึงน้ำา พบผู้บาดเจ็บชื่อเด็กชาย

พร (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี นอนอยู่กับพื้น มีแผลฉีกขาดที่นิ้วทั้งสองข้าง

และขาทั้งสองข้าง เจ้าหน้าที่ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำาส่งโรง

พยาบาลสมุทรปราการ ใกล้กันพบไฟแช็กสีฟ้าและเศษแจกันกระจายอยู่

เกลื่อนพื้น จากการสอบถามเด็กชายพร (นามสมมุติ) ผู้ได้รับบาดเจ็บเล่า

ว่า ตนได้นำาระเบิดปิงปองและไฟเย็นมาใส่ไว้ในแจกัน ก่อนจะใช้ไฟแช็ก

จุดและเกิดระเบิดขึ้นจนแจกันแตกกระจาย เศษแจกันได้กระเด็นมาหาตน

จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

นักท่องเที่ยวทะลักเกาะช้าง

ตราด • สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยว จ.ตราด ของนักท่องเที่ยว

ช่วงหยุดปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เริ่มเป็นวันหยุดอย่างเป็น

ทางการ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2565 นั้น ที่ท่าเรือ 3 แห่งในจังหวัดตราด 

ประกอบด้วย ที่อำาเภอแหลมงอบ 2 แห่ง คือท่าเรือเซนเตอร์พอยท์ และ

ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำารถยนต์เดินทางไปเกาะช้างได้ พบว่ามี

นักท่องเที่ยวนำารถยนต์เดินทางลงเรือเฟอร์รีทั้ง 2 แห่งอย่างคึกคัก ทำาให้

ผู้ประกอบการต้องเร่งระบายเรือลงเกาะช้างอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่ช่วงเวลา 

10.00 น.ที่ผ่านมา ด้านนายสักศิษฎ์ มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยว จ.ตราด กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเดินทางล่วงหน้ามาตั้งแต่วันอังคาร

ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวันหยุดประจำาภาคตะวันออก และต่อเนื่องมา

จนถึงวันนี้ ได้ประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและนำาเที่ยวเพื่อประเมิน

สถานการณ์ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงปีใหม่ 2565 มีมาก

เกิน 30,000 คน ทั้งเกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก และจะสร้างราย

ได้เข้า จ.ตราดมากกว่า 500-600 ล้านบาท หากรวมในช่วงเดือนธันวาคม

ทั้งหมดน่าจะเกิน 50,000 คน นับว่ามาก และรายได้น่าจะสูงเกิน 1,000 

ล้านบาท ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการต้องหารายได้หลังได้

รับผลกระทบมาถึง 2 ปี. 

ขาว

พท.โวแลนด์สไลด์กวาด 253 เก้าอ้ี 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณี ร.อ.ธรรม

นัส แสดงความม่ันใจว่าเลือกต้ังคร้ังต่อ

ไปพรรคพลังประชารัฐจะได้ ส.ส.เข้า

มาอีกจำานวนมากว่า เป็นความเห็นของ

เลขาฯ พรรคพลังประชารัฐ คงไม่มีใคร

บอกว่าจะได้ ส.ส.น้อยลง แต่จะเป็นไป

เช่นน้ันหรือไม่ต้องดูบริบทในการเลือก

ต้ังท้ังหมด ต้องถาม ร.อ.ธรรมนัส ว่ามี

เหตุผลอะไรสนับสนุนความเชื่อน้ี ไม่ขอ

ก้าวล่วงความเห็นของพรรคการเมือง

ใดๆ แต่มองว่าส่ิงท่ีร.อ.ธรรมนัสพูด เป็น

ประเด็นให้เราหันกลับมามองตัวเองว่า

ทำางานหนักพอแล้วหรือยัง ท่ีจะได้รับ

ความไว้วางใจจากประชาชน 

“พรรคเพื่อไทยตระหนักตลอด

เวลาว่าถ้าต้องการเปล่ียนแปลงให้

ประชาชนมีชีวิตท่ีดีกว่าเดิม ต้องลบล้าง

ภาพจำาท่ีเกิดข้ึนตลอด 7 ปีท่ีผ่านมาออก

จากความทรงจำาของประชาชน และให้

ประชาชนช่วยลบส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน 7 ปีให้

ได้ เชื่อม่ันว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นโอกาส 

เป็นความหวัง เป็นอนาคตให้ประชาชน

ในการเลือกชีวิตใหม่ท่ีดีกว่า ส่ิงเหล่าน้ี

จะเกิดข้ึนได้เราต้องได้เสียงประชาชน

อย่างถล่มทลายไม่ต่ำากว่า 253 เสียง 

ซ่ึงม่ันใจว่าเราจะต้องทำาให้ได้” นพ.                     

ชลน่านกล่าว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ถึงการเตรียมตัวของพรรคในการเลือก

ต้ังใหญ่ ท่ีหลายคนคาดการณ์ว่าจะมา

เร็วกว่ากำาหนดว่า การเลือกต้ังจะมา

ถึงเมื่อใดคาดการณ์ยาก ส่วนจะเกิด

อุบัติเหตุการเมืองในปี 2565 หรือไม่ 

ตอบยาก ไม่มีใครตอบได้ชัดเจน อย่างไร

ก็ตาม ถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอม เส้นขีด

ชัดเจน ต้องมีเลือกต้ังในเดือนมีนาคม ปี 

2566 ท้ังน้ี อุบัติเหตุการเมืองท่ีจะเกิดข้ึน

ได้ตามวิถีประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

เกิดได้ 2 ทาง คือ 1.รัฐบาลลาออก 

และ 2.ยุบสภา พรรคเตรียมพร้อมใน

การเลือกต้ังไว้แล้วท้ังตัวผู้สมัครและ

นโยบาย โดยตัวบุคคลมีท้ังอดีต ส.ส. 

ส.ส.ปัจจุบัน และมีเลือดใหม่คนรุ่นใหม่

จำานวนมาก โดยสถานการณ์การเมือง

เปล่ียนแปลง ภาคต่างๆ ไม่มีพรรคใด

ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงเป็นเรื่อง

ธรรมดาในการแข่งขันของบรรดา

พรรคการเมืองต่างๆ. 

ประกาศ
เนื่องจากวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี เป็นวันหยุดประจำากองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทำาให้ในวันถัดไปจึงไม่มีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วาง

จำาหน่าย จะกลับมาวางจำาหน่ายปกติต้ังแต่วันท่ี 3 มกราคม เป็นต้นไป จึง

แจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน


